

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7550

Col.Inch: 13.92

Ad Value: 13,920

คอลัมน์: คนในข่าว: มุมมองขุนคลัง

หน้า: 4(บนขวา)

PRValue (x3): 41,760

คลิป: ชาว-ดำ



## คนในข่าว

# มุมมองขุนคลัง



**พิชัย ชุณหะวัณ**

ไปลงทุนต่อ..แต่เอาไปจ่ายปันผล  
เศรษฐกิจไทยจึงอยู่บนแพลตฟอร์ม  
และการผลิตเป็น Old Production”  
เรียกได้ว่า...“สะท้อนข้อเท็จจริง”  
ตลาดหุ้นไทย..ที่น่าสนใจจริง ๆ ■

แนวต้านตลาดหุ้นปีนี้ 1,500 จุด!?  
ดูเหมือนจะยากเย็นแสนเข็ญจริง ๆ  
แต่ที่ว่า “พิชัย ชุณหะวัณ” รุมว.คลัง  
มีมุมมองหุ้นไทยน่าสนใจทีเดียว  
“ใครบอกหุ้นไทยจะไป 2,000 จุด  
ผมไม่เคยเชื่อเลย..แม้ว่านักลงทุน  
ชอบตลาดหุ้นไทย แต่การชอบนั้น  
คือเอาเงินมาลงทุนเพื่อรับปันผล..  
เมื่อได้ปันผลแล้วก็ขายหุ้นออกไป  
ประเทศไทยมีบริษัทลักษณะนี้มาก  
คือมีกำไรมีเงิน แต่ไม่ได้เอาเงินที่มี

# บทนำ มติชน

## สัญญาณกระตุ้น ศก.

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ “Navigating Economic Challenges : The Future of Fiscal Policy ฝ่าพายุเศรษฐกิจไทยด้วยนโยบายการคลัง” โดยเห็นว่า ประเทศไทยขาดการลงทุนอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี มีเม็ดเงินลงทุนต่ำกว่า 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ สาเหตุที่ไทยเกิดภาวะการลงทุนต่ำไม่ใช่ไม่มีเงิน แต่เป็นเพราะจีดีพีไทยโตต่ำ โดยเฉลี่ย 10 ปี จีดีพีเติบโตแค่ 1.9% ต่อปี ปัญหาสำคัญคือ เรื่องหนี้ครัวเรือนสูง ซึ่งพบว่า หนี้บ้าน หนี้รถ เริ่มค้างชำระหรือเริ่มเป็นหนี้เสียแล้ว เช่นเดียวกับผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ที่มีหนี้ท่วม หาแหล่งเงินมาเสริมสภาพคล่องก็ยาก

แม้ในขณะนีธุรกิจขนาดใหญ่ หลายบริษัทยังคงได้กำไร แต่ก็ไม่ได้นำกำไรไปลงทุนเพิ่ม ไม่กล้าปล่อยกู้ เพราะกลัวหนี้ครัวเรือน กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง การลงทุนเป็นแบบระยะสั้น จึงเห็นหุ้นไทยยืนอยู่แค่ 1,600-1,700 จุดเท่านั้น เพราะไม่มีการลงทุนใหม่ๆ แม้ขณะนี้มีการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ แต่คาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 40 ปีขึ้นไปจึงจะเห็นผล

นายพิชัยบอกว่า สำหรับงบประมาณที่รัฐบาลมีอยู่จะดูแลเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนให้มากขึ้น โดย 1.เรื่องพลังงานราคาสูงของไทย จะลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ที่สูงถึง 90% ของที่ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลให้สำเร็จ ซึ่งจะทำให้ไทยมีพลังงานเป็นของตนเอง ใช้ได้ยาว 20 ปี ก่อนจะเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสีเขียว

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17051

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 51.75 Ad Value: 62,100

PRValue (x3): 186,300

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทนำมติชน: สัญญาถ่วงดุล ศก.

2.การเดินทาง แลนด์บริดจ์ (LandBridge) ซึ่งไม่ใช่แค่เชื่อมทะเล  
อ่าวไทยไปทะเลอันดามัน แต่อาจจะต้องขยายให้มากกว่านั้น เช่น ไปจีน  
ไปเอเชียกลาง-แอฟริกา เป็นต้น ซึ่งต้องศึกษาเรื่องระบบทางรางผ่านไทย  
ไปเชื่อมประเทศต่างๆ 3.ระบบการจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำทะเลหนุน  
4.การลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการค้าโดยสารของขนส่งสาธารณะ โดยใช้เงิน  
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรืออินฟราฟันด์ อุดหนุน และ 5.การกระตุ้น  
ภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นภาคที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างมาก

ดูเหมือนความเห็นของรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
กับภาคส่วนต่างๆ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องนี้  
ครัวเรือน เสน่ห์การดึงดูดให้เกิดการลงทุนมากขึ้น และการแก้ไขด้วยการ  
ใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ เหลือแต่เพียงวิธีการแก้ไข ซึ่งรัฐบาลโดย  
รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกเล่าให้ฟังถึงแนวทาง  
และกำลังส่งสัญญาณว่า แนวทางต่างๆ ที่ได้คิดและได้แถลงต่อรัฐสภาเอา  
ไว้นั้นบางอย่างได้เริ่มแล้ว และอีกหลายอย่างกำลังจะเริ่มดำเนินการ ซึ่งหาก  
รัฐบาลเริ่มต้นได้ ไร้อุปสรรคขัดขวางก็จะได้แลเห็นผลด้วยความหวังว่าการ  
ดำเนินการต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้น และได้ระดับทาง  
เศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ



### เงินดิจิทัล10,000 เฟส2 คลังเผยข่าวดี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เตรียมรับเงิน



เงินดิจิทัล 10,000 บาท เฟส2 กระทรวงคลัง เผยข่าวดี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เตรียมรับเงิน อาจเป็นเป้าหมายต่อไปหลังให้กลุ่มประชากรไปแล้ว

กับข่าวโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ทางด้าน นายพิชิต ชูแพรวธิน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่มีนายพิชิต ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้สูงอายุ 60 ปี เตรียมรับเงิน 10,000 บาท ในเร็วๆ นี้ ว่าตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสแรก แลกเงินมูลค่า 10,000 บาท ให้กลุ่มประชากร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และกลุ่มผู้พิการไปแล้วนั้น



เงินดิจิทัล10,000 บาท เฟส2 คลังเผยข่าวดี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เตรียมรับเงิน

โดยหลังจากนี้แนวทางการออกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีจำนวนไม่มาก และไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มประชากร ที่มีปัญหาสภาพคล่อง โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน จึงจะได้เสนอหลักการให้กับคณะกรรมการได้พิจารณาต่อไป

“เป้าหมายได้ คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่แน่นอน เราดำเนินการเข้าไปก่อน วิธีทำ ไม่ยาก...ไม่ใช่เงื่อนไขกับกลุ่มประชากร คนไม่เยอะ ไม่ใช่จำนวนมาก โดยจะดูได้เงินไปตรงตามความเหมาะสมจำเป็น” นายพิชิต กล่าว



เงินดิจิทัล10,000 บาท เฟส2 คลังเผยข่าวดี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เตรียมรับเงิน

เงินดิจิทัลมีความจำเป็นเพราะนอกจากการเข้าไปช่วยเหลือประชากรแล้ว ยังมีประชาชนอีกที่ช่วยให้ประชาชนมีช่องทางที่ดีต่อกันหรือช่วยการช่วยเหลือ ซึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือต้องดู เงินจากภาษี ก็จะทำได้ ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบดิจิทัล และสมัครไปไม่ได้จะมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์มของรัฐที่จะได้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

mudlek@thairath.co.th

# คาบจุกคาบดอก

## หมัดเหล็ก

### กระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานราก

ร.มช.คลัง จุกพันธอมรรวิวัฒน์ หรือที่รู้จักกับ พี่ชัย ชูณหวิชัย รมว.คลัง ได้ขอสรุปว่า จะมีการนัดประชุม คณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งแรกในวันที่ 19 พ.ย.นี้ โดยมี นายกษ.แพทองธาร ชินวัตร เป็นประธาน กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นภาพค่อนข้างใหญ่ และต้องวางมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เอาไว้ให้ชัดเจน

การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ มีความสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นรายละเอียดของแผนงานที่ต้องสามารถทำได้จริง ไม่ซับซ้อนและมองเห็นผลในระยะสั้น เนื่องจากการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อในประเทศที่ยังต่ำกว่าเป้าหมายมีความสำคัญเร่งด่วนต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด

ในขณะที่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในด้านนโยบายและการปฏิบัติ ก็คือ การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของทรัพยากรบุคคลในประเทศ ซึ่งภาคเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนได้ดีที่สุดมากกว่าภาครัฐ ยกตัวอย่าง การเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการพัฒนาสินค้าชุมชน ประเภทอาหารแปรรูป ผ่านการประกวด Spark the Local 2024 by PTT เป็นให้ปัง จุดพลังให้สินค้าชุมชน

ภายใต้ธีม *ปรับปรุง แปลงโฉม เป็นแบรนด์* มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ผลงาน และมีการคัดเลือกจนเหลือ 5 ทีมสุดท้าย จากนั้นนำผลงานที่เข้ารอบมาตัดสินในรอบสุดท้ายโดย ผู้ที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ อาทิ วรรุศม์สุรางค์ ธรรมอารี ผจก.ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. อาจารย์ชาย สุทธิพงษ์ สุริยะ Food Stylist ชื่อตั้ง นิพนธ์ พิลา เกษตรดีไซน์เนอร์ ผู้ก่อตั้ง วิสาหกิจชุมชนฟิลาฟาร์ม มยุรา ปราณนาเปลี่ยน ผจก.ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันอาหาร ช่อปริม ศิริพร มัจฉิม ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดใน TikTok ปรากฏว่า ทีม Samui Sigma นักศึกษาจากจุฬาฯ ได้รางวัลชนะเลิศ โดยนำเอาผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมกะทิ จากรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะพร้าวสมุย มาปรับปรุงเป็นไอศกรีมพรีเมียมแบบถ้วย ภายใต้แบรนด์ Creamui รองชนะเลิศ เป็นทีมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คอมมูชา จากไบโอสถู จากชุมชนเกษตรอินทรีย์ควนเนียงสวนลุงจิม จ.สงขลา และทีมนักศึกษาจาก ม.ขอนแก่น ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ POP RICE ขนมข้าวพองกรอบจากชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็น สุขนาโก จ.กาฬสินธุ์ ทีมนักศึกษาจาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาหน่อกะลาปรุงสำเร็จจากชุมชนเกราะเกร็ด จ.นนทบุรี ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ ได้รับความสนใจอย่างมาก เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมและพัฒนา สร้างความสามารถในการแข่งขัน ช่วยกันปั้นแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลกด้วยฝีมือคนไทย

เป็นจุดเริ่มต้นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภายในสู่ภายนอก.

**หมัดเหล็ก**

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12409

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 38.59 Ad Value: 42,449

PRValue (x3): 127,347

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: แจก 1 หมื่นผู้สูงอายุ

## ครบทุกสัปดาห์ สดทุกเรื่อง

# ข่าวสด

## บทบรรณาธิการ

### แจก 1 หมื่นผู้สูงอายุ

คณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ กำหนดนัดประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย

วาระดังกล่าว กระทรวงการคลังจะเสนอแนวทางการกระจายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุให้พิจารณาอันเป็นโครงการต่อเนื่องจากการแจกเงินให้กลุ่มเปราะบางและคนพิการเมื่อเดือนกันยายน

หลักเกณฑ์เบื้องต้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุมีความเป็นไปได้ที่จะแจกเงินก้อนเดียวเป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่ผู้มีอายุ 50 ปี หรือ 60 ปี

เนื่องจากกลุ่มนี้ มีความสามารถในการทำรายได้น้อยกว่ากลุ่มอื่น และมีผู้ได้รับสิทธิไม่มากเท่าเฟสแรก โดยจะไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มที่ได้รับไปแล้ว คาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า

สำหรับเฟสแรกที่รัฐบาลโอนจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ จำนวน 1.455 แสนล้านนั้น ยังเหลือ 2 งวด ซึ่งเป็นการเก็บตก เนื่องจากมีผู้ทำรายการไม่สมบูรณ์ ซึ่งเหลือจำนวนไม่มากนัก

กำหนดจ่ายซ้ำอีกในวันที่ 22 พฤศจิกายน และครั้ง

สุดท้ายจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้สำเร็จก่อนวันที่ 16 ธันวาคม ทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการก่อนวันที่ 3 ธันวาคม และจะได้รับเงินวันที่ 22 ธันวาคม หลังจากนั้น จะถือว่าผู้มีสิทธิไม่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และกระทรวงการคลังจะได้นำเงินที่เหลือคืนสู่ระบบ เพื่อดำเนินการระเบียบราชการต่อไป

สำหรับการแจกเงินให้กลุ่มเปราะบางช่วงที่ผ่านมา กระบวนการคลั่งประเมินว่าสามารถช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 และคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือจีดีพีจะโตได้ถึง 4.3-4.4%

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ไว้แล้ว กระทรวงการคลังยืนยันว่าจะได้รับเงิน 10,000 บาทครบทุกคน ซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้รองรับแล้วกว่า 1.8 แสนล้านบาท

แต่กำหนดเวลาและเงื่อนไขเป็นอย่างไร ต้องหารือในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก่อน เพื่อรับฟังความเห็นจากหลายหน่วยงานก่อนเพื่อให้ได้ข้อสรุป

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังจะเสนอภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นภาพใหญ่ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจครบถ้วนทุกมิติ

อย่างไรก็ตาม โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการแจกเงิน 1 หมื่นนั้น แม้จะแม่นยำไม่มากตามที่ตั้งใจ แต่ก็กระจายเม็ดเงินทำให้เกิดการใช้จ่ายอย่างมาก และเฟสต่อจากนี้ ที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้สูงอายุที่ขาดสภาพคล่องก็น่าจะเพิ่มการใช้จ่ายได้ตามเป้า

## รัฐบาลรุกแก้ตก.-ชีวิตความเป็นอยู่

ใกล้ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ข่าวการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 400 บาท มาสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ขณะที่หลายคนรอุ้นโครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาท เฟส 2 ประมวลจากข่าวและการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีและแกนนำรัฐบาล มีอีกหลายโครงการที่จะมากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและช่วยเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นข่าวดีส่งท้ายปี ดังนี้

### ● ปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือน

นายพิชัย ชุมหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ระบุว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่ 19 พ.ย. ที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีวาระหารือถึงมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนในส่วนของหนี้บ้าน รถ และหนี้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

โดยจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ความตกลงของผู้กู้และผู้ให้กู้ ไม่ใช่การปรับโครงสร้างหนี้โดยขอส่วนลดจากเจ้าหนี้แล้วจ่ายทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีทันที หรือที่เรียกว่าแฮร์คัต

ทั้งนี้ มีโอกาสที่รัฐบาลจะใช้มาตรการการลดเงินนำฝากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (เอฟไอเคเอฟ) เหลือ 0.23% ให้ธนาคารพาณิชย์ เพื่อช่วยจ่ายดอกเบี้ย

แทนกลุ่มหนี้เปราะบาง บ้าน รถ เอสเอ็มอี นาน 3 ปี

### ● โครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาท เฟส 2

เป็นการดำเนินการขั้นต่อไปหลังการจ่ายเงิน 1 หมื่นบาทในเฟส 1 ให้กลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคนไปแล้วเมื่อ ก.ย.ที่ผ่านมา วันที่ 19 พ.ย.นี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

รวมถึงโครงการแจกเงิน 1 หมื่นบาท เฟส 2 ซึ่งเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ที่จะแจกให้กลุ่มผู้สูงอายุ อาจเป็นอายุ 50 ปีขึ้นไป หรืออายุ 60 ปี ขึ้นไปที่ขาดสภาพคล่อง

### ● กลุ่มผู้สูงอายุที่ขาดสภาพคล่องจ่อคิว

ค่านายหน้าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะแจกให้กลุ่มผู้สูงอายุ เพราะเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ จากความสามารถในการหารายได้ที่ต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ รวมทั้งยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแจกเป็นเงินสด 1 หมื่นบาทในก้อนเดียว

ส่วนจะแจกกลุ่มที่มีอายุ 50 ขึ้นไป หรือ 60 ขึ้นไป ยังต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่ 19 พ.ย.

โดยผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้น และผู้ได้รับเงินจากเฟสแรก



ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางหมคสิทธิ์จะได้รับในเฟสที่ 2 นี้  
แต่ยังต้องลุ้นว่าจะจ่ายได้ทันได้ภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า

### ● ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท

กระทรวงแรงงานเตรียมผลักดันการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ  
เป็นวันละ 400 บาททั่วประเทศ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2568  
เพื่อเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้แรงงาน

ทั้งนี้ ต้องรอการจัดตั้งคณะกรรมการค่าจ้าง หรือบอร์ด  
ไตรภาคีชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อน ซึ่งล่าสุดมีความชัดเจนว่า  
กระทรวงแรงงานจะเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่าย  
รัฐ 2 คนที่ว่างอยู่ ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาในวันที่ 19 พ.ย.

ส่วนกรรมการที่เป็นอดีตผู้บริหารของธนาคารแห่ง  
ประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงแรงงานจะแก้ปัญหาโดยส่ง  
กรรมการฝ่ายรัฐเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลังไปแทน

หากที่ประชุม ครม.เห็นชอบทั้ง 2 รายชื่อที่กระทรวง  
แรงงานเสนอแล้ว ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการค่าจ้างจะเริ่ม  
ต้นประชุมนัดแรกอย่างรวดเร็วที่สุดภายในเดือนธ.ค.นี้ และจะเร่ง  
สรุปรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้าง  
จังหวัดที่เสนอมา

คาดว่าจะสรุปได้ช่วงใกล้ๆ สิ้นเดือนธ.ค. เพื่อให้การขึ้น  
ค่าแรงขั้นต่ำรอบใหม่จะมีผลได้ทันในวันที่ 1 ม.ค.2568

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบใหม่แม้จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 400  
บาททั่วประเทศ แต่มีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มเอสเอ็มอีรายเล็กๆ  
ซึ่งร่ว.แรงงานให้ดูแลผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้สามารถปรับ  
ตัวได้ทัน โดยอาจให้เวลาปรับตัวก่อน 1 ปี

ภายหลังการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาทแล้ว อาจ  
ปรับเป็นวันละ 700 บาทในอนาคต และปรับขึ้นเงินเดือนจาก  
เดือนละ 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท

### ● บ้านคนจน

การประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา นายฯ แพทองธาร  
สั่งการให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันตั้ง  
คณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำ  
ที่ดินของรัฐที่มีอยู่จำนวนมากมาทำประ โยชน์ให้ประชาชน เช่น  
สร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชน โดยรัฐถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

รวมถึงการอนุญาตให้ทำสัญญาทรัพย์สินได้ในระยะยาว  
ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้สถาบันทางการเงินเพิ่มสินเชื่อให้  
ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวได้มากขึ้น

และมีการพูดถึงเกณฑ์บ้านคนจนที่ไม่ต้องคาวน ผ่อนจ่าย  
เดือนละ 4,000 บาท

### ● การปรับปรุงโครงการโอท็อป

โครงการโอท็อป หรือ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็น  
โครงการหลักโครงการหนึ่งของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในอดีต  
ล่าสุดนายทักษิณ ชินวัตร เผยว่าได้ควักเงิน 300 ล้านบาท

จ้างชาวต่างชาติให้ปรับปรุงโครงการครั้งใหญ่ เป้าหมายเพื่อนำ  
สินค้าโอท็อปไปขายทั่วโลก เมื่อเสร็จแล้วจะนำมาเสนอขายฯ  
แพทองธารเพื่อพิจารณา

### ● แก้ปัญหาการผูกขาด

นายฯ มองว่าการผูกขาดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนไทย  
ยากจน จึงมีแนวคิดแก้ปัญหาการผูกขาดทั้ง โดยรัฐและ  
โดยเอกชน

พร้อมเล็งยกเลิกกฎหมายที่ไปจำกัดเสรีภาพทางการค้าขายที่  
เป็นปัญหากับประชาชน รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกข้าว  
ที่กำหนดว่าข้าวเป็นยุทธ โขปกรณ์หรือเครื่องมือทางการทหารที่ต้อง  
ควบคุม ทำให้การส่งออกข้าวจึงต้องผ่านสมาคมผู้ส่งออกข้าว

### ● เชื่อมต่อโครงการรถไฟความเร็วสูง

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจากจีนมาถึงลาวแล้ว และ  
ขณะนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทยระยะที่ 1 ช่วง  
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตร อยู่  
ระหว่างการก่อสร้าง

คาดว่าจะเปิดดำเนินการ ได้ทันตามแผนกำหนดไว้ในปี 2571  
ขณะนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทยระยะที่ 2 ช่วง  
นครราชสีมา-หนองคาย ได้ดำเนินการออกแบบและปรับปรุง  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความยาวรวม 356 กิโลเมตร วงเงิน  
330,000 ล้านบาท ถือเป็นช่องทางสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นที่ตะวันออก  
เฉียงเหนือของประเทศไทยกับจีนและลาว

ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอขออนุมัติจากกระทรวง  
คมนาคม ก่อนเริ่มดำเนินขั้นตอนการเปิดประมูลและเริ่ม  
กระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการ ได้ภายในปี 2572

### ● แก้ปัญหาหยาเสพติด

การแก้ปัญหาหยาเสพติดเป็น หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของ  
รัฐบาล ล่าสุดนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ  
ร่ว.กลาโหม สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามยาเสพติดให้ยกระดับการปราบปรามยาเสพติดตาม  
แนวชายแดน

โดยเห็นว่า 5 อำเภอของ จ.กาญจนบุรี คือ อ.สังขละบุรี  
อ.ทองผาภูมิ อ.เมือง อ.ไทรโยค และ อ.ด่านมะขามเตี้ย มีความ  
จำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

### ● แก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ช่วงต้นค.ค. นายฯ แพทองธารเดินทางไปหารือกับนายฯ  
สปป.ลาว เพื่อจับมือกันแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เมียนมาที่มองว่า  
ใช้ระบบสื่อสารของไทย จึงมีข้อเสนอเอาผิดกับบริษัทบริการ  
เครือข่ายโทรศัพท์ที่ให้บริการข้ามเขต เช่นเดียวกับการไฟฟ้า

รวมถึงหากเกิดเคสที่ประชาชนเดือดร้อน โดยที่ธนาคาร  
ไม่ช่วยดูแล ต่อไปธนาคารอาจต้องรับผิดชอบ



# ชง'อึ้งค์'เคาะแพ็กกระตุ้นศก.

- ของขวัญปีใหม่-แจกเงิน-แก้หนี้
- ชี้อบความสุขให้คนไทยถ้วนหน้า

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมเสนอแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ของขวัญปีใหม่ ช่วงสิ้นปีนี้ต่อเนื่องถึงตลอดทั้งปีหน้า เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ โดยจะกำหนดเป็นกรอบใหม่ไว้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยอาจแบ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรายธุรกิจ รวมถึงการเสนอให้เดินหน้าโครงการดิจิทัล วอลเล็ตระยะถัดไป มาตรการแก้หนี้ภาคประชาชน ตลอดจนมาตรการของขวัญปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้

ทั้งนี้ในการหารือยังไม่แน่ชัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังเพียงกระทรวงเดียว แต่เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงต่าง ๆ ด้วย เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถมองเห็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีหน้าว่าจะเดินไปทางไหน อย่างไร

สำหรับเงินที่จะใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น จะใช้ที่มาแบบผสมผสาน ไม่ได้มาจากแหล่งเงินในงบประมาณเพียงแหล่งเดียว โดยส่วนหนึ่งมาจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในปีงบประมาณ 68 ที่กำหนดวงเงินไว้ 1.8 แสนล้านบาท และบางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ รวมถึงบางอย่างเป็นโครงการของสถาบันการเงินของรัฐ ที่อยู่ในบัญชีกิจการของรัฐ หรือพีเอสเอ

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ คงไม่ได้ประชุมครั้งเดียวแล้วสามารถได้ข้อสรุปทั้งหมด แต่จะมีการประชุมต่อเนื่อง ซึ่งจะมีความคืบหน้าไปเรื่อย ๆ หากเรื่องไหนสำเร็จก็อาจจะเห็นชอบมาได้ก่อน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น โดยไตรมาส 4 จะขยายตัวดีกว่าเดิม แต่รัฐบาลจะไม่หยุดแค่นี้ เพราะยังมีอีกหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังมีปัญหา เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะ



จำนวนมากก็ตาม

นอกจากนี้ ในการประชุมจะพิจารณามาตรการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยของสถาบันการเงิน ด้วยการพักดอกเบี้ยและลดค่างวด โดยที่กระทรวงการคลัง จะยอมให้สถาบันการเงินลดเงินนำส่งเจ้ากองทุนเอฟไอดีเอฟ และอีกส่วนหนึ่งมาจากทรัพยากรของสถาบันการเงินเอง ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการให้ลูกหนี้ที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว สามารถกู้ยืมเงินใหม่ได้ เพราะในมุมมองของรัฐบาลนั้นไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า การเข้าถึงสินเชื่อแล้วจะก่อให้เกิดหนี้สิน และกลายเป็นหนี้เสียตามมา แต่เรามองว่าการเข้าถึงสินเชื่อจะช่วยสร้างโอกาสให้

หรือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีการชะลอตัว แม้ว่ามาตรการแจกเงิน 1 หมื่นบาท สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการ 14.5 ล้านคน จะได้ออกไปแล้วและมีการใช้จ่ายไปแล้ว

กับคน เพื่อให้เขากลับมาขึ้นได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงควรให้คนกลุ่มนี้ยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ต่อไปในระหว่างเข้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้.

# ชงแพคเกจใหญ่ แจกหมื่น-แก้ง

## ‘ของขวัญปีใหม่’-ป้มศก. นายกหัวโต๊ะเคาะ19พย. สอท.ตื้อหั่นค่าไฟ-น้ำมัน จิกโยตินกม.กดทับธุรกิจ

คลังชงบีกแพคเกจจอร์ดกระตุ้น ศก. 19 พ.ย. เคาะ  
แจกเงินสด 1 หมื่นผู้สูงวัย-แก้ง-ของขวัญปีใหม่  
สภาอุตสาหกรรมเสนอลดค่าน้ำ-ไฟ-กียอติณ กม.ล้าสมัย

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

แจกหมื่น

### คลังชงบีกแพคเกจ19พ.ย.

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจรายปี เริ่มตั้งแต่

### มอบสัญญาเช่า

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชน ตามโครงการธนาคารน้ำดีที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน

ของขวัญปีใหม่ช่วงสิ้นปีนี้ต่อเนื่องถึงตลอดทั้งปีหน้า 2568 เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 19 พฤศจิกายน โดยจะกำหนดเป็นกรอบโหมโรงว่าจะมีอะไร

เกิดขึ้นบ้าง อาจแบ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรายธุรกิจ รวมถึงการเสนอให้เดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ระยะถัดไป มาตรการแก้งภาคประชาชน ตลอดจนมาตรการของขวัญปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้

“การหารือกงไม่ใช่แค่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังเพียงกระทรวงเดียว แต่เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ด้วย เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เป็นต้น เพื่อให้มองเห็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีหน้าว่าจะเดินไปทางไหน” นายจุลพันธ์กล่าว

### ใช้ทั้งงบแผ่นดิน-เบงก์รัฐ

นายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า สำหรับเงินที่จะใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นแบบผสมผสาน ไม่ได้มาจากแหล่งเงินในงบประมาณแหล่งเดียว ส่วนหนึ่งมาจากโครงการกระตุ้น



เศรษฐกิจของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2568 ที่กำหนดวงเงินไว้ 1.8 แสนล้านบาท และบางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้งบ รวมถึงบางส่วนเป็นโครงการของสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ในบัญชีกิจการของรัฐ หรือพีเอสเอ

“คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจคงไม่ได้ประชุมครั้งเดียวแล้วได้ข้อสรุปทั้งหมด แต่จะประชุมต่อเนื่อง ซึ่งจะมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆ หากเรื่องไหนสำเร็จ ก็อาจจะเห็นชอบมาได้ก่อน” นายจุลพันธ์กล่าว

นายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น โดยไตรมาส 4 ปี 2567 จะขยายตัวดีกว่าเดิม แต่รัฐบาลจะไม่หยุดแค่นี้ เพราะยังมีอีกหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังมีปัญหา เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะ หรือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังชะลอตัว แม้ว่ามาตรการแจกเงิน 1 หมื่นบาท สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรคนพิการ 14.5 ล้านคน จะใช้จ่ายไปแล้วจำนวนมากก็ตาม

## ชงพักคอก-ลดค่างวดแก้หนี้

นายจุลพันธ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในการประชุมจะพิจารณามาตรการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยของสถาบันการเงิน ด้วยการพักคอกเบี้ย และลดค่างวด โดยที่กระทรวงการคลังจะยอมให้สถาบันการเงินลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเอฟโอดีเอฟ และอีกส่วนหนึ่งมาจากทรัพยากรของสถาบันการเงิน ซึ่งรัฐบาลต้องการให้ลูกหนี้ที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว คุ้มเงินใหม่ได้

“เพราะในมุมมองของรัฐบาล ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า การเข้าถึงสินเชื่อแล้วจะก่อให้เกิดหนี้สิน และกลายเป็นหนี้เสียตามมา แต่มองว่าการเข้าถึงสินเชื่อได้นั้น ช่วยสร้างโอกาสให้กับคน ให้กลับมาเย็นได้ด้วยตัวเอง จึงควรให้คนกลุ่มนี้ยังเข้าถึงสินเชื่อได้ต่อไป ในระหว่างเข้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้” นายจุลพันธ์กล่าว

นายอนุชา พิษยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า วันที่ 18 พฤศจิกายน สภาพัฒน์จะแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 3/2567 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2567-2568 ส่วนตัวเลขจะออกมาอย่างไรนั้น ขอให้ฟังการแถลงในวันพรุ่งนี้

## ยังไม่เคาะอายุสูงวัยได้หมิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2 กระทรวงการคลังจะเสนอในแนวทางการกระจายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจพิจารณาเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ที่จะแจกเงินก่อนเดียวเป็นเงินสด 1 หมื่นบาท โดยกลุ่มผู้สูงอายุต้องไม่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงิน 1 หมื่นบาทไปแล้ว ที่สำคัญต้องลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทผ่านแอปพ์ “ทางรัฐ” ไว้แล้ว

ส่วนเกณฑ์อายุที่ได้รับเงินในรอบนี้ กำลังพิจารณาว่าจะเริ่มตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือ 60 ปี ขึ้นอยู่กับพิจารณาที่ประชุม และคาดว่าจะแจกเงินช่วงปลายปีนี้ หรือไม่เกินต้นปี 2568 พร้อมทั้งเร็วๆ นี้ จะเปิดลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน

รายงานข่าวกล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่สรุปว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน 10,000 บาท มีอยู่เท่าไร อยู่ระหว่างดูรายละเอียด ขณะเดียวกันในส่วนของเกณฑ์อายุ ยังยึดนิยามผู้สูงอายุว่าต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

## พิชัยเจรจากฎเกิล-วอลมาร์ท

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ได้พบนายวิลสัน ไวท์ ผู้แทนบริษัท Google และแอนเดรีย อัลโบรท รองประธานบริหารฝ่ายจัดหาสินค้า วอลมาร์ท (Walmart) บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ โดย น.ส.แพทองธารได้มอบหมายให้ตนหรือกับทั้ง 2 บริษัท โดย Google หรือเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการลงทุนเพิ่มในไทย ซึ่งบริษัทก็มีความสนใจจะลงทุนเพิ่ม หลังจากเข้ามาดำเนินการในไทยแล้ว 13 ปี โดยเมื่อปี 2565 จากผลิตภัณฑ์และโครงการของบริษัท เกิดการจ้างงานในประเทศถึง 250,000 ตำแหน่ง สร้างผลประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมให้ภาคธุรกิจไทยไปแล้วกว่า 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.38 แสนล้านบาท

นายพิชัยกล่าวอีกว่า ส่วนวอลมาร์ทเป็นการพูดคุยการซื้อสินค้าไทยเข้าไปวางขายในสาขาของวอลมาร์ทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสาขาทั่วโลกกว่า 1 หมื่นสาขา โดยเฉพาะอเมริกา และบริษัทมีความสนใจในสินค้าไทย เพราะสินค้าไทยมีคุณภาพดี แต่ปัจจุบันเทรดดิ้งการซื้อสินค้าของโลกเปลี่ยนแปลงไป ต้องตรวจสอบเรื่องคุณภาพ โดยเฉพาะ Carbon-Free ตามนโยบายของวอลมาร์ท ที่ต้องการลดผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร จึงอยากให้ทำสินค้าไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่เน้นการผลิตสินค้าตามเทรนด์ และค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างวอลมาร์ทเปิดโอกาสแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 31 ที่กรุงลิม่า สาธารณรัฐเปรู จะเดินทางไปพบปะนักธุรกิจ ประชุมทูตพาณิชย์ภูมิภาคอเมริกา และลาตินอเมริกา เพื่อติดตามสถานการณ์การค้า และการส่งออกสินค้าไทย ภายหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะเลือกตั้ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าการลงทุนปัญหา และอุปสรรคกับภาคเอกชน เพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้า

## ชาวไทยราคาพุ่งทุกชนิด

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการพาณิชย์และโฆษก พณ. กล่าวว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2567 ราคาเฉลี่ยส่งออกข้าวไทยทุกชนิดเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกรมการค้าต่างประเทศรายงานข้อมูลราคา FOB พบว่าข้าวหอมมะลิ (ข้าวใหม่) เฉลี่ยอยู่ที่ 935 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่ม 7.59% ข้าวปทุมธานีอยู่ที่ 875 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่ม 24.64% ขณะที่ข้าวขาวมีราคาส่งออกอยู่ที่ 603 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่ม 11.67% ข้าวเหนียวอยู่ที่ 601 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่ม 10.89% ข้าวเหนียวอยู่ที่ 818 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 0.62% ซึ่งสะท้อนกลับไปเป็นราคาข้าวเปลือกสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสูงขึ้นเช่นกัน

“จากการติดตามสถานการณ์ราคาข้าว นาปี 2567/2568 ของกรมการค้าภายในพบว่าข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคณะในบางพื้นที่ ราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณข้าวในสต็อกของโรงสีลดลง โรงสีบางรายที่มีความต้องการสินค้าเพื่อใช้ และเก็บสต็อก เสนอราคารับซื้อสูงขึ้น โดยภาพรวมข้าวเปลือกนาปี 67/68 ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 13.4 ล้านตัน หรือ 50% เช่น ข้าวเปลือกเจ้านาปี 2567/68 ราคาข้าวแห้ง (ความชื้น 15%) 8,900-10,200 บาทต่อตัน เป็นต้น แต่พบว่า มีบางพื้นที่ราคาเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นเดือนพฤศจิกายน 2567 เช่น อ่างางเจริญเฉลี่ย 14,100 บาทต่อตัน เพิ่ม 400 บาทต่อตัน เป็นต้น เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาภาคอีสาน

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17053

หน้า: 1(บนขวา), 7, 12

Col.Inch: 222.01

Ad Value: 366,316.50

PRValue (x3): 1,098,949.50

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ชงแพคเกจใหญ่ แจกหมิ่น-แก้หนี้

บางพื้นที่มีฝนตกชุก ชวานาแรงเกี่ยวทำให้ข้าวเปลือกมีความชื้นสูงมาก ราคาที่ได้จะลดลงตามคุณภาพ" นายวิทยากรกล่าว

## ส่งออก9ล้านตัน2.3แสนล.

นายวิทยากรกล่าวอีกว่า กรมการค้าภายในยังร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งเพาะปลูกข้าว จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2567/68 ใน 33 จังหวัด กว่า 50 ครั้ง เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับโรงสี ช่วยเกษตรกรมีทางเลือก และอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น เกิดความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพ โดยวันที่ 19-20 พฤศจิกายน จัดที่โรงสี สกต.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด, วันที่ 18-22 พฤศจิกายน ที่ดวงใจการเกษตร สาขา 1 จ.หนองคาย, วันที่ 21-23 พฤศจิกายน ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสองจ.แพร่ จึงขอเชิญผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือก และชาวนานำข้าวมาขาย

"ปีนี้ปริมาณส่งออกข้าวไทยยังมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย โดย 10 เดือนแรก มีส่งออกข้าวอยู่ที่ 8.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20% ยังคงมีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตข้าวนาปีของไทยที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีกทั้ง ผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยที่เพาะปลูกได้ปีละครั้งออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดสำคัญ อย่างอเมริกา อ่องกง แคนาดา ขณะที่ข้าวขาวมีคำสั่งซื้อจากเอกชนผู้ส่งออกข้าวที่ชนะประมูลนำเข้าข้าวของอินโดนีเซีย 200,500 ตัน จึงคาดว่าส่งออกข้าวไทยปีนี้จะสูงกว่า 9 ล้านตัน มูลค่ากว่า 6,400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 230,000 ล้านบาท โดยให้กรมการค้าต่างประเทศทำแผนรองรับการผลักดันการส่งออกข้าวปีหน้าด้วยแล้ว" นายวิทยากรกล่าว

## มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชน ตามโครงการ "ธนาภิรักษ์เอื้อราษฎร์" ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ว่า ครั้งนี้กรมธนารักษ์มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.848 (บางส่วน) พื้นที่ อ.เคียนซา อ.พระแสง และ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รวม 300 สัญญา แก่ประชาชน 300 ราย รวมเนื้อที่ 2,041 ไร่ 14 ตารางวา (ตร.ว.) เป็นการทำให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย 77 ราย

เนื้อที่ 18 ไร่ 85 ตร.ว. เพื่อประกอบการเกษตร 223 ราย เนื้อที่ 2,022 ไร่ 3 งาน 29 ตร.ว. ในอัตราค่าเช่าต่ำสุดที่ 40 บาทต่อไร่ต่อปี

"กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ จัดหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยประชาชน เพราะถือเป็นรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิต เราต้องการเห็นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้น มีที่ดินทำกิน มีที่ดินสำหรับรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง เข้าถึงบริการสาธารณสุข โภค สารธารณูปการ ยังนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อีกด้วย" นายเผ่าภูมิกล่าว

นายเผ่าภูมิกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการธนาภิรักษ์เอื้อราษฎร์ "สัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประชาชน" ของปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการทั้งสิ้น 12 จังหวัด รวม 3,200 ราย เนื้อที่ 11,587 ไร่ 1 งาน 94.90 ตร.ว. นอกจากนี้ กรมธนารักษ์มีแผนในปี 2568 มอบสัญญาเช่าที่ดินให้ประชาชนทำกินอีกกว่า 5,000 ราย

## ส.อ.ท.ขอลดค่าน้ำ-ไฟ-น้ำมัน

นายเกรียงไกร เฮียระนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่าการขจัดปัญหาใหม่ที่เกิดจากเอกชนในฝั่งอุตสาหกรรม การผลิตต้องการ คือการขอให้ช่วยลดต้นทุนที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ราคาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นต้นทุนหลักที่มีผลกระทบต่อการผลิต และการจำหน่าย ทั้งการขายในประเทศ รวมถึงการส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วย เนื่องจากในปัจจุบันมีผลกระทบจากสินค้าจีนที่เข้ามาตีตลาดไทย ทำให้การแข่งขันด้านการค้าขายในประเทศลำบาก

(อ่านต่อหน้า 12)

## ต่อจากหน้า 7

## แจกหมิ่น

กว่าเดิม ส่วนการส่งไปขายต่างประเทศก็มีปัญหาในด้านต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า จึงทำราคาแข่งขันได้ไม่เท่าที่ควร

"ส่วนเรื่องที่ต้องการให้แก้ไขอย่างรวดเร็วคือการกีดกันกฎหมาย หรือสิ่งกีดขวางกฎหมาย และระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตประชาชน และการประกอบธุรกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย เพราะพูดคุยกันหลายต่อหลายครั้งแล้ว มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกอบ

การยิ้มได้ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่ได้เป็นคุณต่อการแข่งขันระหว่างประเทศ แต่เป็นโทษมากกว่า เพราะเป็นกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่ทันสมัยสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังเอื้อให้เกิดการทำธุรกิจสมัยใหม่มากขึ้น ตามที่รัฐบาลต้องการให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ สร้างเศรษฐกิจใหม่เพิ่มเติม แต่กฎหมายที่ล้าสมัยอยู่ในขณะนี้ เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ ถือเป็นต้นทุนแฝงในธุรกิจแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมีจำนวนมากหลายขั้นตอน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่แบ่ไปหมดแล้ว ขยับไม่ได้ แก้ไขยาก" นายเกรียงไกรกล่าว

## แนะรัฐรับมือสินค้าจีนทะลัก

นายเกรียงไกรกล่าวต่อว่า ไทยต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ผู้นำประเทศมหาอำนาจคนใหม่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นประกาศสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน รวมถึง ประกาศนโยบายหาเสียงไว้ว่าจะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้า 10-20% จากประเทศที่ได้ดุลการค้าสหรัฐ ในขณะที่สินค้านำเข้าจากจีนจะโดนภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 60-100% ทำให้บริษัทจีนที่เผชิญหน้ากับกำแพงภาษีเพิ่มขึ้น อาจย้ายฐานการผลิตมาในไทย เวียดนาม และอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

"ไทยต้องตั้งการลงทุนใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น แต่ต้องรอดูท่าทีว่าสหรัฐ จะจับตาดูการเคลื่อนย้ายฐานทุนจากจีนเป็นพิเศษ และเข้มงวดหรือไม่ เพราะรู้ดีว่าทุนจีนย้ายฐานเข้ามาเพื่อแปลงสัญชาติ ขณะที่เชื้อชาติยังคงเป็นของจีนอยู่ ผลกระทบอาจทำให้สินค้าแบรนด์จีนที่ส่งออกจากไทย โดนเก็บภาษีในอัตราเดียวกับสินค้าส่งออกจากจีนได้ ถือเป็นผลกระทบที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น" นายเกรียงไกรกล่าว

## แจกหมิ่นสูงวัยไม่ช่วยศก.

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า โครงการแจกเงิน 10,000 บาทในเฟสถัดไป เจือนไขเบื้องต้นที่กำหนดไว้จะแจกให้กลุ่มผู้ที่มีอายุ 50 ปี หรือ 60 ปีขึ้นไป ถือเป็นมุมมองเบื้องต้นที่รัฐบาลประกาศไว้แล้วในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ก่อน ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอันดับต้นๆ เช่นกัน เพราะเป็นวัยที่ไม่ต้องการเผชิญความเสี่ยงในด้านการใช้จ่ายแล้ว

"ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลประเมินไว้ว่า การแจกเงินหมิ่นจะสร้างพายุทาง

เศรษฐกิจได้ 2-3 ลูกต่อเนื่องนั้น อาจต้องอาศัยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นเป็นแรงส่งเพิ่มด้วยสะท้อนจากการแจกให้กลุ่มเปราะบางไปในช่วงที่ผ่านมา มีการประเมินแล้วว่า การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้” นายวิศิษฐ์กล่าว

## แนะรัฐเพิ่มมาตรการอัดฉีดจีดีพีQ4

นายวิศิษฐ์กล่าวอีกว่า สำหรับภาพเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2567 ประเมินว่ามีโอกาสเติบโตได้สูงกว่าทุกไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอย่างโดดเด่น รวมถึงการเดินทางของไทยเที่ยวไทยด้วย ส่วนการส่งออกสามารถรักษาระดับการเติบโตไว้ในช่วง 2% ได้ และปัจจัยไม่ชัดเจนอย่างการเลือกตั้งสหรัฐฯได้จบลงแล้ว แต่เมื่อยังไม่มีการแต่งตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯอย่างชัดเจน นโยบายในด้านต่างๆ ยังไม่ประกาศออกมา ความแน่นอนยังไม่มากพอ ทำให้โอกาสที่จีดีพีไตรมาส 4/2567 จะโตที่ 4% ได้จะต้องอาศัยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วย เพราะภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำได้รวดเร็วให้ทันช่วงที่เหลือของปีนี้ เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนในประเทศ ไม่ว่าจะผ่านการซื้อสินค้าหรือบริการในภาคการท่องเที่ยว ในรูปแบบโครงการคนละครึ่งออกมา หรือช่วยสมทบให้ประชาชนซื้อสินค้าได้ในราคาที่ลดลงกว่าเดิม รวมถึงมาตรการด้านภาษีด้วย เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มที่มีกำลังซื้อออกมาใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น เป็นการซื้อเพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งรัฐบาลสามารถทำได้แบบไม่ต้องใช้งบประมาณเลย เพื่อเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้นก่อน” นายวิศิษฐ์กล่าว

## รับเที่ยวบินปฐมฤกษ์อิตาลี

นายศิริปรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้อำนวยการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน ITA Airways เที่ยวบิน AZ758 บินตรงจากกรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 07.40 น. มี H.E. Mr. Paolo Dionisi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย และผู้บริหาร ททท.ต้อนรับ การเปิดบริการเที่ยวบินใหม่ของสายการบิน ITA Airways เส้นทางบินตรงกรุงโรม-กรุงเทพฯ

เป็นการเปิดให้บริการในรอบ 4 ปี หลังจากสายการบินอิตาลีเคย อดีตสายการบินแห่งชาติของอิตาลีได้หยุดให้บริการเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจากเกิดโควิดระบาด

“โดยการเปิดเที่ยวบินครั้งนี้เป็นไปตามแผนส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวระยะไกลของ ททท. ที่เน้นกลยุทธ์ Airline Focus ร่วมกับพันธมิตรสายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่เพิ่มเติม” นายศิริปรณ์กล่าว

## คาดเม็ดเงินสะพัด1.4หมื่นล.

นายศิริปรณ์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการเดินทางมายังไทยช่วงฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากอิตาลี โดยการเปิดเส้นทางบินในตารางบินฤดูหนาว เป็นโอกาสดีที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจเดินทาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะจากอิตาลี ที่นิยมมาท่องเที่ยวไทยในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ โดยแนวโน้มยอดจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้าของนักท่องเที่ยวอิตาลีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 เติบโต 55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป ซึ่ง ททท.คาดว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวอิตาลีเดินทางเข้าไทยไม่น้อยกว่า 245,000 คน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 14,592 ล้านบาทในปี 2567

“สายการบิน ITA Airways กำหนดเปิดให้บริการเส้นทางบินตรง เที่ยวบิน AZ0758 จากกรุงโรมถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2568 จำนวน 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่อง Airbus A330-900 neo ความจุผู้โดยสาร 291 ที่นั่งต่อเที่ยวบิน” นายศิริปรณ์กล่าว

## พนักแอร์ไลน์ใหม่ทำตลาด

นายศิริปรณ์กล่าวอีกว่า ตลาดนักท่องเที่ยวจากอิตาลีเป็นกลุ่มตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 พฤศจิกายน 2567 มีนักท่องเที่ยวอิตาลีที่เดินทางมาไทยทั้งสิ้น 209,666 คน เพิ่มขึ้น 40.30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำ และจัดการเดินทางด้วยตัวเอง (เอฟไอที) โดยนิยมเดินทางพักผ่อนกับครอบครัว ใช้จ่ายเฉลี่ย 59,561 บาทต่อคนต่อทริป

“โดยปี 2568 ททท.วางแผนส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรป อาทิ สายการบิน บริษัทนำเที่ยว

อย่างต่อเนื่องในช่วงไฮซีซั่น เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการผลักดันไทยเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก โดยวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ จะนำเสนอแผนขยายผลการดำเนินงานร่วมกับสายการบิน ITA Airways ในอนาคต” นายศิริปรณ์กล่าว

## ไทยฮับท่องเที่ยวอาหารโลก

น.ส.รณิณี เกียรติไพบูลย์ ผู้จัดการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism & Food Power) ในไทย มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ตามเป้าหมายในปี 2568 ตั้งไว้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสูงสุดที่ 39 ล้านคน อาหารไทยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย ช่วยสร้างรายได้ท่องเที่ยวสูงสุดที่ 3.4 ล้านล้านบาท โดยสมาคมภัตตาคารไทยได้ร่วมกับศูนย์การค้าฟินิกซ์ หอการค้าไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และพันธมิตร จัดงาน Thailand Food Travel Mart 2024 (TFTM 2024) ที่ศูนย์การค้าฟินิกซ์ ประดับฯ วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2567

“เพื่อดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารโลก เนื่องจากอาหารไทยมีเสน่ห์ดึงดูดชาวต่างชาติ โดยในงานได้รวมร้านอาหารจากหลายจังหวัด อาทิ พัทยา นำสินค้าไออาที กุ้งลำปำ รานมิชลินสตาร์ 6 ปีซ้อน นอกจากนี้เป็นจุดท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารลดต้นทุนอีกด้วย” น.ส.รณิณีกล่าว

## มูลค่าการค้าพุ่ง7แสนล้าน

นางรณิณีวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า ในปี 2567 มูลค่าการค้าอาหารอยู่ที่ 6.9 แสนล้านบาท คาดว่าจะเติบโต 5% หรือเกิน 7 แสนล้านบาท หากไม่มีปัจจัยกระทบ และคาดหวังการท่องเที่ยวเชิงอาหารจะเป็นหนึ่งในการสร้างรายได้เข้าประเทศ และยังเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งในงาน TFTM 2024 ได้นำวัตถุดิบอาหารลดราคาเพื่อร้านค้า และผู้บริโภค เช่น ปลากระพง ไข่ กุ้งลำปำ น้ำตาล น้ำมันพืช นาทิท่องเที่ยวฟองละ 1 บาท

“กำลังซื้อช่วงปลายปีนี้ โดยเฉพาะเดือนธันวาคมที่มีเฉลิมฉลองก่อนข้ามปีใหม่มากที่สุด กำลังซื้อควรจะเพิ่มสูงกว่าเดิม จากปัจจุบันที่ปรับขึ้นมากกว่าต้นปี 2567 ประมาณ 30% แล้วเทียบจากฐานมูลค่าอุตสาหกรรมภัตตาคารและร้านอาหาร ประมาณ 5 แสนล้านบาท ในปี 2562 หากเทียบกำลังซื้อถือว่าโตแซงปี 2562 แล้ว ด้วย

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17053

Col.Inch: 222.01 Ad Value: 366,316.50

หัวข้อข่าว: ชงแพคเกจใหญ่ แจกหมื่น-แก๊ง

หน้า: 1(บนขวา), 7, 12

PRValue (x3): 1,098,949.50 คลิป: สีสี่

มูลค่าที่สูงขึ้นของราคาต้นทุนวัตถุดิบและอาหาร  
ในภาพรวม" นางฐนิวรรณกล่าว

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธาน  
กรรมการคนที่ 1 หอการค้าไทย ในฐานะประธาน  
คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและ  
ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร กล่าวว่า  
วัตถุดิบอาหารไทยนับว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
มหาศาล แต่ห่วงวัตถุดิบไทยที่ถูกต่างชาติตีตลาด  
จำนวนมาก จึงต้องการส่งเสริมตลาดด้วยการ  
เชื่อมโยงผู้ประกอบการอาหารให้พบกับผู้ค้า  
วัตถุดิบโดยตรง เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบ  
การให้มากที่สุด งานที่จัดครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งใน  
โครงการช่วยเกิดการพบปะโดยตรง

# 'คลัง' ชงแพ็คเกจใหญ่! กระตุ้นศก.

**พระราม 6** ● "คลัง" ฟุ้งเตรียมชนแพ็คเกจใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจ ชง "อิงอิง" เคาะ ชู "แก้หนี้-อสังหาฯ-ภาษี-ดิจิทัลวอลเล็ต" หวังใช้ตั้งแต่ปลายปี-ต้นปีหน้า และตลอดปี 2568 บูดเล็งอุ้มเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย.2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ วันที่ 19 พ.ย.2567 ที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นแพ็คเกจใหญ่ ซึ่งจะมีทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีและต้นปีหน้า รวมถึงมาตรการกระตุ้นที่จะดำเนินการตลอดปี 2568 ด้วยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น

นายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะมีการนำเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนที่รับผิดชอบด้วยเช่นกัน ซึ่งในที่ประชุมจะมีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ทั้งหมด โดยอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ตกลงชัดเจน เพราะมาตรการมีจำนวนมาก แต่เชื่อว่าต้องมีการหารืออย่างต่อเนื่อง ก่อนจะสรุปรายละเอียดของแต่ละมาตรการว่าจะทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร และช่วงเวลาไหนจะใช้มาตรการ

อะไร

นายจุลพันธ์กล่าวต่อว่า รัฐบาลมองว่าแม้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2567 จะขยายตัว

**อ่านต่อหน้า 15**

## 'คลัง' ชง

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่รัฐบาลไม่หยุดแค่นี้ไม่ใช่ว่าพอใจหรือไม่พอใจ โดยต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังมีกลุ่มที่มีปัญหา เช่น สินเชื่อรถกระบะภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการสินเชื่อซื้อ-แต่ง และมาตรการสินเชื่อซ่อม-สร้างวงเงิน 55,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนมาตรการสินเชื่อแอปบีโอมแอปบีไลฟ์ ที่ประชาชนตอบรับดีและเพิ่งหมดอายุไป เนื่องจากมองว่าดีมาดยังมี แต่กำลังซื้อของคนไม่ค่อยมี รัฐบาลจึงเร่งเข้ามาให้การช่วยเหลือในส่วนนี้ ส่วนมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองที่จะหมดอายุสิ้นปีนี้ ยังไม่ได้มีการหารือในที่ประชุม ครม.ว่าจะต่ออายุมาตรการหรือไม่

"กระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการไว้จำนวนมาก โดยภาพใหญ่ๆ จะมีโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต มาตรการภาษี มาตรการแก้หนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง

ด้วย ซึ่งรัฐบาลพยายามสร้างกลไกเพื่อให้ลูกหนี้กลุ่มที่ยังมีโอกาสกลับมาเย็นได้ สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยซอฟต์โลน เป็นต้น โดยยอมรับว่ามีหลายมาตรการมาก แต่ยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ เพราะบางมาตรการก็ยังไม่เสด็ดน้ำ ต้องไปหารือกันต่อ โดยการประชุมไม่ใช่แค่กระทรวงการคลังเท่านั้นที่เตรียมมาตรการมา แต่ยังมีกระทรวงอื่นๆ ที่เตรียมมาเหมือนกัน ก็ต้องเอามาวางและคุยกันเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร เป็นไปได้สูงว่าอาจต้องแบ่งการกระตุ้นออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมว่าจะทำอะไรบ้าง" นายจุลพันธ์กล่าว

นายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า สำหรับแหล่งเงินงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมด มาจากหลายส่วน ไม่ใช่แค่งบประมาณเพียงแหล่งเดียว เพราะมีมาตรการที่ต้องใช้เงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายมาตรการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ รวมทั้งมีมาตรการที่แยกเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ หรือบางมาตรการที่จะใช้งบประมาณของหน่วยงานดำเนินการเอง ส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้น ขณะนี้มีงบประมาณ 1.8 แสนล้านบาทรองรับอยู่แล้ว.



# ● รัฐบาลหรือแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ

## เคาะแจกของขวัญปีใหม่

รัฐต้นแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจรายปีเข้าอर्डเศรษฐกิจ ตั้งแต่กระตุ้นการใช้จ่ายเป็นของขวัญปีใหม่ไปจนถึงดิจิทัลวอลเล็ตเฟสใหม่ ลุ้นปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยด้วยการลดดอกเบี้ยและพักหนี้

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมเสนอแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ของขวัญปีใหม่ช่วงสิ้นปีนี้ต่อเนื่องถึงตลอดทั้งปีหน้า เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 19 พ.ย. นี้ โดยจะกำหนดเป็นกรอบใหม่โดยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยอาจจะแบ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรายธุรกิจ รวมถึงการเสนอให้เดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตระยะถัดไป มาตรการแก้หนี้ภาคประชาชน ตลอดจนมาตรการของขวัญปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ ทั้งนี้ในการหารือคงไม่ใช่แค่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังเพียงกระทรวงเดียว แต่เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆด้วย เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถมองเห็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีหน้าว่าจะเดินไปทางไหน อย่างไร

สำหรับเงินที่จะใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น จะใช้ที่มาจากแบบผสมผสาน ไม่ได้มาจากแหล่งเงินในงบประมาณเพียงแหล่งเดียว โดยส่วนหนึ่ง

มาจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในปีงบประมาณ 68 ที่กำหนดวงเงินไว้ 180,000 ล้านบาท และบางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ รวมถึงบางส่วนเป็นโครงการของสถาบันการเงินของรัฐ ที่อยู่ในบัญชีกิจการของรัฐ หรือเฟอเอสเอ

นายจุลพันธ์กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีการประชุมต่อเนื่อง ซึ่งจะมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น โดยไตรมาส 4 จะขยายตัวดีกว่าเดิม แต่รัฐบาลจะไม่หยุดแค่นี้ เพราะยังมีอีกหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังมีปัญหาลูก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะ หรือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีการชะลอตัว แม้ว่ามาตรการแจกเงิน 10,000 บาทสำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการ 14.5 ล้านคน จะได้ออกไปแล้วและมีการใช้จ่ายไปแล้วจำนวนมากก็ตาม

นอกจากนี้ ในการประชุมจะพิจารณามาตรการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยของสถาบันการเงิน ด้วยการพักดอกเบี้ยและลดค่างวด โดยที่กระทรวงการคลังจะยอมให้สถาบันการเงินลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเอฟไอดีเอฟ และอีกส่วนหนึ่งมาจากทรัพยากรของสถาบันการเงินเอง ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการให้ลูกหนี้ที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว สามารถกู้ยืมเงินใหม่ได้ เพราะในมุมมองของรัฐบาลนั้น ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า การเข้าถึงสินเชื่อแล้วจะก่อให้เกิดหนี้สิน และกลายเป็นหนี้เสียตามมา แต่เรามองว่าการเข้าถึงสินเชื่อช่วยสร้างโอกาสให้กับคน เพื่อให้เขากลับมายืนได้ด้วยตัวเอง.

## ลุ้นรัฐแจกเงินหมื่นเฟส2 กลุ่ม'ค้าปลีก-อาหาร'ตีปีก

**#คลัง #ทันสมัย - คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ**  
เตรียมพิจารณาอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 2568 วันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ดึงงบ 1.8 แสนล้านบาท เข้ระบบ "จุลพันธ์" ซักภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ และอสังหามีปัญหา เตรียมส่งมาตรการแก้หนี้เข้าประกบ ด้านโบรก ลุ้นดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2 → → → **อ่านหน้า 8**



ลุ้นรัฐ

(ต่อจากหน้า 1)

หวังดันเศรษฐกิจโต และลงทุน "ค้าปลีก- เข้าชื่อ-เกษตรอาหาร" เต็มรับแจกเงินหมื่นบาท

นายจุลพันธ์ อมรรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายนนี้ จะมีการนำเสนอแพ็คเกจใหญ่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีนี้ และต่อเนื่องจนถึงปีหน้า

"เราจะเขียนเป็น Time Line ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และไม่ใช้มาตรการของกระทรวงการคลังเพียงกระทรวงเดียว แต่เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ด้วย เพื่อให้สามารถมองเห็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะเดินไปทางไหน อย่างไร โดยอาจจะแบ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรายอุตสาหกรรม รวมถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วย"

### ● ย้ำเงินพร้อม

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจคงไม่ได้ประชุมครั้งเดียวแล้วสามารถ

ได้ข้อสรุปทั้งหมด แต่จะมีการประชุมต่อเนื่อง ซึ่งจะมีความคืบหน้าไปเรื่อย โดยเม็ดเงินที่จะใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น จะไม่ได้มาจากแหล่งเงินในงบประมาณเพียงแหล่งเดียว แต่โดยส่วนหนึ่งมาจากเม็ดเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2568 ที่กำหนดวงเงินไว้ 1.8 แสนล้านบาท และบางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ รวมถึงบางส่วนเป็นโครงการของสถาบันการเงินของรัฐ ที่อยู่ในบัญชี PSA

สำหรับเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ ได้ปรับตัวดีขึ้นโดยในไตรมาส 4 น่าจะขยายตัวดี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะไม่หยุดแค่นี้ เพราะยังมีอุตสาหกรรมที่ยังมีปัญหา เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะ หรือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีปัญหารถเช่าตลอด แม้ว่าจะมาตรการแจกเงิน 1 หมื่นบาท สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการ 14.5 ล้านคน จะได้ออกไปแล้วและมีการใช้จ่ายไปแล้วจำนวนมากก็ตาม

### ● ลุ้นดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ นอกเหนือจาก

จะมีการพิจารณาเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2 แล้ว ยังจะมีการพิจารณาโครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยของสถาบันการเงินด้วย มาตรการพักดอกเบี้ยและลดค่างวด โดยที่กระทรวงการคลัง จะยอมให้สถาบันการเงินลดเงินนำส่งเข้า FIDE และอีกส่วนหนึ่งมาจากทรัพยากรของสถาบันการเงินเอง

สำหรับลูกหนี้ที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว จะสามารถกู้ยืมได้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ นั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในมุมมองของรัฐบาลนั้น ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า การเข้าถึงสินเชื่อแล้วจะก่อให้เกิดหนี้สิน แล้วจะกลายเป็น NPL แต่เรามองว่า การเข้าถึงสินเชื่อที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับคน เพื่อให้เขากลับมาเย็นได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงควรให้คนกลุ่มนี้ยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ต่อไปในระหว่างเข้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

"เราจะต้องสร้างกลไกให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย ผ่านการทำ Soft Loan เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนสามารถเข้าถึงสินเชื่อ" นายจุลพันธ์ กล่าว

### ● เปิดหุ้นรับผลดีแจกเงินหมื่น

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ระบุว่า รมว.คลังมีแผนเสนอนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2 สร้างพายุหมุนเศรษฐกิจ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุด รมว.คลัง มีแผนที่จะเสนอนโยบายดังกล่าวต่อครม. ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงิน 1 หมื่นบาทให้กับคนอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยยืนยันว่าไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางก่อนแรก ประเด็นดังกล่าว คาดสร้างเซ็นทิเมนต์เชิงบวกต่อราคาหุ้นกลุ่มค้าปลีกเข้าชื่อ เกษตรอาหาร อาทิ กลุ่มเกษตร-อาหาร คือ TU CPF CBG SAPPE SNNP ICHI NSL M และกลุ่มค้าปลีก CPALL CRC BJC HM-PRO COM7 และกลุ่มเข้าชื่อ MTC SAWAD TIDLOR BAM

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7550

หน้า: 1(กลาง), 29

Col.Inch: 48.61

Ad Value: 62,609.68

PRValue (x3): 187,829.04

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: วายุกักษ์ฯ ซึ่งซื้อก่อน TEGS ค่าปลีกถูบปาก 1 หมิ่น เฟส 2

## วายุ กักษ์ฯ ซึ่งซื้อก่อน TEGS ค่าปลีกถูบปาก 1 หมิ่น เฟส 2

จับตากองทุนรวมวายุ กักษ์ฯ หนึ่ง เริ่มกลับมาเก็บหุ้นเข้าพอร์ตก่อน  
เม็ดเงินลงทุนจาก Thai ESG เข้าตลาดหุ้นไทยปลายปีนี้ เพื่อลด  
ความเสี่ยงได้ของแพง ด้าน “เผ่าภูมิ” ชี้ 1 หมิ่นบาทเฟส 2 ลุ้นอายุ  
50 ปีขึ้นไป ชงบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ 19 พ.ย.นี้ โบรกฯ เนะกลุ่ม  
หุ้นรับผลบวก ค่าปลีก CPALL CRC BJC เข้าชื่อ SAWAD  
TIDLOR และแบงก์ KTB KBANK

แหล่งข่าวจากธุรกิจกองทุนรวม (บลจ.) เปิดเผยว่า  
กองทุนรวมวายุ กักษ์ฯ หนึ่ง (VAYU1) เริ่มกลับมาดักซื้อ



### วายุ กักษ์ฯ

หุ้นไทยในช่วงที่เทลของปี 2567 แต่ยังคงกลยุทธ์  
“ไม่เน้นไล่ลงทุน” แต่ “เน้นตั้งรับ” และพยายาม  
ลงทุนให้ทันก่อนเงินลงทุนจากกองทุนรวมไทยเพื่อ  
ความยั่งยืน (Thai ESG) จะไหลเข้ามาในช่วง  
ปลายปีนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา

“ภายใต้เกณฑ์เงื่อนไขลงทุนใหม่ของ Thai

ESG จะช่วยส่งเสริมให้มีเงินไหลเข้าหุ้นไทยมาก  
ขึ้น และเงินลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีจะมีก็จะกระจุก  
ตัวช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี” แหล่งข่าว กล่าว

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ยังผันผวนตามตลาด  
โลก จึงเป็นจังหวะดีที่วายุ กักษ์ฯ เข้าลงทุนในหุ้น  
เป้าหมายได้ตามแผน เพื่อให้กองทุนฯ สร้างผล  
ตอบแทนได้ตามที่กำหนดไว้ที่ 3-9% โดยกลุ่ม  
ปันผลสูงที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอจะ  
ถูกโฟกัสเป็นพิเศษ

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า หุ้นกลุ่มปันผลสูงจะ  
เน้นหลักทรัพย์ที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ เพราะมี  
สภาพคล่องสูง เข้าออกลงทุนได้ง่าย ขณะที่กองทุน  
หรือฟเพอร์ดี กองทุนรีท และกองทุนโครงสร้าง  
สร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (เช่น 3BBIF, DIF) แม้  
ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูง และกองทุนรวม  
วายุ กักษ์ฯ สามารถลงทุนได้ แต่ด้วยมาร์เก็ตแคป  
ของกองทุนดังกล่าวน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่มีมาร์เก็ต  
แคปขนาดใหญ่กว่า ทำให้ช่วงนี้วายุ กักษ์ฯ จะให้  
น้ำหนักกลุ่มมาร์เก็ตแคปสูงไว้ก่อน

กลยุทธ์ลงทุนที่สำคัญของกองทุนวายุ กักษ์ฯ  
ที่จะใช้ในการเข้าลงทุนหุ้นไทย นอกจากจะเน้นหุ้นที่  
ไม่เคยมีอยู่ในพอร์ตลงทุนเดิมของวายุ กักษ์ฯ แล้ว  
จะแบ่งการลงทุนเป็นรายเซกเตอร์ในแต่ละเดือน  
หรือแบ่งการลงทุนตามกรอบเป้าหมายของราคา  
หลักทรัพย์เป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้ราคาหุ้น

มีเสถียรภาพและเป็นไปตามกรอบการลงทุนมาก  
ที่สุด” แหล่งข่าวกล่าว

### จับตา 1 หมิ่น เฟส 2

ด้านนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะ  
กรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองธาร  
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่  
19 พ.ย.นี้ ทางคลังจะเสนอแนวทางการกระจาย  
เงินช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุให้ที่ประชุมพิจารณา  
โดยเกณฑ์เบื้องต้นมีความเป็นไปได้ที่จะแจกเงิน  
ก่อนเดียวเป็นเงินสด 10,000 บาท โดยจะต้อง  
เป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับ  
เงิน 10,000 บาทไปแล้วก่อนหน้านี้

และที่สำคัญจะต้องลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล  
10,000 บาท ผ่านแอปฯ ทางรัฐไว้แล้ว ส่วนกลุ่ม  
อายุที่ได้รับนั้น กำลังพิจารณาว่าจะเริ่มตั้งแต่ 50 ปี  
หรือ 60 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาที่ประชุม

“ยืนยันว่าประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปฯ  
ทางรัฐไปแล้ว จะได้รับเงิน 10,000 บาทครบทุกคน  
เพราะรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับไว้แล้ว  
กว่า 1.8 แสนล้านบาท แต่ระยะเวลาเงื่อนไขจะเป็น  
อย่างไรนั้น จะต้องมีการหารือในที่ประชุมคณะ  
กรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรับฟัง  
ความเห็นจากหลายหน่วยงานก่อนที่จะได้ข้อสรุป”

นายเผ่าภูมิ กล่าว

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ระบุว่า  
ความคืบหน้าล่าสุดกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ  
คลังมีแผนที่จะเสนอนโยบายแจกเงิน 1 หมื่นบาท  
ให้กับคนอายุ 60 ปีขึ้นไป (หรืออาจจะ 50 ปีขึ้นไป)  
ประเด็นดังกล่าว สร้างเซนต์เมนต์เชิงบวก  
ต่อราคาหุ้นกลุ่มเข้าชื่อ ได้แก่ บริษัท เมืองไทย  
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC, บริษัท  
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  
SAWAD, บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) หรือ

TIDLOR และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ-  
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM

กลุ่มค่าปลีก ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์  
จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL, บริษัท เซ็นทรัล  
รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC,  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ  
BJC, บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด  
(มหาชน) หรือ HMPRO และบริษัท คอมเซเว่น  
จำกัด (มหาชน) หรือ COM7

กลุ่มเกษตร-อาหาร ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน  
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU, บริษัท เจริญ-  
โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF,  
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG,  
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE,  
บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหา  
หรือ SNNP, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหา  
หรือ ICHI, บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด  
(มหาชน) หรือ NSL และบริษัท เอ็มเค เบลู  
รอนด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  
ระบุว่า แจกเงินหมิ่นเฟส 2 ให้กับกลุ่มถัดไป คือ  
ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีที่ยังไม่ได้เงินในเฟสแรก (เฟส  
แรกคือกลุ่มเปราะบาง) เบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้เข้า  
ข่ายได้สิทธิ์ราว 3-4 ล้านคน หรือมีขนาดราว 1  
ใน 4 ของเฟส 1 เบื้องต้นคาดบวกต่อจีดีพีราว  
0.15-0.175% และ 1.3%

สำหรับกลุ่มวัยดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่จะเกษียณ  
อายุไปแล้ว เชื่อว่าจะเร่งนำมาใช้จ่าย หนุนเม็ดเงิน  
เข้าสู่ระบบไม่แตกต่างจากกลุ่มเปราะบางที่ได้ในเฟส  
1 จึงเป็นบวกต่อหุ้น Domestic ที่ได้ประโยชน์สูงใน  
เฟส 1 อาทิ เข้าชื่อที่การเก็บหนี้มีพัฒนาการบวกจาก  
การนำเงินไปคืนหนี้ เน้น MTC, บริษัท เจ เอ็ม ที  
เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน) หรือ  
JMT ค่าปลีกที่ยอดขายสินค้าจำเป็นมีแนวโน้มเด่น  
ต่อเนื่อง เน้น CPALL, BJC ธนาคารมอมีอ์ฟไฮด์  
เกี่ยวกับคุณภาพหนี้เช่นกัน เน้น ธนาคารกสิกรไทย  
จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK และบริษัท เอสซีบี  
เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB

# 12ธ.ค.แถลงผลงาน3เดือน 'อิงค์' ถกกระตุ้นศก.-ตั้งกองทุนแก้หนี้

รัฐบาลเตรียมแถลงผลงานรอบ 3 เดือน เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งลดหนี้ครัวเรือน หนุนคนไทยให้มีที่อยู่อาศัยผ่านโครงการบ้านประชาชน ไม่ต้องดาวน์ ผ่อนเดือนละ 4 พัน ด้านคลังขงมาตรการเข้าบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ นายกฯเป็นประธาน จัดทุกเครื่องมือ เดิมสินเชื่อรายย่อย-ตั้งกองทุนแก้หนี้-ลดหย่อนภาษี "พิชัย" รวม.คลัง ลุยแจกเงิน 10,000 บาท เฟส 2 ดันลงทุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เอกชนหนุนแก้หนี้พร้อมสร้างรายได้



## แถลงผลงาน

### อิงค์แถลงผลงานรอบ 3 เดือน

แหล่งข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะร่วมแถลงผลงานครบรอบ 3 เดือน หลังเข้ารับบริหารประเทศ โดยเฉพาะมาตรการด้านเศรษฐกิจที่ดำเนินการไปแล้ว และกำลังจะดำเนินการในระยะต่อไป เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน และสร้างบ้านประชาชน ก่อนหน้านั้นนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ที่ไปปราศรัยช่วยนายศราวุธ เพชรพนมพร ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุดรธานี ระบุว่ารัฐบาลจะทำให้หนี้ประชาชนเบาลง คนไทยทุกคน ทุกครอบครัวถ้ามีงานทำต้องมีบ้านอยู่ได้ทุกคน

ฉะนั้น จะต้องสร้างบ้านให้คนไทยอยู่ทุกคน ถ้าเราทำเศรษฐกิจให้ดี ปรับค่าแรงขึ้นต่ำเป็น 400 บาท และ 700 บาทในโอกาสต่อไป ปรับเงินเดือนจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาทในโอกาสต่อไป ในตอนนั้นใครอยากมีบ้านไม่ต้องดาวน์ ผ่อนเดือนละ 4,000 บาท สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นและเห็นได้ในรัฐบาลนี้

### 19 พ.ย.นัดถกกระตุ้นเศรษฐกิจ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มี น.ส.แพทองธาร เป็นประธาน โดยกระทรวงการคลังและกระทรวงเศรษฐกิจอื่น ๆ อาทิ พลังงาน พาณิชย์ เป็นต้น เข้าร่วมด้วย

เบื้องต้นจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป เพื่อรักษาโมเมนตัมการเติบโต ที่ผ่านเศรษฐกิจช่วงไตรมาส 3 ต้องเจอผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้ขยายตัวได้ต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตามตัวเลขที่ชัดเจนต้องรอสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงในวันที่ 18 พ.ย.นี้

### แก้สินเชื่อรายย่อย-เดิมสภาพคล่อง

สำหรับมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเสนอ มีทั้งมาตรการกระตุ้นหลังน้ำท่วม และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป ซึ่งจะมีทั้งมาตรการสินเชื่อรายย่อยเพื่อเดิมสภาพคล่องให้กับประชาชน รวมถึงมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ ที่จะช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยสินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ต่อสถาบันการเงิน ลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์ ราคาไม่เกิน 7 แสนบาทต่อราย ต่อสถาบันการเงิน และลูกหนี้สินเชื่อ SMEs รายเล็ก ที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่ที่ 3 ล้านบาทต่อราย ที่มีการ

ทำสัญญาเงินกู้ก่อนปี 2567 และมีปัญหาค้างชำระอ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2567 หรือกลุ่มที่เป็นหนี้ไม่เกิน 1 ปี

### ผูกกองทุนแก้หนี้-ลดหย่อนภาษี

"การแก้ปัญหาหนี้ตรงนี้ รวม.คลังอยากแก้เรื่องสภาพคล่อง เพราะปัจจุบันสินเชื่อแทบไม่โต โดยระหว่างที่มีการพักดอกเบียให้ลูกหนี้ นั้น จะใช้แหล่งเงินจากเงินที่แบงก์นำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) แบ่งมา 0.23% ใส่ในกองทุนที่ตั้งขึ้นใหม่ เพื่อแก้หนี้ตามมาตรการนี้ ซึ่งเมื่อครบ 3 ปีแล้ว เมื่อลูกหนี้ทำได้ครบตามเงื่อนไข แบงก์สามารถมาเคลมเงินตรงนี้ไปได้ตามจำนวนลูกหนี้ที่ทำตามเงื่อนไขได้"

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ขณะที่มาตรการทางด้านภาษีที่จะลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย น่าจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ซึ่งอาจจะให้มีผลกระทบในช่วงปลายปี 2567 นี้เลยหรือต้นปีหน้า

### "พิชัย" ซี่แจกเงินเฟส 2 รอจังหวะ

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.คลังกล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่ 19 พ.ย.นี้ จะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 18 - พุธ 20 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 5724

หน้า: 1 (บนขวา), 9

Col.Inch: 122.59 Ad Value: 165,496.50

PRValue (x3): 496,489.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 125.ค.แถลงผลงาน3เดือน 'ยิ่งค์' ถกกระตุ้นศก.-ตั้งกองทุนแก้หนี้

ครัวเรือน ซึ่งก่อนหน้านี้อารมณ์กับสถาบันการเงินแล้ว แนวทางสำคัญคือ การปรับโครงสร้างหนี้เก่า เช่น การให้จ่ายหนี้ลดลง การยืดหนี้ เป็นต้น เพื่อลดภาระของลูกหนี้ ส่วนข้อเสนอเรื่องการลดเงินนำส่ง FIDF นั้น ถือเป็นรายละเอียดใหญ่ ๆ ที่มองว่า หากเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนก็ต้องทำ ไม่อยากให้พูดว่าการดำเนินการในส่วนนี้เป็นการแสร้งดี เพราะไม่ได้ถึงขนาดนั้น แต่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้เงื่อนไขการพูดคุยที่ลงตัวระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้มากกว่า

“สำหรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2 หรือในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการในระยะต่อไป เพราะรัฐบาลเพิ่งเติมให้กลุ่มเปราะบาง 14 ล้านคน เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ดังนั้น ต้องดูช่วงเวลาที่จะทำมาตรการนี้ด้วย เพราะว่าถ้าเศรษฐกิจโตก็ยังไม่ต้องใช้ แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่โตต้องทำในมาตรการนี้ เป็นมาตรการระยะสั้นต่อไป

## แจกเงินผู้สูงอายุ 10,000 บาท

นายพิชัยกล่าวว่า หลังจากแจกเงินสดให้กลุ่มเปราะบางเฟสแรก หลังจากนั้นมาดูอีกกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนไม่เยอะ และไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง แต่มีปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งจะคัดคนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางที่แจกไปแล้ว

## กระตุ้นเอกชนลงทุน-ดัชนีจีดีพี

นายพิชัยกล่าวว่า ส่วนการลงทุนเป็นมาตรการที่จำเป็น ซึ่งประเทศไทยการลงทุนแล้วลงไปในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2566 การลงทุนลดลงเหลือไม่ถึง 20% ของจีดีพี จากก่อนหน้านี้อยู่ที่ 40% ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจลดลง โดยจีดีพีเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.9% เท่านั้น ขณะที่ในปี 2567 คาดว่าจีดีพีจะขยายตัวได้ที่ 2.7% ถือว่า

ยังอยู่ในระดับต่ำ

การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลจำเป็นจะต้องคำนึงถึงวินัยทางการคลังให้มากขึ้น เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินเยอะ สร้างหนี้เยอะ ก็ต้องสร้างวินัยด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีติดกันว่า หนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 70% ของจีดีพี แต่วันนี้หนี้สาธารณะอยู่ที่ 65-66% แล้ว โอกาสในการจะกู้เงินเพิ่มในอีก 4 ปีข้างหน้าก็เหลือน้อยลง

กล่าวคือรัฐจะมีหนี้เพิ่มได้อีก 3 ล้านล้านบาทเท่านั้น โดยหนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 15 ล้านล้านบาทภายใน 4 ปี ดังนั้น อยากจะเห็นรัฐและเอกชนช่วยกันทำให้จีดีพีขยับขึ้นไปมากกว่า 3% ได้

“รัฐบาลยังเร่งเดินหน้าโครงการลงทุนต่าง ๆ เช่น เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ วางแผนระบบน้ำ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่าง ๆ โดยการดำเนินการทั้งหมดจะต้องใช้งบประมาณภาครัฐอย่างจำกัด ดังนั้น การใช้จ่ายในส่วนนี้ก็ต้องมาจากอินฟราสตรักเจอร์ฟันด์เป็นหลัก”

## น้ำท่วมจุดจีดีพี Q3 โตแค่ 2.6%

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง กล่าวว่า คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไตรมาส 3 ปีนี้จะออกมาที่ 2.6% เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น น้ำท่วมและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่วนในไตรมาส 4 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 4.3-4.4% โดยมีแรงหนุนสำคัญจากการกระจายเม็ดเงิน 10,000 บาท ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2567 ให้กับกลุ่มเปราะบาง

การประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเสนอเรื่องของการดูแลเรื่องหนี้ครัวเรือน การดูแลภาคอุตสาหกรรมบางภาคที่ยังไม่ค่อยฟื้นตัว รวมถึงดูแลการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชน โดยการใช้อัตราดอกเบี้ยใหม่ ๆ KKP และแก้หนี้พร้อมสร้างรายได้

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มกังวลว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 และ 4 จะออกมาแย่กว่าคาด เนื่องจากตัวเลข MPI ภาคการผลิตน่ากังวลมาก เพราะได้รับผลกระทบจากการแข่งขัน โดยเฉพาะจากจีน

“การออกมาตรการดูแลเศรษฐกิจคงต้องคำนึง 2-3 ประเด็น ไม่ควรกระตุ้นระยะสั้นอย่างเดียว แต่ควรมีแผนระยะยาวด้วย ขณะที่มาตรการแก้หนี้ต้องทำควบคู่กับการสร้างรายได้ เป็นความท้าทายด้านการคลัง เพราะด้านหนึ่งก็อยากใช้เงินอยากกระตุ้น แต่อีกด้านก็ต้องไปลดหนี้ เพราะหนี้สาธารณะเริ่มจะสูงขึ้น ดังนั้น ทุกบาททุกสตางค์ต้องทำให้คุ้ม”

## ม.หอการค้าฯ หนุนแจกเงินดิจิทัล

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่ามีข้อเสนอแนะต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปี มองว่าการทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส 2 ผ่านแอปพลิเคชันแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้ เนื่องจากประชาชนที่จะได้รับเงินในเฟสถัดไปนี้ จะเป็นผู้มีความพร้อมในการใช้สมาร์ตโฟน และอยู่ในสังคมเมือง ทำให้การรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เรื่องยาก

การสนับสนุนเดินหน้าโครงการดิจิทัลเฟส 2 ยังเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่เสนอให้รัฐบาลเดินหน้าการแจกเงิน 10,000 บาท ในเฟสต่อไป ใช้รูปแบบเงินดิจิทัล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบคนละครึ่ง หรืออาจใช้คำว่า “คุณสอง”

ศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2567

สภาพอากาศ  
THAILAND 32.0°C/25.7°C



Search



LINE: @THAIPOST

การเมือง | เพลิดเพลิน | คอลัมน์ | เศรษฐกิจ | ต่างประเทศ | บันเทิง | หนังสือนิตยสาร | ไทยโพสต์ทีวี



### 'คลัง'ชงแพ็คเกจใหญ่!กระตุ้นศก.

18 พฤศจิกายน 2567 เวลา 0.01 น.



"คลัง" ชงแพ็คเกจใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจ ชง "คลัง" เศรษฐ "นี่คือสิ่งเรา-ภาษี-จัดจ้ทีลวลลลล" พรังี่ถึงแต่ปลายปี-ต้นปีหน้า และตลอดปี 2568 ปุ่คถึงผู้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย.2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ วันที่ 19 พ.ย.2567 ที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นแพ็คเกจใหญ่ ซึ่งจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีและต้นปีหน้า รวมถึงมาตรการกระตุ้นที่จะดำเนินการตลอดปี 2568 ด้วยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น

นายจุลพันธ์กล่าวว่า กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะมีการนำเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนที่รับผิดชอบด้วยเช่นกัน ซึ่งในต่างประเทศก็มีกรณีในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ทั้งหมด โดยอาจจะยังไม่ได้ออกแบบที่ถกกันถี่ขนาดนั้น เพราะมาตรการมีจำนวนมาก แต่เชื่อว่าต้องมีมาตรการบางอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะสรุปรายละเอียดของแต่ละมาตรการว่าจะทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร และช่วงเวลาไหนจะใช้มาตรการอะไร

นายจุลพันธ์กล่าวว่า รัฐบาลมองว่าแม้จะไม่ได้มีการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2567 จะขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี แต่รัฐบาลไม่คาดหวังว่าไม่ไปข้างหน้าหรือไม่พอใจ โดยยังคงยอมรับว่าปัจจุบันยังมีกลุ่มที่มีปัญหา เช่น สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการสินเชื่อสินเชื่อ-เช่า และมาตรการสินเชื่อสินเชื่อ-สร้าง วงเงิน 55,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนมาตรการสินเชื่อสินเชื่อ-เช่าสินเชื่อสินเชื่อ-เช่า ที่ประชาชนขอรับใช้และเพิ่งหมดอายุไป เนื่องจากเห็นว่ามีความจำเป็น แต่ก็กำลังพิจารณาว่าไม่ควรมี รัฐบาลจึงเร่งเข้ามาให้การช่วยเหลือในส่วนนี้ ส่วนมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินและลดค่าธรรมเนียมที่จะหมดอายุสิ้นปีนี้ ยังไม่ได้มีการหารือในที่ประชุม ครม.ว่าจะต้องดำเนินการหรือไม่

"กระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการไว้จำนวนมาก โดยภาพใหญ่ๆ จะมีโครงการเพิ่มเติม 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต มาตรการภาษี มาตรการแก้ไขหนี้สินบางส่วนด้วย ซึ่งรัฐบาลพยายามสร้างกลไกเพื่อให้ออกมาในกลุ่มที่ยังมีโอกาสรักษาเงินต้นได้ สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย-ซอฟท์โลน เป็นต้น โดยยอมรับว่านี่หลายมาตรการมาก แต่ยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ เพราะบางมาตรการก็ยังไม่ชัดเจน ต้องไปหารือกัน โดยการประชุมไม่ใช่แค่กระทรวงการคลังเท่านั้นที่เตรียมมาตรการมา แต่ยังมีกระทรวงอื่นๆ ที่เตรียมมาเหมือนกัน ก็คือธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร เป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีการกระตุ้นออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมว่าจะทำอะไรบ้าง" นายจุลพันธ์กล่าว

นายจุลพันธ์กล่าวว่า สำหรับแหล่งเงินงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมด มาจากหลายส่วน ไม่ใช่แค่งบประมาณเพียงแหล่งเดียว เพราะมีมาตรการที่ต้องใช้เงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายมาตรการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ รวมทั้งมาตรการที่ออกเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐหรือมาตรการที่จะใช้เงินประมาณของหน่วยงานดำเนินการเอง ส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้น ขณะนี้จะมีงบประมาณ 1.8 แสนล้านบาทอยู่แล้ว

Add @ThaiPost

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและสหกรณ์ | หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

#### ข่าวที่เกี่ยวข้อง



#### NEWS UPDATE

- 4:17 น. โดนตบแดด ยุทธศาสตร์ลดใช้พลังงานภาคพืชไทยโดยดีเซล
- 0:01 น. โค้งสุดท้ายศึกนายก อบจ.สุพรรณฯ เดิมพันสูง พท. VS ปชป. สเฟ.เปิด
- 21:52 น. กษัตริย์ไทยได้แก่สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
- 21:50 น. แถลงนโยบายรัฐบาลใหม่ แกนนำพรรคเพื่อไทย
- 21:28 น. 'สุวิทย์'เขมบป.ปลัดกต. กอ.ส.ท.ได้พรน. กสท. Triview โฉมใหม่

## คนชนขาว/สัปดาห์จร

### ■ ไฟเขียว 7 หมื่นล้าน ปลอ่ยกู้ 'ทาบเร่-ซ่อมบ้าน'

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบ 2 โครงการสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านสถาบัน บันการเงินของรัฐ จำนวน 7 หมื่นล้านบาท ได้แก่ โครงการสินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ วงเงินรวมไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท ให้ธนาคาร ออมสินดำเนินการเสริมสภาพคล่องและบรรเทาหนี้สินประชาชนรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ ลูกจ้าง พ่อค้า แม่ค้า ทาบเร่ แผงลอย หรือผู้รับจ้างให้บริการต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริม สภาพคล่อง หรือนำไปชำระหนี้ในระบบหรือหนี้ดอกเบี้ยสูงที่กู้ยืมมา ประกอบอาชีพ โดยให้สินเชื่อรายไม่เกินรายละ 5 หมื่นบาท ดอกเบีย คงที่ 0.75% ต่อเดือน ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ยื่นขอภายในวัน ที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยธนาคารออมสินไม่ขอรับงบประมาณชดเชย จากรัฐบาล โดยจะปรับลดกำไรบางส่วนแทน ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อ ที่ผ่อนปรนมากกว่าสินเชื่อปกติ กระทรวงการคลังคาดว่าจะการดำเนิน โครงการดังกล่าวสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและช่วย เหลือประชาชนได้กว่า 3 แสนราย

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า ส่วนอีกมาตรการที่กระทรวงการคลังนำเสนอ คือ โครงการแยกบัญชีมาตรการสินเชื่อซื้อ-สร้าง และการแยกบัญชี มาตรการสินเชื่อซ่อม-แต่ง ภายใต้มาตรการสินเชื่อซื้อ-ซ่อมสร้างของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากมาตรการสินเชื่อ แอปบีไอเอ็มแอปบีไอพี ที่ประชาชนให้ผลตอบแทนดีและพึงพอใจไป

“มาตรการนี้แบ่งสินเชื่อออกเป็น 2 โครงการ คือ 1.สินเชื่อซื้อสร้าง วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท และให้กู้ 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 3% ส่วนที่สองคือสินเชื่อตกแต่ง ซ่อม วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท และ ให้กู้ 1 แสนบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 1% ดังนั้น 2 มาตรการนี้เป็น มาตรการคู่ขนานกัน ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงการคลังสนับสนุนด้าน อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง” นายเผ่าภูมิกล่าว

## แจกหมื่นอีก-อายุ 50 ขึ้นไปรายได้น้อย

### คลังชงบอร์ดกระตุ้นศก.

### จ่ายเงินให้-ช่วงปลายปี

กระทรวงคลังชงบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นอีกให้กลุ่มอายุ 50 ปี หรือ 60 ปีขึ้นไป 'เผ่าภูมิ' รมช.คลัง ระบุ  อ่านต่อหน้า 11

#### ● แจกหมื่น ต่อจากหน้า 1

เนื่องจากกลุ่มนี้มีความสามารถทำรายได้ น้อยกว่ากลุ่มอื่น ชัยชนะเป็นการจ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ เคาะแจกให้ในช่วงปลายปี หรือต้นปีหน้า ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปฯ ทางรัฐไปแล้ว ไม่ต้องกังวล ได้รับเงินหมื่นครบทุกคน รัฐบาลเตรียมงบฯ ไว้รองรับแล้ว กว่า 1.8 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 พ.ย.นี้ โดยมี ส.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น กระทรวงการคลังจะเสนอแนวทางการกระจายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเกณฑ์เบื้องต้นมีความเป็นไปได้ที่จะแจกเงินก้อนเดียวเป็นเงินสด 10,000 บาท จะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงิน 10,000 บาทไปแล้วก่อนหน้านี้ ที่สำคัญจะต้องลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วก่อนหน้านี้ ส่วนกลุ่มอายุที่ได้รับนั้น กำลังพิจารณาว่าจะเริ่มตั้งแต่อายุ 50 ปี หรือ 60 ปี ขึ้นอยู่กับพิจารณาในที่ประชุม

รมช.คลังกล่าวว่า การเสนอการแจกเงิน 10,000 บาท ให้กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มนี้มีความสามารถในการทำรายได้ น้อยกว่ากลุ่มอื่น มองว่าการจ่ายเงินก้อนนี้จะมีความเป็นไปได้สิทธิไม่เยอะเหมือนเฟสแรก ส่วนจะได้เมื่อไหร่ก็ต้องรอการประชุมสรุปก่อนซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือถือสมาร์ตโฟนนั้น จะปิดลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทในเร็วๆ นี้ ขอให้รอติดตามความคืบหน้า

“ยืนยันว่าประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปฯ ทางรัฐ จะได้รับเงิน 10,000 บาทครบทุกคน เพราะรัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้รองรับแล้วกว่า 1.8 แสนล้านบาท แต่ระยะเวลาเดือนไซจะเป็นอย่างไร จะต้องหารือในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรับฟังความฟังความเห็นจากหลายหน่วยงานก่อนจะได้ข้อสรุป” รมช.คลังกล่าว

นายเผ่าภูมิกว่าอีกว่า สำหรับการประชุมนัดแรกวันที่ 19 พ.ย. ในส่วนของกระทรวงการคลังจะเสนอเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นภาพใหญ่ ทั้งมาตรการระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจครบถ้วนทุกมิติ

ซึ่งการแจกเงินให้กลุ่มเปราะบางในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงการคลังประเมินว่าช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 คาดว่าจีดีพีจะโตถึง 4.3-4.4 เปอร์เซ็นต์

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกฯ และรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำระบบโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่า อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายหลังจากจัดทำระบบเสร็จสิ้นก็จะต้องทดลอง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาพอสมควรในการทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบดูว่ามีความเสถียรหรือไม่ การตรวจสอบระบบเป็นเรื่องปกติของการดำเนินการอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่าระบบจะเสร็จในช่วงเดือนมี.ค.2568 หรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่า เดือนมี.ค.เป็นช่วงที่มีความตั้งใจไว้เพราะเดิมตั้งใจไว้ว่าเงินที่จะใช้ จะให้อยู่ภายในปีงบประมาณ เดือนมี.ค.ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

ต่อข้อถามย้ำว่าแอปพลิเคชันและระบบจะเสร็จพร้อมใช้เลยหรือไม่ในเดือนมี.ค.2568 นายประเสริฐกล่าวว่า คิดว่าจะเป็นเช่นนั้น รัฐบาลไม่ได้นั่งนอนใจเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพยายามดำเนินการในเฟส 2 หลังจากเฟสแรกจบลงแล้ว



# ลุ้นเงินหมื่นเฟส2 เคาะ19พ.ย.-50อัปเฮ

## รับก่อนเดียว ลุ้นได้ทุกคน ก่อนต้นปี68

กลุ่มสูงวัยอายุ 50 ปี  
ขึ้นไปเฮ! “คลัง” ชงแจก  
เงินหมื่นเฟส 2 เข้าบอร์ด  
คณะกรรมการนโยบาย  
กระตุ้นเศรษฐกิจ 19  
พ.ย.นี้ **◆ อ่านต่อหน้า 14**

**เงินหมื่น** □ **ต่อจากหน้า 1**  
แย้มรับเงินสดก่อนเดียว 10,000 บาท เผย  
เป็นกลุ่มมีความสามารถในการทำรายได้  
น้อยกว่ากลุ่มอื่น คาดได้เร็วสุดปลายปี 67  
ช้าสุดต้นปี 68 การันตีคนลงทะเบียนผ่าน  
แอปทางรัฐได้ชั่วคราวทุกคน เพราะเตรียมจบ  
ไว้แล้ว

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นายเผ่าภูมิ  
โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในการ  
ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้น  
เศรษฐกิจ ที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 19  
พ.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะมีการเสนอ  
แนวทาง การกระจายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้

สูงอายุ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเกณฑ์  
เบื้องต้น มีความเป็นไปได้ ที่จะแจกเงิน  
ก่อนเดียวเป็นเงินสด 10,000 บาท โดย  
จะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่ม  
เปราะบางที่เคยได้รับเงิน 10,000 บาทไป  
แล้วก่อนหน้านี้ช่วงสิ้นเดือน ก.ย.

นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า ที่สำคัญจะต้อง  
มีการลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000  
บาท ผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วก่อนหน้านี้  
ส่วนกลุ่มอายุที่ได้รับกำลังพิจารณา ว่าจะ  
เริ่มตั้งแต่ 50 ปี หรือ 60 ปี ขึ้นอยู่กับการ  
พิจารณาที่ประชุม สำหรับการเสนอการ  
กระจายเงินให้กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่ม  
นี้มีความสามารถในการทำรายได้ได้น้อยกว่า  
กลุ่มอื่น ซึ่งมองว่าการจ่ายเงินก่อนนี้จะมี  
คนที่ได้รับสิทธิไม่มากเหมือนกับเฟสแรก  
ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับเงิน 10,000  
บาทเมื่อไรนั้น ยังต้องรอการประชุมสรุป  
ก่อน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปลาย  
ปีนี้หรือช่วงต้นปีหน้า สำหรับกลุ่มที่ไม่มี  
สมาร์ทโฟน จะมีการเปิดลงทะเบียนรับ  
เงินดิจิทัล 10,000 บาท เร็ว ๆ นี้

รมช.คลัง ระบุต่อว่า ยืนยันว่า  
ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไป  
แล้ว จะได้รับเงิน 10,000 บาทครบทุกคน  
เพราะรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้รองรับ

แล้วกว่า 1.8 แสนล้านบาท แต่ระยะเวลา  
เงื่อนไขจะเป็นอย่างไร จะต้องมีการหารือ  
ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้น  
เศรษฐกิจ เพื่อรับฟังความเห็นจากหลาย  
หน่วยงานก่อนที่จะได้ข้อสรุป

นายเผ่าภูมิ เปิดเผยอีกว่า สำหรับการ  
ประชุมนัดแรกวันที่ 19 พ.ย.นี้ ในส่วนของ  
คลังจะมีการเสนอเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการ  
กระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นภาพใหญ่ทั้งมาตรการ  
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิด  
การกระตุ้นเศรษฐกิจ ครอบคลุมทุกมิติ สำหรับ  
การแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางในช่วงที่ผ่านมา  
นั้น กระทรวงการคลังได้มีการประเมินว่า  
ได้ช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม  
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 คาดว่าจีดีพี  
ไตรมาสนี้จะมีการขยายตัวได้ 4.3-4.4 %.

# แจกค่าแรง400รับปีใหม่

## 'อายุ50' ลุ้นได้ 'เงินหมื่น'

กรุงเทพฯ ● ขานคำอึ้งคัมแล้ว เตรียมดันค่าแรง 400 บาทเป็นของขวัญปีใหม่ แรงงานจ่อขงชื้อบอร์ดโทรภาคีใหม่ 2 รายเร่งงาน "เผ่าภูมิ" บุคคลอายุ 50 ปีขึ้นไปมีลุ้นได้เงินหมื่นรอบใหม่ กลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมร่อนจดหมายถึงพรรคร่วมรัฐบาล ล้มมติตั้ง "โด่ง" นั่งประธานเนกซ์ชาติ พวฯ 7 เดือนข้างหน้าชี้นิ้วเลือกผู้ว่าฯ ธปท.

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2567 แหล่งข่าวจากรัฐบาลเปิดเผยถึงนโยบายการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หรือค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ว่ากระทรวงแรงงานพร้อมผลักดันให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2568 เพื่อเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากขณะนี้ขั้นตอนการดำเนินงานชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดโทรภาคีชุดใหม่ โดยบอร์ดชุดใหม่กระทรวงแรงงานได้ข้อสรุปว่า จะเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายรัฐ 2 คนที่ว่างอยู่ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ โดยในส่วนของกรรมการที่เป็นอดีตผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นั้น กระทรวงแรงงานจะแก้ปัญหาด้วยการส่งกรรมการฝ่ายรัฐเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลังไปแทน

อ่านต่อหน้า 15

### แจกค่าแรง

แหล่งข่าวกล่าวว่า หากที่ประชุม ครม.เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการทั้ง 2 คนที่กระทรวงแรงงานเสนอแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการค่าจ้างจะเริ่มต้นนัดประชุมกันนัดแรก อย่างเร็วที่สุดคือในเดือน ธ.ค.นี้ และจะเร่งสรุปรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างจังหวัดที่เสนอมา โดยตั้งเป้าหมายการปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ภายในวันขึ้นปีใหม่ 2568 เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า โควตาบอร์ดโทรภาคี สัดส่วนกระทรวงการคลังนั้น

จะส่งรองปลัดกระทรวงการคลังคือ นายอัศวรัตน์ สนธยานนท์ ส่วนอีกหนึ่งคนกระทรวงแรงงานแจ้งจะส่งว่าที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) คนใหม่ ไปเป็นกรรมการฝ่ายรัฐ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทว่า ต้องรอให้กระทรวงแรงงานและรัฐบาลหารือกัน จุดมุ่งหมายของรัฐบาลชัดเจนจะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น ส่วนจะทันเป็นของขวัญปีใหม่ 2568 ให้กับประชาชนนั้น ต้องถาม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพราะผู้ดำเนินการ

ขณะเดียวกัน นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.การคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้เตรียมหลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ พิจารณา ซึ่งเป็นทั้งมาตรการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และมาตรการของขวัญปีใหม่ที่จะมีออกมาแน่นอน รวมถึงจะมีความคืบหน้าของโครงการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตด้วย

นายเผ่าภูมียังกล่าวถึงกรณีที่มีการระบุว่าจะมีการแจกเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปนั้น ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ แต่ต้องมาหารือในรายละเอียดอีกครั้ง โดยมองว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเหมาะสม เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเดือดร้อนสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ จากความสามารถในการหารายได้ต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ รวมทั้งยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแจกเป็นเงินสด 10,000 บาทก่อนเดียว

"จริงๆ ตอนนี้เรามีตัวเลขหมดแล้วว่าคนอายุ 60 ปีที่เข้าข่ายได้รับเงินมีเท่าไร ซึ่งยอมรับว่ามีจำนวนไม่เยอะ แต่ยังเปิดเผยตัวเลขไม่ได้ เพราะยังต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ส่วนตัวไม่อยากจะพูดรายละเอียดก่อน เพราะสุดท้ายข้อสรุปอาจจะออกมาว่าแจกคนอายุ 50 ปีขึ้นไปก็ได้ ส่วนผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ก่อน ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้น และคนที่ได้รับเงินไปแล้วในเฟสแรกซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางทั้งหมดสิทธิ์ ส่วนจะจ่ายได้ทันภายในปีหรือไม่ หรือเป็นต้นปีหน้า ต้องรอดูความเหมาะสม แต่ยืนยันว่าทุกคนที่ถึง

ทะเบียนควรจะได้รับเงินทุกคน” นายเผ่าภูมิกล่าว ส่วนกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่ารัฐบาลจะดำเนินการแจกเงิน 10,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้ในเดือน มี.ค.2568 นั้น นายเผ่าภูมิระบุว่า ถือเป็นความเห็นหนึ่งที่ต้องรับฟัง โดยต้องรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ส่วนของผลจากการแจกเงินให้กลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านรายนั้น พบว่าผลออกมาค่อนข้างน่าสนใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายสูง โดยตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2567 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 4.3-4.4% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เป็นผลมาจากหลายปัจจัย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มาจากการกระจายเม็ดเงิน 10,000 บาทของรัฐบาลด้วย

เมื่อถามถึงข้อสังเกตว่าการจ่ายเงิน 10,000 บาท ให้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุก่อนเท่านั้น เนื่องจากรัฐบาลมีเงินไม่พอ รมช.การคลังยืนยันว่า ไม่จริง รัฐบาลมีเงินเพียงพอ โดยมีวงเงิน 1.8 แสนล้านบาทอยู่ในกระเป๋า ซึ่งเพียงพอรองรับการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่แล้ว

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และรมว.ดิจิทัลฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำระบบโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งภายหลังจัดทำระบบเสร็จสิ้นก็ต้องทดลอง และใช้ระยะเวลาพอสมควรในการทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบดูว่ามีความเสถียรหรือไม่

เมื่อถามว่า ระบบจะเสร็จในช่วงเดือนมีนาคม 2568 เหมือนที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บอกรหรือไม่ นายประเสริฐยอมรับว่า ช่วงเดือน มี.ค.เป็นช่วงที่มีความตั้งใจไว้ เพราะเดิมตั้งใจไว้ว่าเงินที่จะใช้ จะให้อยู่ภายในปีงบประมาณ ซึ่งเดือน มี.ค.ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

วันเดียวกัน กลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม ก่อนหน้านี้ ซึ่งประกอบด้วย 4 อดีตผู้ว่าการ ธปท. และอดีตพนักงาน ธปท. นักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ ที่ร่วมลงชื่อกว่า 800 คน ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 4 ถึงพรรคการเมืองและรัฐมนตรีของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล เรื่องการคัดเลือกประธานกรรมการ ธปท. คุณสมบัติอาจขัดกฎหมาย ได้คนไม่เหมาะสม คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่ให้ผ่านเป็นมติ ครม.

โดยเนื้อหาสำคัญระบุว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นประธาน ธปท. เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงในพรรคเพื่อไทย (พท.) เคยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรค พท. เคยเป็นประธานที่ปรึกษาของอดีตนายกฯ แม้จะอ้างว่าไม่ใช่เป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง แต่ก็เป็นการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งน่าจะขัดกับคุณสมบัติตามกฎหมาย ที่ระบุจะต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งเป็นเจตนาจะป้องกันมิให้ ธปท.ถูกแทรกแซงครอบงำจากกลุ่มการเมือง อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงวิสัยทัศน์และพฤติกรรม การแสดงออกทางการเมืองในอดีต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.การคลัง ได้แสดงออกว่าเป็นผู้ที่ชอบกดดันแสดงอำนาจอยากจะทำผู้ว่าการ ธปท.หลายต่อหลายครั้ง สะท้อนเจตคติว่าไม่ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของ ธปท.

“ที่สำคัญในอีก 7 เดือนข้างหน้าจะมีการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท.คนต่อไป ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญ และต้องเป็นอิสระอย่างยิ่ง การทำการคัดเลือกประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้ จึงมีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ในการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท.ด้วย ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นรัฐมนตรีในนามของพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล ถือเป็นตัวแทนของประชาชนในการเข้าบริหารราชการแผ่นดิน และต้องร่วมรับผิดชอบในมติของ ครม.ครั้งนี้”

กลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมและภาคส่วนต่างๆ ขอเรียกร้องให้ท่านพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันที่สำคัญของประเทศคือ ธปท. ให้ดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงครอบงำจากกลุ่มการเมือง การตัดสินใจของท่านในครั้งนี้ ที่จะไม่เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือก จะมีความสำคัญต่อการรักษาสถาบันที่สำคัญของประเทศ และรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว จึงเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สามารถช่วยได้ความผิดพลาดในการตัดสินใจของพรรคการเมือง ที่ร่วมสนับสนุนให้ประเทศของเรามีผู้นำสูงสุดในฝ่ายบริหารที่อ่อนด้อย ความรู้ความสามารถในเกือบทุกด้าน นายกฯ จะได้ไม่ต้องเสี่ยงที่จะนำชื่อที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขึ้นทูลเกล้าฯ ให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้ง.

# ลุ้น! คนอายุ 50 ปีรับเงินหมื่นบาท

## ● คลังขงบอร์ตกระตุ้นเศรษฐกิจ ● ย้ำชัดเจนทะเบียนไว้ได้รับทุกคน

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 19 พ.ย.67 นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอแนวทางการกระจายเงินช่วยเหลือให้กลุ่มผู้สูงอายุ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้น มีความเป็นไปได้ที่จะแจกเงินก้อนเดียวเป็นเงินสดวงเงิน 10,000 บาท ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางกว่า 14.5 ล้านคน ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ย.67 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ ต้องมีการลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วก่อนหน้านี้ ส่วนกลุ่มอายุที่จะได้รับสิทธินั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเริ่มตั้งแต่อายุ 50 ปี หรือ 60 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับการศึกษาที่ประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะเสนอการกระจายเงินให้กลุ่มผู้สูงอายุหรือไม่ เนื่องจากกลุ่มนี้มีความสามารถในการหารายได้น้อยกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งมองว่าการจ่ายเงินงวดนี้หรือเฟส 2 ประชาชนที่ได้รับสิทธิมีจำนวนไม่มากเท่ากับการแจกเงิน 10,000 บาท ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน 10,000 บาท เมื่อไรนั้นต้องรอการประชุมก่อน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า

จะเป็นปลายปีหรือช่วงต้นปีหน้า สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟนจะมีการเปิดลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท เร็วๆนี้ ขอให้รอดูติดตามความคืบหน้า

“ขอยืนยันว่าประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้ว จะได้รับเงิน 10,000 บาทครบทุกคนเพราะรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้รองรับแล้วกว่า 180,000 ล้านบาทแต่ระยะเวลาเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องหารือในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเพื่อรับฟังความเห็นจากหลายหน่วยงานก่อนที่จะได้ข้อสรุป”

สำหรับการประชุมนัดแรกวันที่ 19 พ.ย.นี้ ในส่วนของคลังจะมีการเสนอเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นภาพใหญ่ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจครบถ้วนทุกมิติ สำหรับการแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้มีการประเมินว่าช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสนี้จะมีการขยายตัวได้ 4.3-4.4% ซึ่งการเติมเม็ดเงินในช่วงปลายปีนี้อาจส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้าด้วย ซึ่งตามเป้าหมายกระทรวงการคลัง คาดว่าจีดีพีจะโต 3-4%.

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15904

หน้า: 1(บนขวา), 11

Col.Inch: 46.38

Ad Value: 57,975

PRValue (x3): 173,925

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แจกเงินหมื่นเฟส2ลุ้นอายุ50ขึ้นไปรับเงินสดก่อนเดียวรอบอร์ดกระตุ้นศก.

## แจกเงินหมื่นเฟส2 ลุ้น!อายุ50ปีขึ้นไป รับเงินสดก่อนเดียว รอบอร์ดกระตุ้นศก.

คลังเผย แจกเงินดิจิทัล เฟส 2  
ลุ้น! อายุ 50 ปีขึ้นไป รับเงินสด  
ก่อนเดียว 10,000 บาท เตรียมทง  
“บอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ”  
▶▶▶ ต่อ : เฟส2 - หน้า 11

## เฟส2

อังคาร 19 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 19 พ.ย. นี้กระทรวงการคลัง จะมีการเสนอแนวทางการกระจายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเกณฑ์เบื้องต้น มีความเป็นไปได้ที่จะแจกเงินก่อนเดียวเป็นเงินสด 10,000 บาท โดยจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงิน 10,000 บาทไปแล้วก่อนหน้านี้ ช่วงสิ้นเดือนกันยายน นี้

“ที่สำคัญจะต้องมีการลงทะเบียน รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านแอปทางรัฐ ไว้แล้วก่อนหน้านี้ ส่วนกลุ่มอายุที่ได้รับ กำลังพิจารณาว่าจะเริ่มตั้งแต่ 50 ปีหรือ 60 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาที่ประชุม การเสนอการกระจายเงินให้กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มนี้มีความสามารถในการทำรายได้น้อยกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งมองว่าการจ่ายเงินก่อนนี้ จะมีคนที่ได้รับสิทธิไม่เยอะเหมือนกับเฟสแรก”

รมช.คลังกล่าวอีกว่าส่วนกลุ่ม

ผู้สูงอายุจะได้รับเงิน 10,000 บาท เมื่อไรนั้น ยังต้องรอการประชุมสรุปก่อน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปลายปีหรือช่วงต้นปีหน้า สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน จะมีการเปิดลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท เร็ว ๆ นี้ ขอให้รอติดตามความคืบหน้า

นายเผ่าภูมิกล่าวด้วยว่า ยืนยันว่าประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้ว จะได้รับเงิน 10,000 บาทครบทุกคน เพราะรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้รองรับแล้วกว่า 1.8 แสนล้านบาท แต่ระยะเวลาเงื่อนไขจะเป็นอย่างไร จะต้องมีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับฟังความพึงความเห็นจากหลายหน่วยงานก่อนที่จะได้ข้อสรุป

สำหรับการประชุมนัดแรก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน นี้ ในส่วนของคลังจะมีการเสนอเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นภาพใหญ่ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นครบถ้วนทุกมิติ สำหรับการแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางในช่วงที่ผ่านมา กระทั่งการคลังได้มีการประเมินว่า ได้ช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสี่ คาดว่าจีดีพีไตรมาสนี้จะมีการขยายตัวได้ 4.3-4.4%

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำระบบโครงการดิจิทัล วอลเล็ต สืบเนื่องจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ปราศรัยที่จ.อุดรธานีช่วงหนึ่งว่าระบบจะเสร็จในช่วงเดือนมีนาคมปี 2568 ว่า การพัฒนาระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งภายหลังจัดทำระบบเสร็จสิ้นก็จะต้อง

มีการทดลอง และจะใช้ระยะเวลาพอสมควรในการทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบดูว่ามีความเสถียรหรือไม่ พร้อมย้ำว่า การตรวจสอบระบบเป็นเรื่องปกติของการดำเนินการอยู่แล้ว

เมื่อถามย้ำว่าระบบจะเสร็จในช่วงเดือนมีนาคม 2568 หรือไม่ นายประเสริฐ ยอมรับว่า ช่วงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่มีความตั้งใจไว้ เพราะเดิมตั้งใจไว้ว่าเงินที่จะใช้ จะให้อยู่ภายในปีงบประมาณ ซึ่งเดือนมีนาคมถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เมื่อถามย้ำว่าเดือนมีนาคม แอปพลิเคชัน และระบบจะเสร็จพร้อมใช้เลยหรือไม่ นายประเสริฐ ระบุว่า กิดว่าจะเป็นอย่างนั้น

ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างแพลตฟอร์มหรือระบบดิจิทัล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยกเลิกไป จะมีการเปิดประมูลใหม่หรือยัง นายประเสริฐ ตอบว่าจะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับตนในวันนี้ พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้นั่งนอนใจในเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและพยายามได้ดำเนินการในระยะที่ 2 หรือเฟส 2 หลังจากที่เฟสแรกจบลงแล้ว

# ชงกก.กระตุ้นศก.เคาะ19พ.ย. วัย50ปีลุ้นรับหมื่น

## แจกเงินสดคาดได้'ธันวา67' เล็งฎกเกิดแซนด์บ็อกซ์คริปโท อาร์เอสลุยธุรกิจคอมเพล็กซ์ อสังหาฯเซียร์ผ่อนบ้าน4พัน

'คลัง'เตรียมแจกเงินสด 1 หมื่นเฟส 2 ให้'กลุ่มผู้สูงวัย'อายุ 50 ปีขึ้นไป ชงเข้าบอร์ด  
กระตุ้นเศรษฐกิจอนุมัติ 19 พ.ย.นี้ มีลุ้นได้รับช่วงสิ้นปี'67-ต้นปี'68 (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

### ลุ้นรับหมื่น

#### สูงวัยอายุ50ปีลุ้นได้เงินหมื่น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 19 พ.ย.นี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอแนวทางการกระจายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุให้ที่ประชุมพิจารณา เกณฑ์เบื้องต้นมีความเป็นไปได้ที่จะแจกเงินก่อนเดียวเป็นเงินสด 1 หมื่นบาท

"ต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงิน 1 หมื่นบาทในช่วงเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ที่สำคัญต้องลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทผ่านแอปพทางรัฐไว้แล้วด้วย ส่วนกลุ่มอายุที่ได้รับนั้น กำลังพิจารณาว่าจะเริ่มตั้งแต่อายุ 50 หรือ 60 ปี

ขึ้นอยู่กับพิจารณาของที่ประชุม" นายเผ่าภูมิกล่าว และว่า การที่เสนอการกระจายเงินให้กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มนี้มีความสามารถในการทำรายได้น้อยกว่ากลุ่มอื่น การจ่ายเงินก่อนนี้จะมีคนที่ได้รับสิทธิไม่เยอะเหมือนเฟสแรก ส่วนจะได้รับเงิน 1 หมื่นบาทเมื่อไหร่ นั้น ต้องรอที่ประชุมสรุป แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็ปลายปี 2567 นี้หรือต้นปี 2568 ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์โฟน จะเปิดลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทเร็วๆ นี้

"ยืนยันว่าประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพทางรัฐไปแล้ว จะได้รับเงิน 1 หมื่นบาทครบทุกคน รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับแล้วกว่า 1.8 แสนล้านบาท แต่ระยะเวลาเงินโอนจะเป็นอย่างไรจะหารือในที่ประชุม เพื่อรับฟังความพึงความเห็นจากหลายหน่วยงานก่อนที่จะได้ข้อสรุป" นายเผ่าภูมิกล่าว

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า การประชุมนัดแรกวันที่ 19 พ.ย.นี้ ในส่วนของกระทรวงการคลัง จะเสนอเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ครบถ้วนทุกมิติ สำหรับการแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางในช่วงที่ผ่านมา กระบวนการคลังประเมินว่าได้ช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 คาดว่าจีดีพีไตรมาสนี้จะมีการขยายตัวได้ 4.3-4.4%" นายเผ่าภูมิกล่าว

#### คาดระบบเป่าดิจิทัลเสร็จมีค.68

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและ รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำระบบโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขึ้นเวทีปราศรัยเลือกตั้งนายก อบจ.ที่ จ.อุดรธานี พูดช่วงหนึ่งว่าระบบจะเสร็จในช่วงเดือน มี.ค.68 ว่า การพัฒนาระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หลังจัดทำระบบเสร็จสิ้น ต้องใช้เวลาพอสมควรในการทดสอบระบบ ตรวจสอบดูว่ามีความเสถียรหรือไม่

เมื่อถามว่า ระบบจะเสร็จในช่วงเดือน มี.ค.68 หรือไม่ นายประเสริฐยอมรับว่าเป็นช่วงที่ตั้งใจไว้ เดิมเงินที่จะใช้จะให้อยู่ภายในปีงบประมาณ เดือน มี.ค.ถือว่าเหมาะสมเมื่อถามย้ำว่าเดือน มี.ค. แอปพลิเคชันและระบบจะเสร็จพร้อมใช้เลยหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า น่าจะเป็นเช่นนั้น

ถามว่า การจัดซื้อจัดจ้างแพลตฟอร์มหรือระบบดิจิทัลก่อนหน้านี้นี้ได้ยกเลิกไป จะเปิดประมูลใหม่หรือยัง นายประเสริฐกล่าวว่า จะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในวันนี้ รัฐบาลไม่ได้นั่งนอนใจในเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ พยายามดำเนินการในเฟส 2 หลังจากเฟสแรกจบลงแล้ว

#### กกร.ถกธปท.ช่วยหนี้'เอสเอ็มอี'

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะ

กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้เข้าพบ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบหนังสือปกขาว ที่มีข้อเสนอของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการแก้ปัญหาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากนั้น กกร. เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย

นายสนั่นกล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กกร.พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ร่วมหารือกับนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ.ป.ท.) และคณะผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในภาพเศรษฐกิจการเงินในมุมมองของภาคธุรกิจ ที่ประชุมได้หารือประเด็นหลักๆ เรื่องการเข้าถึงสินเชื่อและภาระหนี้ของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเข้ามาแข่งขันของสินค้าจีน อีกทั้งการยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในระยะต่อไป ทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษาในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ทั้งระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทเศรษฐกิจที่อาจผันผวนและท้าทายมากขึ้น

### ธกส.ออกสินเชื่อเงินหมื่นล.

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อเกษตรกรผู้สูงอายุให้มีเงินทุน ทาง ธ.ก.ส.ได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ กรอบวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก โดยปีที่ 3 จะประเมินศักยภาพ กรณีเกษตรกรหรือผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์ประเมิน ส่วนปีที่ 4-5 คิดอัตรา

ดอกเบี้ย MRR ลบ 2.975% ต่อปี กรณีไม่ผ่านเกณฑ์อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 0.5% ต่อปี และปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 0.5% ต่อปี

กรณีผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 2.125% ต่อปี หากไม่ผ่านเกณฑ์อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5% ต่อปี และปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5% ต่อปี ไม่จำกัดวงเงินกู้ต่อราย ผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี โดยให้กู้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร หรือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น สามารถแจ้งขอกู้ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศถึงวันที่ 31 มีนาคม 2572 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินสินเชื่อตามโครงการ

### จ่อขึ้นค่าแรง400ของขั้วขั้วปีใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงนโยบายการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ตามนโยบายรัฐบาลว่า กระทรวงแรงงานพร้อมผลักดันทั่วประเทศ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.68 เพื่อเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงาน ขณะนี้ในขั้นตอนการดำเนินงานมีความชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการค่าจ้าง หรือบอร์ดไตรภาคีชุดใหม่เพื่อทดแทนชุดเดิม กระทรวงแรงงาน ได้ขอสรุปว่า จะเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายรัฐ 2 คนที่ว่างอยู่ให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 19 พ.ย.นี้ ส่วนกรรมการที่เป็นอดีตผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ.ป.ท.) ทางกระทรวงแรงงานจะแก้ปัญหาด้วยการส่งกรรมการฝ่ายรัฐ เป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลังไปแทน

หากที่ประชุม ครม.เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการทั้ง 2 คนที่เสนอแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการค่าจ้างจะเริ่มนัดประชุมกันนัดแรกอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือนธ.ค.นี้ เร่งสรุปรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างจังหวัดที่เสนอมา โดยตั้งเป้าหมายการปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ภายในวันขึ้นปีใหม่ 2568 เป็นต้นไป

“รวม.แรงงานได้รับทราบแล้ว และจะเสนอที่ประชุม ครม.ได้ในวันที่ 19 พ.ย.นี้

เพื่อประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ภายในเดือน ธ.ค.67 แต่คาดว่าการประชุมอาจไม่ได้ข้อสรุปในครั้งแรก อาจต้องประชุมอีกครั้งในเดือนเดียวกัน หากเป็นไปได้ตามเป้าหมายในช่วงใกล้ๆ สิ้นเดือน ธ.ค.คงสรุปเสร็จการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบใหม่ จะมีผลได้ทันทีในวันที่ 1 ม.ค.68” แหล่งข่าวระบุ

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า ในโควตากรรมการบอร์ดไตรภาคี สัดส่วนกระทรวงการคลัง จะส่งรองปลัดกระทรวงการคลัง คือ นายอัศวิน สอนยานนท์ ส่วนอีกหนึ่งคน ส่งว่าที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) คนใหม่ ไปเป็นกรรมการฝ่ายรัฐ เข้าไปทำงานร่วมกับกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างต่อไป

### เคาะตัดอัตรานัดเข้าพักกร.โต100%

นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอสเอ) เปิดเผยว่า ช่วงจัดฉลองเคาะตัดอัตรานัด 2568 ประเมินอัตราการเข้าพักถือว่าอยู่ในระดับที่ดี เห็นยอดจองล่วงหน้าวิ่งเข้ามามากแล้ว ตั้งแต่ช่วงนี้ ทำให้ 3 วันสุดท้ายของปี โดยเฉพาะคืนวันที่ 31 ธันวาคมนี้ น่าจะเห็นอัตราการเข้าพักถึงแตะ 100% ได้ แต่ยังคงจุกตัวอยู่ในโรงแรมตามพื้นที่ที่จัดงานเคาะตัดอัตรานัดใหญ่ เป็นหลัก อาทิ โอคอนสยาม เซ็นทรัลเวิลด์ โดยการใช้จ่ายมีการปรับลดลง เนื่องจากการเข้าพักเฉลี่ยสั้นลงจากเดิม เพราะมีการเดินทางเพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้น ส่วนค่าห้องพักก็ปรับตัวขึ้นตามความต้องการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (โอทีเอ) หากยิ่งจองกระชั้นใกล้ๆ ถึงช่วงวันจัดงานแล้ว ราคาห้องพักก็จะสูงขึ้นเป็นปกติ

นายเทียนประสิทธิ์อีกกล่าวว่า หากเทียบช่วงฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ปี 2567 กับช่วงปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 กลับไปได้ 70-80% แล้ว ยังไม่สามารถกลับไปเทียบเท่าได้ ต้องยอมรับกลุ่มโรงแรม 3 ดาว ที่รับลูกค้าเป็นกลุ่มทัวร์ยังไม่กลับมา แต่กลุ่มโรงแรม 4 ดาวขึ้นไป อัตราการเข้าพัก การรับลูกค้าใกล้เคียงกับปี 2562 แล้ว แต่ประเมินภาพรวมทั้งระบบยังโตไม่เต็มที่ หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 พบว่าโตขึ้นกว่า 30%

### แนะดูแลจุดแลนด์มาร์ก

“การจัดงานฉลองเคาะตัดอัตรานัดกังวลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ อยู่บ้าง โดยเฉพาะ

จุดแลนด์มาร์กหลักที่คนจะไปร่วมงานมาก ๆ แต่ในหลายสถานที่ก็เห็นการเตรียมการไว้แล้ว อาทิ โอคอนสยาม เป็นพื้นที่ริมน้ำ มีความเป็นห่วงในเรื่องขีดความสามารถในการรองรับต้องควบคุมจำนวนคนให้ดี ไม่ให้มากเกินไป ในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์ปีละครั้ง ส่วนห้างใหญ่ในเมืองมีปัญหาตอนชงกลับที่แออัดสูง เชื่อว่าคงเรียนรู้ผลในช่วงที่ผ่านมาและเตรียมการแก้ไขไว้แล้ว” นายเทียนประสิทธิ์กล่าว

นายเทียนประสิทธิ์อีกกล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ทีภาคโรงแรมต้องการเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าและออกประเทศไทย เพราะไฮซีซั่นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ สะท้อนจากยอดเข้าพักในโรงแรมต่างๆ อยากให้ขั้นตอนเหมาะสม ความไหลลื่นในการเดินทางมากที่สุด ลดความแออัดในการเดินทาง อาทิ ด้านพรมแดนระหว่างประเทศ ช่วงที่แออัดมากๆ ต้องรอนานกว่า 2 ชั่วโมง แบบนี้ต้องแก้ไข เพราะความปลอดภัยอันดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่ต้องหารบบที่รวดเร็วในการทำงาน ไม่อย่างนั้นนักท่องเที่ยวก็คงไม่อยากเข้ามาอีก

## จับมือเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์กำลังซื้อธุรกิจร้านอาหารในไตรมาส 4 นี้ การจับจ่ายใช้สอยยังดีคึกคัก เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยสี่ แต่ผู้ประกอบการร้านอาหารกำลังเผชิญกับภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อาจส่งผลให้ร้านอาหารต้องปรับราคาขายขึ้นตามในระยะถัดไปได้ เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นมากขึ้น ทั้งภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่ว่าโรงแรมและร้านอาหาร ทางสมาคมมีข้อเสนอต่อรัฐบาล อยากให้เดินหน้าโครงการเที่ยวคนละครึ่ง หรือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ควบคู่ไปกับการโครงการแจกเงิน 10,000 บาท เฟส 2 ให้กับผู้สูงอายุ หากทำได้ทั้งสองเรื่องนี้จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อให้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวันนั้น สมาคมยังคงย้ำจุดเดิม คือ ให้ปรับตามขึ้นบันไดและตามทักษะ หากเหมารวมหมดจะทำให้เกิดการดันค่าแรงที่ปัจจุบันสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว ปรับสูงขึ้นไปอีก กระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างแน่นอน

## เล็งภูเกิดแซนด์บ็อกซ์คริปโท

รายงานข่าวแจ้งว่า รัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสคึกคักทั่วโลก จนมีการเสนอแนวคิดสร้างแซนด์บ็อกซ์ขึ้นในประเทศไทย เปิดโอกาสให้มีการใช้จ่ายเงินคริปโทเคอร์เรนซี ตั้งต่างชาติมาร่วมลงทุน คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล และมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางคริปโทเคอร์เรนซีในภูมิภาคเอเชียให้ได้ ทั้งนี้มีรายงานอีกว่า รัฐบาลเล็งไปที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีความพร้อมทั้งในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน การท่องเที่ยว และขีดความสามารถในการรองรับกลุ่มทุนนักธุรกิจที่มีอำนาจการใช้จ่าย โดยคาดว่าจะในปี 2568 จะมีแผนงานออกมาอย่างเป็นทางการ

## เสียดุลยคอมเพล็กซ์ภูเก็ต-พังงา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) วางแผนลงทุนในธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) ผ่านบริษัทย่อย อันดามัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ฟูลจตุระเบียนตั้งต้น 100 ล้านบาท ภูเก็ต ภูเก็ต-พังงา โดยมีนายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล เป็นประธานบริษัท และนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการบริหาร ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนจากต่างประเทศหลายราย พร้อมทั้งยังเปิดรับพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพและสนใจร่วมลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของอาร์เอส กรุ๊ป ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ใหม่ที่ยั่งยืนให้แก่บริษัท

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรามองหาโอกาสเพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ เมื่อมีนโยบายของภาครัฐในการผลักดันสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นทางอาร์เอส กรุ๊ป เล็งเห็นโอกาสต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสื่อ-บันเทิง และใช้ศักยภาพที่ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนการลงทุนในธุรกิจ Entertainment Complex ผ่านบริษัทย่อย

อันดามัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างแหล่งบันเทิงและกีฬา รูปแบบใหม่ที่ภูเก็ตกับพังงา เมืองท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ทระดับลักซ์ชัวร์ ศูนย์สุขภาพและสปา รวมทั้งอารีนากีฬาที่ทันสมัย

ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย โปรแกรมความบันเทิงและการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงเกมสันทนาการตื่นเต้นเร้าใจ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสวิถีท้องถิ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ครอบครัว และผู้ที่ชื่นชอบกีฬา เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ช่วยยกระดับภูเก็ต-พังงาให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย

## อสังหาฯสนโครงการผ่อนบ้าน4พัน

นายนิรัตน์ อยู่ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมแบรนด์รีเจนท์ โฮมเปิดเผยว่า ภายในเดือนธันวาคม 2567 นี้จะเข้าพบอธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อนำเสนอแนวคิดการลงทุนพัฒนาโครงการบ้านเพื่อคนไทยให้ผู้มีรายได้น้อยเช่า 99 ปี ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย บริษัทมีที่ดินขนาด 10 ไร่ พร้อมดำเนินการอยู่บริเวณห้าแยกปากเกร็ด ห่างจากสถานีแยกปากเกร็ด รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี ประมาณ 200 เมตร

“เดิมจะนำที่ดินแปลงนี้มาพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมสูง 30 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวมกว่า 3,000 ยูนิต ขนาดพื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร กำหนดราคาขายที่ 1.2 ล้านบาทต่อยูนิต แต่หากนำมาเข้าโครงการของรัฐบาลสามารถพัฒนาได้ในราคาเฉลี่ยที่ 900,000 บาทต่อยูนิต เพื่อให้ผ่อนได้เดือนละ 4,000 บาท แต่กรมธนารักษ์ต้องหาเงินซื้อดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3% ให้เราพัฒนาก่อสร้างโครงการถึงจะลดราคาลงมาได้” นายนิรัตน์กล่าว

นายนิรัตน์กล่าวว่า หากกรมธนารักษ์รับแนวคิดของบริษัทจะต้องทำบันทึกข้อตกลง (MOU) จากนั้นจะเปิดจองโครงการ หากลูกค้าสนใจถึง 80-90% จะเดินหน้าก่อสร้างทันที เนื่องจากโครงการนี้รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว



และเมื่อสร้างเสร็จ บริษัทจะโอนทรัพย์สิน  
โครงการให้กรมธนารักษ์เพื่อไปบริหารต่อไป  
โดยกรมธนารักษ์อาจจะดำเนินการผ่านบริษัท  
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่ง  
เป็นบริษัทลูก ขณะที่บริษัทเองจะได้กำไรบ้าง  
เล็กน้อยจากค่าก่อสร้างโครงการประมาณ  
100,000 บาทต่อยูนิต หรือประมาณ 300  
ล้านบาทจากโครงการนี้

## คิกออฟQRบุรีตรวจ-ติดตาม

ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย  
จ.พระนครศรีอยุธยา นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผย  
ว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต  
ได้เปิดตัวระบบ QR บุหรี่ ตรวจ-ติดตาม  
เป็นแพลตฟอร์มประเภทแพลตฟอร์มยาสูบ  
โดยพิมพ์ลวดลายป้องกันการปลอมแปลงบน  
ดวงแสตมป์ พร้อมเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดที่  
ป้องกันการปลอมแปลง (Unique QR Code)  
ที่มีรหัสตรวจ (Serial Number) สิบ 13 หลัก  
ที่ไม่ซ้ำกันเป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  
อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และนำไป  
ปิดผนึกบนซองบุหรี่ทุกซอง

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า การตรวจสอบข้อมูล  
ทำได้ง่าย เพียงยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาสแกนจะ  
แสดงผลข้อมูล ได้แก่ สถานะการชำระภาษี,  
วันที่ชำระภาษี, ผู้ประกอบการ, ตราสินค้า,

รายละเอียดสินค้า และสถานที่จัดส่ง  
คิวอาร์โค้ดดังกล่าวใช้สำหรับบุหรี่ที่ผลิตใน  
ประเทศ และจะนำไปใช้กับบุหรี่ที่นำเข้า ซึ่ง  
สรรพสามิตให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว 1 ปี  
พร้อมทั้งมีนโยบายขยายไปสู่สุราต่อไป

“ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ร้านค้า เจ้าหน้าที่  
ประชาชน สามารถตรวจสอบคิวอาร์โค้ด  
ได้ด้วยตัวเอง เพียงสแกนจะรู้ทันทีว่าบุหรี่  
แต่ละซองใครผลิต ผลิตเมื่อไหร่ ชำระภาษี  
หรือยัง กระจายไปอยู่ที่ไหนบ้าง ของไหนบุหรี่  
แท้ ของไหนบุหรี่เถื่อน เพื่อประโยชน์สูงสุด  
ของผู้บริโภค” นายเผ่าภูมิกล่าว

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า ภาครัฐยังติดตามและ  
แกะรอยได้ว่าแสตมป์ที่ชำระภาษีแล้วจ่ายออก  
ไปอยู่ที่ไหน ทำให้การจัดเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วย  
ยิ่งขึ้น ยังใช้ต่อสู้กับบุหรี่เถื่อนที่กำลังระบาด  
และสามารถสืบค้นและติดตามข้อมูลได้แบบ  
เรียลไทม์ ขณะที่ข้อมูลนี้ยังนำมาวิเคราะห์  
แนวโน้มการบริโภคเชิงลึกอีกด้วย ขณะที่  
ผู้ประกอบการได้รับความน่าเชื่อถือในสินค้าที่  
รับมามากขึ้น รับมือบุหรี่เถื่อนระบาด ผู้บริโภค  
เองก็มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ซื้อเป็นของแท้ เพียงใช้  
มือถือสแกนก็จะทราบข้อมูลทุกอย่าง นับเป็น  
นวัตกรรมที่กรมสรรพสามิตคิดค้นเพื่อพี่น้อง  
ประชาชน



**คลัง.แยมแจกเงินดิจิทัล เฟส2 คนอายุ 50 ปีขึ้นไป ลุ้นรับเงินสดก้อนเดียว หมื่นบาท**

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.การคลัง กล่าวว่ กระทรวงการคลังได้เตรียมหลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ในวันที่ 19 พ.ย. นี้ พิจารณา ซึ่งเป็นทั้งมาตรการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงจะมีการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัล วอลเล็ตด้วย โดยต้องมาดูถึงข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมว่าจะดำเนินการแจกเงินให้กับกลุ่มไหนก่อน และจะแจกเมื่อไหร่

สำหรับกรณีที่มีการระบุว่าจะมีการแจกเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปนั้น ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ แต่ก็ต้องมาหารือในรายละเอียดอีกครั้ง โดยมองว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเหมาะสม เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเดือดร้อนสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ จากความสามารถในการหารายได้ที่ต่ำกว่ากลุ่มอื่น ๆ รวมทั้งยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแจกเงินเงินสด จำนวน 10,000 บาท ก้อนเดียว

“จริง ๆ ตอนนี้เรามีตัวเลขหมดแล้วว่าคนอายุ 60 ปี ที่เข้าข่ายได้รับเงินมีเท่าไร ซึ่งยอมรับว่ามีจำนวนไม่เยอะ แต่ยังไม่เปิดเผยตัวเลขไม่ได้ เพราะยังต้องรอชี้แจงจากที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ส่วนตัวไม่อยากพูดรายละเอียดก่อน เพราะสุดท้ายข้อสรุปอาจจะออกมาว่าแจกคนอายุ 50 ปีขึ้นไปก็ได้ ส่วนผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินในขั้นนี้ก่อน ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้น และคนที่ได้รับเงินไปแล้วในเฟสแรก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางทั้งหมดสิทธิ์ ส่วนจะจ่ายได้ทันภายในปีนี้นหรือไม่ หรือจะเป็นต้นปีหน้า ก็คงต้องรอดูความเหมาะสม” นายเผ่าภูมิ กล่าว

ส่วนกรณีที่มีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลจะดำเนินการแจกเงิน 10,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในเดือน มี.ค. 2568 นั้น นายเผ่าภูมิ ระบุว่า ถือเป็นความเห็นส่วนตัวที่ต้องรับฟัง โดยต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย

นายเผ่าภูมิ กล่าวอีกว่า ในส่วนของผลจากการแจกเงินให้กลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านราย พบว่า ผลออกมาค่อนข้างน่าสนใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายสูง โดยตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 4/2567 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 4.3-4.4% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เป็นผลมาจากหลายปัจจัย ซึ่งหนึ่งในนั้นเห็นมาจากการกระจายเม็ดเงิน 10,000 บาทของรัฐบาลด้วย





กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณามาตรการแจกเงินสด 10,000 บาท เฟส 2 สำหรับคนอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ลงทะเบียนผ่านแอปฯ พวงจรัญ ในการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ 19 พ.ย.นี้ หลังพอใจแจกเงินรอบแรกกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปีเพิ่มขึ้น 4%

วันนี้ (15 พ.ย.2567) นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดย 1 ในหลายมาตรการที่จะเสนอ คือ มาตรการแจกเงิน 10,000 บาท สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ

ที่ประชุมฯ จะพิจารณาหลักเกณฑ์อายุ วงเงินต่อราย และระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งอาจแจกเงินให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีเป็นขึ้นไป ในรูปเงินสดคนละ 10,000 บาท เช่นเดียวกับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้พิการ ที่ได้รับเงินดังกล่าวไปแล้ว ส่วนจะเริ่มโครงการได้ในช่วงเดือน มี.ค.2568 ตามที่มีกระแสหรือไม่ั้น ขอไว้รอผลการประชุมในวันที่ 19 พ.ย.2567

ส่วนการแจกเงิน 10,000 บาท สำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางรัฐนั้น นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มียกบัตรโทรศัพท์แล้วเสร็จก่อน อีกทั้งยังต้องรอให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมดิจิทัลฯ หรือดิจิทัลฯ ดำเนินการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มรองรับการรับจ่ายเงินในโครงการ 10,000 บาท จึงจะสามารถวางแผนการแจกเงินรอบประชาชนทั่วไป เป็นเฟสที่ 3

ทั้งนี้ ผลจากการแจกเงินกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการฯ และผู้พิการ ในเฟสแรก ส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 4 ของปี ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 4.3-4.4

ส่วนการดำเนินโครงการของรัฐบาลใหม่ ทั้งมาตรการลดหย่อนภาษี กระตุ้นการใช้จ่าย และมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา พร้อมกันว่ารัฐบาลมีงบประมาณพร้อมดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่



## รอลุย! คลังเลี้ยงแจกเงินสดหมื่นบาทเฟส 2 กลุ่มสูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ไป ถก 19 พ.ย.นี้

📄 📄 📄 📄 📄 📄

🕒 15 พฤศจิกายน 2567 15:53 น. | 🌐 สยามรัฐออนไลน์ | 📍 เศรษฐกิจ



### คลังเลี้ยงแจกเงินสดหมื่นบาทเฟส 2 คนกลุ่มสูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ถก 19 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.67 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดย 1 ในหลายมาตรการที่จะเสนอคือ มาตรการแจกเงิน 10,000 บาท สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ โดยที่ประชุมจะพิจารณาหลักเกณฑ์อายุ วงเงินต่อราย และระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งอาจแจกเงินให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีเป็นขึ้นไปในรูปแบบเงินสดคนละ 10,000 บาท เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้พิการที่ได้รับเงินดังกล่าวไปแล้ว ส่วนจะเริ่มโครงการได้ในช่วงเดือน มี.ค.68 ตามที่มีกระแสหรือไม่นั้น ขอให้รอผลการประชุมในวันที่ 19 พ.ย.67

#### 📄 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- 📄 รัฐบาลเค้นหน้า "ดิจิทัลวอลเล็ต" เฟส 2 คลังห่วงลงทุนหาชน หนึ่งห้าศก.โตช้า
- 📄 "ดิอี" เดือนข่าวปลอม "ธนาคารกรุงไทย เปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นรอบใหม่"
- 📄 "กกร." จับตามลือถึงสหรัฐฯ กังวลกระทบส่งออกไทย เตรียมวางแผนทางตั้งรับ

ขณะที่การแจกเงิน 10,000 บาท สำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางรัฐนั้น กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถโทรโฟนให้แล้วเสร็จก่อน อีกทั้งยังต้องรอให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ หรือดิจิทัลดี เป็นการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มรองรับการรับจ่ายเงินในโครงการ 10,000 บาท จึงจะสามารถวางแผนการแจกเงินรอบประชาชนทั่วไป เป็นเฟสที่ 3 ทั้งนี้ ผลจากการแจกเงินกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ และผู้พิการ ในเฟสแรก ส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในไตรมาสที่ 4 ของปี ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 4.3-4.4

ส่วนการดำเนินโครงการของขงขวปีใหม่ ที่มาตรการลดหย่อนภาษี กระตุ้นการใช้จ่าย และมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา และยืนยันว่า รัฐบาลมีงบประมาณพร้อมดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่

#ข่าววันนี้ #ผู้สูงอายุ #ดิจิทัลวอลเล็ต #กระตุ้นเศรษฐกิจ #สยามรัฐ #สยามรัฐออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

### เนชั่นเนชั่น

หน้าแรก คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา สุขภาพ

บันเทิง ยานยนต์ Like สาระ



หน้าแรก / โลกธุรกิจ



## 50 ปีขึ้นไปไม่มีเฮ!!! ลุ้นคลังขงแจกเงินหมื่นเฟส2 กลุ่มผู้สูงอายุ รับสดๆไปเลยก่อนเดียว

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567, 17.25 น.

Tag: แจกเงินอายุ50ปี บุรีรัมย์ ปันต่อโย แจกเงินหมื่น คลัง กระตุ้นเศรษฐกิจ

share Twitter Share

คลังเตรียมขงบัตรกระตุ้นเศรษฐกิจ 19 พ.ย.นี้ ลุ้นแจกเงินหมื่นเฟสสองกลุ่มคนสูงอายุ 50 ปีขึ้นไปรับเงินสดก่อนเดียวไปเลย

15 พ.ย.67 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.การคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ กระทรวงการคลังได้เตรียมหลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งมาตรการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงจะมีการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัล วอลเล็ตด้วย โดยต้องมาดูถึงข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมว่าจะดำเนินการแจกเงินให้กับกลุ่มไหนก่อน และจะแจกเมื่อไหร่

นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า สำหรับแนวทางการการแจกเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปนั้น มีความเป็นไปได้ แต่ก็ต้องมาพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง โดยมองว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเหมาะสม เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเดือดร้อนสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ จากความสามารถในการหารายได้ที่ต่ำกว่ากลุ่มอื่น ๆ รวมทั้งยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแจกเป็นเงินสด จำนวน 10,000 บาท ก่อนเดียว

"จริง ๆ ตอนที่เราเปิดตัวเลขหมดแล้วว่าคุณอายุ 60 ปี ที่เข้าข่ายได้รับเงินมีเราใคร ซึ่งยอมรับว่ามีจำนวนไม่เยอะ แต่ยังไม่เปิดเผยตัวเลขไม่ได้ เพราะยังต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ส่วนตัวไม่อยากพูดรายละเอียดก่อน เพราะสุดท้ายข้อสรุปอาจจะออกมาว่าแจกคนอายุ 50 ปีขึ้นไปก็ได้ ส่วนผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินในขั้นนี้ก่อน ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าช้อยกับกลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงิน 1 หมื่นบาทไปแล้วก่อนหน้านี้ ส่วนจะจ่ายได้ทั้งภายในปีหรือไม่ หรือจะเป็นต้นปีหน้า ก็คงต้องรอดูความเหมาะสม สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสิทธิการไหน จะมีการเปิดลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท เร็วๆ นี้ขอให้ออดติดตามความคืบหน้า" นายเผ่าภูมิ กล่าว

เลื่อนไฮการแสดงความคิดเห็น

ความเห็นอื่น ๆ (ปิด)



## เศรษฐกิจ

15/11/2567 17:48 ↻ 24

## คลังเสนอหลายมาตรการเข้าบอร์ด กระตุ้น ศก.19 พ.ย.



กรุงเทพฯ 15 พ.ย. – กระทรวงการคลัง เสนอหลายมาตรการ รวมทั้งของขวัญปีใหม่ เข้าบอร์ด กระตุ้นเศรษฐกิจ 19 พ.ย. แจกแม่เงินหมื่นผู้สูงวัย



นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ กระทรวงการคลังได้เตรียมหลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อที่ประชุม รวมทั้งมาตรการของของขวัญปีใหม่ และหารือถึงความคืบหน้าของโครงการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต โดยจะมีการพิจารณาเรื่องการแจกเงินแก่ผู้สูงอายุ โดยมองว่ากลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่มีความเหมาะสม เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่ากลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้จะได้รับเงินในส่วนนี้จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เท่านั้น และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินในเฟสแรกไปแล้วถือว่าหมดสิทธิ์

“ตอนนี้ภาครัฐมีตัวเลขหมดแล้ว ว่าคนอายุ 60 ปี ที่เข้าข่ายได้รับเงินมีจำนวนเท่าไร ซึ่งไม่มากนักและข้อสรุปอาจจะออกมาว่าให้แจกตั้งแต่คนอายุ 50 ปีขึ้นไปเลยก็ได้ ส่วนจะจ่ายได้ทันภายในปีนี้ หรือจะเป็นต้นปีหน้า ก็คงต้องรอดูความเหมาะสม แต่ยืนยันว่าทุกคนที่ลงทะเบียนควรจะได้รับเงินทุกคน” นายเผ่าภูมิ กล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาลเตรียมวงเงินสำหรับโครงการนี้ไว้แล้ว 1.8 แสนล้านบาท ซึ่งเพียงพอรองรับการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่แล้ว โดยการแจกเงินหมื่นบาทให้กลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านราย พบว่าผลออกมาค่อนข้างน่าสนใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายสูง โดยตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2567 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 4.3-4.4% -511- สำนักข่าวไทย



## เปิดตัว'QR Codeบุหรี'สกัดของเถื่อน

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง แถลงข่าวเปิดตัว “ระบบ QR บุหรี ตรวจสอบ-ติดตาม” ว่าเป็นแพลตฟอร์มประเภทแพลตฟอร์มความปลอดภัย ใช้สำหรับบุหรีที่ผลิตในประเทศและที่นำเข้า โดยการพิมพ์ลวดลายป้องกันการปลอมแปลงบนดวงแสตมป์ (Security Features) ด้วยเทคโนโลยี Unique QR Code ที่มีรหัสตรวจสอบ 13 หลักที่ไม่ซ้ำกัน (Serial Number) ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และนำไปปิดฉลากบนซองบุหรีทุกซอง

โดยการตรวจสอบทำได้ง่ายเพียงยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาสแกน จากนั้นจะแสดงผลข้อมูลโดยเฟสแรกเริ่มใช้กับบุหรีในประเทศก่อน ส่วนบุหรีต่างประเทศจะเริ่มภายใน 1 ปี

“จากวันนี้ ร้านค้า-เจ้าหน้าที่-ประชาชนสามารถตรวจสอบ QR Code ได้ด้วยตัวเองเพียงสแกนเราจะได้รู้ทันทีว่าบุหรีแต่ละซองใครผลิต ผลิตเมื่อไหร่ ชำระภาษีหรือยัง กระจายไปอยู่ที่ไหนบ้าง ซองไหนบุหรีแท้ ซองไหนบุหรีเถื่อน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจกับประชาชนและร้านค้ามากขึ้น จากนั้นจะเริ่มใช้กับสุราต่อไป” นายเผ่าภูมิกล่าว

ทั้งนี้ ด้านภาครัฐยังสามารถติดตามและแกะรอยได้ว่าแสตมป์ที่ชำระภาษีแล้วจ่ายออกไปอยู่ที่ไหน ทำให้การจับกุมเต็มเม็ดเต็มหน่วยยิ่งขึ้น และยังใช้ต่อสู้กับบุหรีเถื่อนที่กำลังระบาด

# ส่ง 'คิวอาร์' ติดบุหรี่ทุกซอง

## ● ล้อมคอกบุหรี่เถื่อนระบอบหนัก



เผ่าภูมิ โรจนสกุล

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีปัญหาบุหรี่เถื่อน ได้มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ จนกระทบในหลายมิติ ทั้งทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ขณะที่ประชาชนก็มีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นโทษต่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นกรมสรรพสามิตจึงได้เปิดตัวระบบ คิวอาร์ บุหรี่ เพื่อติดตามและแกะรอยบุหรี่ทุกซอง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสินค้าที่ได้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยกฎหมายเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.เป็นต้นไป และคาดว่าหลังจากนั้น 1-2 วันบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ และมีคิวอาร์โค้ดแปะข้างซองจะเริ่มวางขายในตลาด ส่วนบุหรี่ต่างประเทศ จะยังไม่มีคิวอาร์โค้ด เพราะจะให้ระยะเวลาปรับตัวอีก 1 ปี

“การนำระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอยคิวอาร์บุหรี่ที่มาใช้นั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจับกุมภาษี และยกระดับการดำเนินงานที่โปร่งใสสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ซึ่งได้เริ่มใช้กับบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ แล้วและแผนต่อไปจะมีการขยายไปใช้ คิวอาร์ โค้ด ในผลิตภัณฑ์สุราด้วย”

สำหรับเทคโนโลยีคิวอาร์บุหรี่ จะเป็นการติดตามข้อมูลตั้งแต่ ณ สถานที่ผลิต ไปจนถึงผู้บริโภค และนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊ก ดาตา) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการดำเนิน

นโยบายต่าง ๆ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีและแหล่งที่มาของบูทหรือว่าเป็นบูทที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โดยกรมสรรพสามิตแล้วหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นบูทที่ได้

มาตรฐานและไม่เป็นของปลอม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค

นายเผ่าภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า แสตมป์สรรพสามิตในปัจจุบันนั้น มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการปลอมแปลงที่ทันสมัยใกล้เคียงกับการพิมพ์ธนบัตร ซึ่งแต่ละซอง จะมีรหัสไม่ซ้ำกันบนดวง

แสตมป์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลบนดวงแสตมป์นั้นได้

สำหรับวิธีตรวจสอบ ประชาชนสามารถทำได้โดยการนำโทรศัพท์มือถือสแกนคิวอาร์โค้ด บนดวงแสตมป์สรรพสามิต ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ปรากฏขึ้น อาทิ ราคาสินค้า รายละเอียดสินค้า ชื่อผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า วันที่ชำระภาษี สถานที่จัดส่งและราคาสินค้า โดยผู้ซื้อสามารถตรวจสอบเช็คว่าข้อมูลเหล่านี้ ตรงกับสินค้าที่กำลังจะซื้อหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลของสินค้ากับข้อมูลที่ปรากฏไม่ตรงกัน ผู้ซื้อควรหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่มีข้อมูลไม่ตรงกัน เพราะเป็นสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตและไม่ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานของสินค้านั้น ๆ ซึ่งหากบริโภคเข้าไป ก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นสินค้าปลอม ก็สามารถแจ้งมายังกรมสรรพสามิตได้ด้วยการกดปุ่มแจ้งเบาะแสที่แสดงในหน้าจอโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้านั้นด้วย.

# สรรพสามิตเปิด "QR โค้ด" เช็กบุหรีเดือน

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้เปิดตัวระบบคิวอาร์โค้ด "QR บุหรี" ทำให้สามารถติดตามและแกะรอย (Track & Trace) ผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าเป็นสินค้าที่ได้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งการนำระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) หรือ "QR บุหรี" มาใช้นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและยกระดับการดำเนินงานที่โปร่งใสสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล สำหรับ QR บุหรี ผู้ประกอบการในประเทศเริ่มใช้ได้โดยส่วนผู้ประกอบการต่างประเทศให้ระยะเวลาปรับตัวปี และระยะต่อไปจะใช้ QR ในสุรา ส่วนเทคโนโลยีนี้จะเป็นการติดตามข้อมูลตั้งแต่ ณ สถานที่ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคและนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่างๆ

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีและแหล่งที่มาของบุหรีว่าเป็นบุหรีที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์

โดยกรมสรรพสามิตแล้วหรือไม่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นบุหรีที่ได้มาตรฐานและไม่เป็นของปลอม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค

"แสดมปีสรรพสามิตในปัจจุบันนั้นมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการปลอมแปลงที่ทันสมัยใกล้เคียงกับการพิมพ์ธนบัตร และยังมี Unique QR code และ Unique Serial Number ที่มีรหัสไม่ซ้ำกันบนดวงแสดมปีในแต่ละดวงแสดมปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนตรวจสอบข้อมูลบนดวงแสดมปีนั้นได้ โดยในการตรวจสอบว่าเป็นสินค้าบุหรีชิกาเรตที่ชำระภาษีถูกต้องตามกฎหมาย ประชาชนทำได้โดยการนำโทรศัพท์มือถือสแกน QR Code บนดวงแสดมปีสรรพสามิต ซึ่งจะแสดงข้อมูลต่างๆ ปรากฏขึ้น อาทิ ตราสินค้า รายละเอียดสินค้า ชื่อผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้า วันที่ชำระภาษี สถานที่จัดส่ง และราคาสินค้า หากเช็กว่าข้อมูลเหล่านี้ตรงตามกับสินค้าที่กำลังจะซื้อหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลของสินค้ากับข้อมูลที่ปรากฏไม่ตรงกัน ผู้ซื้อก็ควรหลีกเลี่ยงการซื้อเพราะเป็นสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต".

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17051

Col.Inch: 14.04

Ad Value: 16,848

ภาพข่าว: สก๊ตปลอม

หน้า: 13(บน)

PRValue (x3): 50,544

คลิป: ชาว-ดำ



**สก๊ตปลอม** - นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางไปเป็นประธาน การเปิดตัวระบบ "QR นุหรี ตรวจจ-ติด-ตาม" เป็นแพลตฟอร์ม سلامتประเภทแพลตฟอร์ม ป้องกันการ ปลอมแปลง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17051

Col.Inch: 13.86 Ad Value: 16,632

ภาพข่าว: ดิกออฟQRบูทรี

หน้า: 4(บนขวา)

PRValue (x3): 49,896

คลิป: ชาว-ดำ



**ดิกออฟQRบูทรี** - นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดตัวระบบ “QR บูทรี ตรวจ-ติดตาม” เป็นแพลตฟอร์มประสิทธิภาพสูง โดยการพิมพ์สติกเกอร์ป้องกันการปลอมแปลงบนดวงเสตมภ์ พร้อมเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดที่ป้องกันการปลอมแปลง ที่มีรหัสตรวจสอบ 13 หลัก เพื่อให้ร้านค้า เจ้าหน้าที่ ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง ก่อนขยายไปสู่สินค้าสุราต่อไป

## เริ่มใช้แล้ว คิวอาร์ บุหรี่ เปะทุกซอง สแกนก่อนซื้อ แก้ปัญหาบุหรี่เถื่อน



กฎหมายใหม่เริ่มบังคับใช้แล้ว คิวอาร์ บุหรี่เปะทุกซอง แปะประชาชนสแกนก่อนซื้อ หลังบุหรี่เถื่อนระบาดหนัก

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาปัญหาบุหรี่เถื่อนได้มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ จนกระทบนโยบายหลายมิติ ทั้งทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ ขณะที่ประชาชนก็มีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นโทษต่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงได้เปิดตัวระบบคิวอาร์ บุหรี่ เพื่อติดตามและแกะรอยบุหรี่ทุกซอง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสินค้าที่ได้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยกฎหมายเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.เป็นต้นไป และคาดว่าจะหลังจากนั้น 1-2 วัน บุหรี่ที่ผลิตในประเทศ และมีคิวอาร์โค้ดที่แปะข้างซองจะเริ่มวางขายในตลาด ส่วนบุหรี่ต่างประเทศ จะยังไม่มีคิวอาร์โค้ด เพราะจะให้ระยะเวลาปรับตัวอีก 1 ปี

“การนำระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย คิวอาร์ บุหรี่มาใช้ นั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และยกระดับการดำเนินงานที่โปร่งใสสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มใช้กับบุหรี่ที่ผลิตในประเทศแล้วและแผนต่อไปจะมีการขยายไปใช้คิวอาร์ โค้ดในผลิตภัณฑ์สุราด้วย”

สำหรับเทคโนโลยีคิวอาร์ บุหรี่ จะเป็นการติดตามข้อมูลตั้งแต่ ณ สถานที่ผลิต ไปจนถึงผู้บริโภค และนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊ก ดาต้า) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่างๆ

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีและแหล่งที่มาของบุหรี่ว่าเป็นบุหรี่ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โดยกรมสรรพสามิตแล้วหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นบุหรี่ที่ได้มาตรฐานและไม่เป็นของปลอม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค

นายเผ่าภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า แสตมป์สรรพสามิตในปัจจุบันนั้น มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการปลอมแปลงที่ทันสมัยใกล้เคียงกับการพิมพ์ธนบัตร ซึ่งแต่ละซองจะมีรหัสไม่ซ้ำกันบนดวงแสตมป์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลบนดวงแสตมป์นั้นได้

สำหรับวิธีตรวจสอบ ประชาชนสามารถทำได้โดยการนำโทรศัพท์มือถือสแกนคิวอาร์โค้ดบนดวงแสตมป์สรรพสามิต ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลต่างๆ ปรากฏขึ้น อาทิ ตราสินค้า รายละเอียดสินค้า ชื่อผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า วันที่ชำระภาษี สถานที่จัดส่ง และราคาสินค้า โดยผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเหล่านี้ตรงกับสินค้าที่กำลังจะซื้อหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลของสินค้ากับข้อมูลที่ปรากฏไม่ตรงกัน

“ผู้ซื้อที่ควรหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้านั้น เพราะเป็นสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตและไม่ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานของสินค้านั้นๆ ซึ่งหากบริโภคเข้าไป ก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นสินค้าปลอม ก็สามารถแจ้งมายังกรมสรรพสามิตได้ด้วยการกดปุ่มแจ้งเบาะแสที่แสดงในหน้าจอโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้านี้ด้วย”



**ด้านเศรษฐกิจ**

15/11/2567 **พิมพ์**



**สรรพสามิตเปิดตัวระบบ "QR บุหรี่" ยกระดับการปราบปรามบุหรี่หนีภาษี และดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน** ถ่ายทอดสดผ่าน QR Code บนดวงแสดงบิลสรรพสามิต

ดร. เม่งกูมิ โฉมนสกุล รองเลขาธิการสรรพสามิต เปิดตัวระบบ "QR บุหรี่" ณ อาคารสูงแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการนำระบบ "QR บุหรี่" มาใช้ ทำให้สามารถติดตามและระดม (Track & Trace) ผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าเป็นสินค้าที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ดร. เม่งกูมิ โฉมนสกุล รองเลขาธิการสรรพสามิต เปิดตัวระบบ "QR บุหรี่" ณ อาคารสูงแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกล่าวว่า การนำระบบ "QR บุหรี่" มาใช้ ทำให้สามารถติดตามและระดม (Track & Trace) ผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าเป็นสินค้าที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งการนำระบบตรวจสอบติดตามและระดม (Track & Trace) หรือ "QR บุหรี่" มาใช้นั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และยกระดับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีและแหล่งที่มาของบุหรี่ว่าเป็นบุหรี่ที่ผ่านการตรวจราคาโดยกรมสรรพสามิตแล้วหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นบุหรี่ที่ได้มาตรฐานและไม่เป็นของปลอม ซึ่งจะช่วยเสริมต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ดร. เม่งกูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวในปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการปลอมแปลงที่ทันสมัยคือด้วยการใช้ระบบ QR Code และ Unique Serial Number ที่รหัสไม่ซ้ำกันบนดวงแสดงบิลแต่ละดวงและเชื่อมโยงเข้าระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลบนดวงแสดงบิลได้ โดยไม่มีการตรวจสอบว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถทำได้โดยการนำโทรศัพท์มือถือสแกน QR Code บนดวงแสดงบิลสรรพสามิต ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ปรากฏขึ้น อาทิ ราคายกเว้น ราคายกเว้นสินค้า ชื่อผู้ประกอบการผลิตสินค้า วันที่ชำระภาษี สถานที่จัดสรร และราคาเก็บค่า โดยผู้ซื้อสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ ตรงตามกับสินค้าที่ซื้อจริงหรือไม่หากพบว่ามีข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลปรากฏบนดวงแสดงบิลหรือผู้ซื้อเกิดความสงสัยสินค้านั้น เพราะเป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิตและไม่ผ่านการตรวจราคาโดยกรมสรรพสามิตของสินค้าอื่น ๆ ซึ่งหากบริโภคสินค้าไป ก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ดร. เม่งกูมิ กล่าวว่า ระบบ "QR บุหรี่" หรือระบบตรวจสอบติดตามและระดม (Track & Trace) นั้น เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยกรมสรรพสามิตในการยกระดับด้านการปราบปรามสินค้าหนีภาษี โดยจะช่วยให้กรมสรรพสามิตสามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางการกระจายสินค้าบุหรี่ได้ อีกทั้งยังช่วยให้กรมสรรพสามิตมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และดำเนินงานแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม และเก็บประสิทธิผลที่เห็นผลมากขึ้น อันเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทราบว่าสินค้าที่ซื้อหรือบริโภคนั้น เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีการชำระภาษีถูกต้องหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ของบุหรี่ได้ผ่านการสแกน QR Code บนใบกำกับภาษี หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นสินค้าปลอมก็สามารถแจ้งกรมสรรพสามิตได้ด้วยการคลิกแจ้งบนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้านี้ เป็นไปตามนโยบายด้านการส่งเสริมความโปร่งใสและความโปร่งใส (Governance) ในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตในการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงาน "มุ่งเน้น สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน"

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต  
โทร 02 2415600-18 ต่อ 352301



# Thailand launches QR system to track tobacco products

Parit Tansavarnghasil - Published: 11:11, 16 November 2024 | Updated: 11:33, 16 November 2024 | 1 minute read

Share this article: Facebook, Twitter, LinkedIn, Messenger, Email this article, Print



Photo courtesy of Tobacco News

Thailand's Finance Ministry has unveiled a new technology aimed at transforming the monitoring of tobacco products.

The "QR Cigarette" system, announced by Deputy Finance Minister Paophum Rojanasakul, is a Track & Trace innovation designed to follow tobacco products throughout their lifecycle, from production to purchase. This move is part of a broader effort to enhance tax collection efficiency, boost transparency, and ensure adherence to international standards by building an extensive Big Data system for policy development.

The new system enables consumers to use their smartphones to scan QR codes embedded in cigarette excise stamps. These scans can reveal detailed information about the product, including the brand, manufacturer, tax payment data, shipment location, and price. This feature is particularly useful in detecting contraband or counterfeit goods, as any discrepancies between the displayed information and the physical product could indicate illegal activity.

According to the Thai government, such illicit items might not comply with quality standards and could contain harmful, unregulated ingredients, posing significant health risks.

### Related news

- Methamphetamine thrown on stage at Kohasin beauty pageant (video) | Published: 19:06, 16 November 2024
- TikTok video captures plight of homeless men in Chon Buri (video) | Published: 14:25, 16 November 2024

In addition to empowering consumers, the system includes a whistleblowing feature that allows the public to report suspicious items directly to the Excise Department. This functionality supports the department's strategic attempts to combat illegal products actively, safeguard public health, and promote governance and sustainability within Thailand's economy.

This initiative is not only about improving domestic oversight but also aligns with global efforts to regulate tobacco products more stringently. By implementing the "QR Cigarette" system, Thailand positions itself as a leader in the fight against illicit trade, aiming to protect its citizens and ensure that all tobacco products in circulation meet established health and quality standards, reported Pattaya News.



Photo courtesy of Pattaya News

Home / News / Thailand News / Thailand launches QR system to track tobacco products

Thaiger News | Contact Us | About Us | Privacy Policy | Terms of Service

Follow us on: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok

**YOUR OPINION MATTERS!**  
Join the Conversation on Thailand's Latest at  
**ASEAN NOW**

Follow Thaiger by email:



### Recent

- Methamphetamine thrown on stage at Kohasin beauty pageant (video) | Published: 19:06, 16 November 2024
- TikTok video captures plight of homeless men in Chon Buri (video) | Published: 14:25, 16 November 2024
- Loy Krathong tragedy: Pet dog dies from firework shock | Published: 12:30, 16 November 2024
- Restaurant owners in Pattaya warned of food pillooting scam | Published: 11:28, 16 November 2024
- Girl rescued from water at Loy Krathong festival in West Thailand | Published: 11:25, 16 November 2024
- Phuket police arrest local man with meth pills and ice | Published: 11:15, 16 November 2024
- Dentista 4 Lisa creates confident smiles and inspires fame nationwide | Published: 11:05, 16 November 2024
- Leopard thrills visitors at Phetchaburi national park (video) | Published: 11:01, 16 November 2024
- Methuon national arrested in Bangkok for drug trafficking | Published: 11:02, 16 November 2024
- Pattaya Roads halt traffic amid Loy Krathong Festival preparations | Published: 10:54, 16 November 2024
- 2 students killed, 12 injured in Pattani truck collision | Published: 10:06, 16 November 2024
- Thai elderly to soon receive 10,000 baht cash aid: Finance Ministry | Published: 10:02, 16 November 2024
- Petchabong & Anam set for historic bout at ONE Fight Night 28 | Published: 09:55, 16 November 2024
- Gambling addict arrested for cash theft after disguising as monk | Published: 09:54, 16 November 2024
- Thief caught after stealing historic sword from Bangkok temple | Published: 09:36, 16 November 2024
- 5 students and 2 teachers injured in Surat Thani van accident | Published: 09:06, 16 November 2024
- Pattani Thai police officer with health issue dies in car crash | Published: 17:30, 15 November 2024
- Tourists in Trang thrilled by rare dugong sighting near Koh Libong | Published: 16:21, 16 November 2024

## 'ธนารักษ์' ลุยแจกสัญญา เช่าที่จ.สุราษฎร์ 300 ราย

ไทยโพสต์ • “เผ่าภูมิ” แจกสัญญาเช่าที่ดิน “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์-สุราษฎร์” 300 สัญญา เกิน 2,000 ไร่ จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย พร้อมประกอบการเกษตร ในอัตราค่าเช่าต่ำสุดที่ 40 บาทต่อไร่ต่อปี

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยในโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” สัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน ในอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ประชาชน ตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” “สัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน” โดยในวันที่ 17 พ.ย.2567 เป็นการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ. 848 (บางส่วน) อ.เคียนซา อ.พระแสง และ อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 300 ราย (300 สัญญา) เนื้อที่ประมาณ 2,041 ไร่ 14 ตารางวา

ทั้งนี้เป็นการจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 77 ราย เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ 85 ตารางวา และเพื่อประกอบการเกษตร

จำนวน 223 ราย เนื้อที่ประมาณ 2,022 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา ในอัตราค่าเช่าต่ำสุดที่ 40 บาทต่อไร่ต่อปี โดยกรมมุ่งมั่นจัดหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยประชาชน เพราะถือเป็นรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิต เราต้องการเห็นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้น ต้องการเห็นพี่น้องประชาชนมีที่ดินทำกิน มีที่ดินสำหรับรายได้ที่มั่นคง และมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง เข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของรัฐ ทั้งสาธารณสุข โภคและสาธารณสุขบริการ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ประกอบการขอลินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สรุปผลการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ “สัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน” ของปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการทั้งสิ้น 12 จังหวัด รวมจำนวน 3,200 ราย เนื้อที่ประมาณ 11,587 ไร่ 1 งาน 94.90 ตารางวา และกรมธนารักษ์จะแถลงแผนธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ในปี พ.ศ.2568 ในวันพุธที่ 20 พ.ย. อีกกว่า 5,000 ราย.

Home - Chiangmai Mail - Thai government to propose 10,000 baht cash aid for seniors over 60...

Chiangmai Mail News Thailand

# Thai government to propose 10,000 baht cash aid for seniors over 60 following Thaksin's remarks in Udon Thani

By Pattaya Mail November 16, 2024

204

Share on Facebook Save on Twitter Like on LinkedIn Tweet



The extended cash payment for seniors aged 60 and above follows the remarks made by former Prime Minister Thaksin Shinawatra during a campaign speech in Udon Thani.

BANGKOK, Thailand - The Thai Ministry of Finance is preparing to propose a financial assistance plan for seniors aged 60 and above, offering a one-time payment of 10,000 baht. This proposal, which is expected to be presented to the Economic Stimulus Committee, follows remarks made by former Prime Minister Thaksin Shinawatra during a campaign speech in Udon Thani.

Phichai Chunhachong, Deputy Prime Minister and Finance Minister, clarified that the government's plan will not overlap with the assistance already provided to vulnerable groups in the first phase. He explained that the proposal is aimed at addressing financial challenges faced by seniors, with a focus on those most in need.

The 10,000 THB payment will be distributed in phases, with the first phase targeting vulnerable groups and the second and third phases potentially focusing on seniors with urgent financial needs. Phichai emphasized that the government intends to use digital platforms like the "Pao Tang" app to streamline the distribution process, ensuring efficient communication with citizens.

Furthermore, Phichai confirmed that the Ministry of Finance will lead the proposal discussions, with plans to utilize the platform to ensure long-term, accessible communication between the public and the government. The Ministry of Finance also continues to assess the budget requirements, as the number of eligible seniors is relatively small, and the cost will be manageable.

This initiative is part of the government's broader strategy to stimulate the economy and provide financial relief to those affected by economic challenges. (TNA)



Finance Minister Phichai confirmed that the government will extend cash payments to those over 60 years old in subsequent phases, ensuring a targeted and efficient distribution process.



We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.

Accept All



**ลุ้น!คนอายุ50ปีรับเงินหมื่นบาท "คลัง"ชงบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ ย้ำชดถลงทะเบียนไว้ได้รับทุกคน**

News Desk | 16 Nov 2023 15:03

**Summary**  
 รมว.คลัง ชงบอร์ดฯ รับเงิน 10,000 บาท ชดถลงทะเบียนไว้ได้รับทุกคน

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังฯ ที่โรงแรมคอนราท กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

**Latest**

- 1. ข่าวการเมือง
- 2. ข่าวเศรษฐกิจ
- 3. ข่าวสังคม
- 4. ข่าวต่างประเทศ

**Trending**

- 1. ข่าวการเมือง
- 2. ข่าวเศรษฐกิจ
- 3. ข่าวสังคม
- 4. ข่าวต่างประเทศ



“รมว.คลัง ชงบอร์ดฯ รับเงิน 10,000 บาท ชดถลงทะเบียนไว้ได้รับทุกคน”

“รมว.คลัง ชงบอร์ดฯ รับเงิน 10,000 บาท ชดถลงทะเบียนไว้ได้รับทุกคน”

**Recommended**

- 1. ข่าวการเมือง
- 2. ข่าวเศรษฐกิจ
- 3. ข่าวสังคม
- 4. ข่าวต่างประเทศ

“รมว.คลัง ชงบอร์ดฯ รับเงิน 10,000 บาท ชดถลงทะเบียนไว้ได้รับทุกคน”

**ANALYSIS**

# The thorny roots of debt

Households owe plenty, making banks wary to lend, which affects the automotive and property sectors, write **Wichit Chantanusornsiri, Somruedi Banchongduang and Lamonphet Apisitniran**

**O**verwhelming debt has been the key issue during economic discussions the past several months, as it contributes to declining car sales and weak demand for property, particularly in the low-income segment.

The high rejection rates for mortgages and car loans is a persistent obstacle for these two sectors, as banks are reluctant to risk their financial stability for fear of non-performing loans (NPLs), prompting the government to seek solutions that address the root cause.

**MEASURES PREPARED**

Pornchai Thiraveja, director-general of the Fiscal Policy Office (FPO), said the Finance Ministry, in collaboration with the Bank of Thailand, the National Economic and Social Development Council and the Thai Bankers' Association (TBA),

is preparing measures focused on alleviating debt repayment burdens for individual borrowers and small and medium-sized enterprises (SMEs) affected by the slow economic recovery, especially those with lower incomes and high debt.

These measures cover loans with lower limits, such as mortgages, car loans and small business loans. The measures will use a debt restructuring approach to reduce the repayment burden for borrowers during the programme, he said.

Borrowers repay only the principal, with interest payments temporarily suspended. If borrowers meet the specified conditions, the suspended interest is waived as an incentive for them to maintain repayment discipline both during and after the scheme.

While participating in the programme, borrowers will not be allowed to borrow more for a certain period to ensure the goal



A banner at the Money Expo promotes loans, savings, investments and insurance. SOMCHAI POOMLARD



**People discuss financial deals at Money Expo 2024 Bangkok. In the second quarter this year, Thai household debt was 89.6% of GDP, down from 90.7% in the first quarter.** VARUTH HIRUNYATHEB

of reducing their debt burden is achieved, preventing participants from intentionally defaulting on payments to take advantage of this measure, said Mr Pornchai.

The initiative would be temporary, supporting small borrowers who intend to reduce their debt and are expected to resume normal repayments once their incomes recover, he said.

The programme will address structural issues by linking government data and bank data to enable all parties to effectively assess debt burdens and repayment capacities, said Mr Pornchai.

He said the details and eligibility criteria for this measure are still under consideration, though it is expected to cover borrowers with loan agreements made before Jan 1, 2024, and those experiencing repayment difficulties according to specified criteria, based on data as of Oct 31, 2024.

The TBA, Finance Ministry and central bank are working on the eligibility criteria, participation requirements and specific details, said Mr Pornchai.

"We need to implement measures to help restructure household debt, preventing it from affecting economic growth in the future," he said, adding the Bank for International Settlements revealed if household debt exceeds 80% of GDP, the debt burden can have a negative effect on long-term economic growth.

Measures to address household debt are essential, with the Finance Ministry previously introducing various initiatives to assist small debtors, such as reducing or maintaining loan interest rates at state financial institutions and offering debt suspensions for customers at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.

The FPO believes household debt levels should be less than 80% of GDP to reduce risks to financial stability and long-term economic growth, said Mr Pornchai. Efforts should focus on reducing non-productive debt across the agricultural, business and household sectors, he said.

In the second quarter this year, the household debt level was 89.6% of GDP, down from 90.7% in the first quarter.

Mr Pornchai said although the household debt level is high, the majority of this debt, roughly 66.5%, is from asset purchases aimed at wealth accumulation, as well as debt related to career development and education. Some 44.7% of all household debt is secured by collateral.

He said household debt levels are likely to decrease in the future as auto and motorcycle loans contract, after a decline of 5.77% in the second quarter, marking the third consecutive quarterly dip.

Real estate lending is also slowing, growing only 3% in the second quarter compared with 3.48% in the first quarter, marking the seventh consecutive quarterly decline, said Mr Pornchai.

#### HELP IS ON THE WAY

Thitima Chucherd, head of economic and financial market research at SCB EIC, a research centre under Siam Commercial Bank, said the interest payment suspension, allowing targeted borrowers to pay only the principal, would help vulnerable borrowers reduce their outstanding debt more effectively.

"By suspending interest payments, the scheme is likely to encourage vulnerable borrowers to participate. This should give debtors some breathing room," Ms

Thitima said.

She said the temporary prohibition on accepting new debt should help foster greater debt discipline among participants.

Thakorn Piyapan, president of TMB-Thanachart Bank, said the new scheme targets vulnerable borrowers with mortgage, auto and small business loans.

He said all relevant parties, including both the private and public sectors, will engage in detailed discussions to finalise the debt restructuring programme, which is expected to start at the beginning of next year.

Mr Thakorn said the new programme should help reduce the number of repossessed vehicles and cars entering auction yards, allowing vulnerable auto loan borrowers to continue using their vehicles for work, under the terms of the programme.

He said he expects the automotive industry and car lending to recover next year, driven by an economic rebound based on the government's stimulus measures as well as lower interest rates supporting consumer purchasing power.

#### NUDGING BANKS

New measures to deal with the debt burden of individuals and SMEs are necessary but insufficient, as the government must also address banks' concerns over high household debt levels, said Suphan Mongkolsuthree, former chairman of the Federation of Thai Industries (FTI).

"I believe banks are still gripped with fear of NPLs. Authorities must come up with new solutions for both lenders and borrowers," he said.

He suggested the Finance Ministry and central bank consider how to ensure banks can smoothly run their businesses while also helping households and entrepreneurs cope with financial problems.



**New debt measures for individuals and SMEs are necessary but insufficient, as the government must also address banks' concerns over household debt levels.**

**SUPHAN MONGKOLSUTHREE**  
Former chairman, FTI

The high level of household debt has prompted banks to become more selective about granting loans, hampering the manufacturing sector, especially the auto industry.

Sluggish domestic car sales this year are attributed to banks' stricter loan criteria, said Mr Suphan.

Lower car sales led the FTI's Automotive Industry Club to reduce its total car production target for 2024 again, dropping it to less than 1.7 million units.

In July, the club cut the target from 1.9 million units, attributed to ballooning household debt and a low level of household income amid a stagnant economy.

Continued on Page B2

## Addressing debt factors

Surapong Paisitpatanapong, vice-chairman of the FTI and spokesman for the club, said earlier the value of auto loans is declining, but NPLs in the automotive industry show no signs of abating.

This caused banks and financial service providers to remain cautious about granting auto loans, with the rejection rate ranging from 50% to 60% of loan requests, he said.

These rates clearly show banks are worried about bad debt, said Mr Surapong.

Mr Suphan said he is in favour of the TBA's proposed interest payment suspension for vulnerable borrowers with mortgages, auto loans and small business loans.

"The three-year interest payment suspension is an appropriate period for SMEs to quickly recover from financial problems," he said.

### BURDEN RELIEVED

Issara Boonyoung, chairman of the committee for real estate development at the Thai Chamber of Commerce, said the government's debt relief measures should ease borrowers' financial pressure.

"Temporary interest payment suspension for car loan borrowers can help prevent repossession, allowing them to continue using their vehicles for work," he said.



**Cars are showcased at the Fast Auto Show Thailand & EV Expo. High levels of debt are limiting auto loans.** WICHAN CHAROENKIATPAKUL

Similarly, homebuyers can keep their residences, as losing their homes would force them to seek rental housing, increasing their financial burden, said Mr Issara, also honorary president of the Housing Business Association.

While these measures may not directly or immediately increase new home purchasing power, they could have an indirect effect by preventing an economic downturn caused by an influx of debt repayment problems, he said.

A crucial factor for the housing market is reducing the number of non-performing assets. These assets, once added to the existing inventory, can compete with current supply, which increases the housing market supply, said Mr Issara.

"For SMEs, which are a major source of employment, the temporary interest payment suspension not only helps keep their businesses afloat, but also prevents job losses, enabling SME employees to still consider homeownership," he said.

Interest rate cuts and the low rates offered by the Government Housing Bank can ease repayment burdens when incomes remain stagnant or decline, said Mr Issara.

"This measure should motivate commercial banks to collaborate with developers to introduce lower lending rates or offer more competitive financing terms for homebuyers," he said.

Sanan Angubolkul, chairman of the Thai Chamber of Commerce, said the proposed debt relief measure applies

only to debtors of commercial banks, but there are many debtors to non-bank institutions. He said these other financial institutions should be included in the debt restructuring programme.

"The interest payment suspension is a short-term measure to ease household debt. The real problem is people still lack income," said Mr Sanan.

"Therefore, it is important for the government to stimulate the economy."

### LONG-TERM SOLUTION

According to Maybank Securities (Thailand), the Finance Ministry is discussing with the TBA a proposal to allow borrowers to pay 50% of monthly instalments, deferring interest for three years for debts that are overdue by 1-12 months.

The target groups are individuals with home loans of up to 3 million baht, car loans of up to 700,000 baht and SME loans of up to 3 million baht. The measure is expected to take effect on Jan 25.

"We are somewhat positive on the potential new debt relief measure as banks can release some provisions and earn interest back from the Financial Institutions Development Fund," said Jesada Techahusdin, research analyst at Maybank Securities, adding banks normally book provisions to offset interest income from NPL borrowers.

This is also an opportunity for customers to communicate with the banks to discuss and resolve their NPLs, he said.

In terms of fundamentals, banks face several headwinds including a slow-

ing economy and high consumer debt levels, said Mr Jesada.

Loan growth is expected to remain weak, as banks stay cautious about SME and retail loans, he said.

“Investors believe the new debt relief measure could slightly reduce sector NPLs, but prefer to see measures that increase household income first before increasing exposure,” said Mr Jesada.

“We believe this measure is the first step of a long-term solution to address the structural issue of high household debt in Thailand. But in order to reduce system NPLs and improve the economy, we expect more measures to increase household income.”

Additional reporting by **Kanana Katharangsiporn**, **Nareerat Wiriyapong** and **Phusadee Arunmas**



## ชงสลค.บรรจุสะพานได้วาระครบ.

### ● สะพานโนรากับเชื่อมเกาะลันตา

### ● อนุมัติกู้เงินเวรด์แบงก์ 4,550 ล.

“ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์” รายงานว่า สัปดาห์นี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง จะนำโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสดินธุ์ จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วงเงิน 4,700 ล้านบาท และสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง-ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วงเงิน 1,800 ล้านบาท รวม 6,500 ล้านบาท ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อบรรจุเป็นวาระที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณออนุมัติแหล่งเงินกู้จากธนาคารโลก (World Bank) ในสัดส่วน 70% รวม 4,550 ล้านบาท ส่วนที่เหลือวงเงิน 1,950 ล้านบาท (30%) ใช้เงินงบประมาณเป็นงบผูกพันปี 68-70

หลังจากได้นำโครงการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดำเนินมาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดีในบริเวณทะเลสาบสงขลา สำหรับก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้ 430 ล้านบาท ใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลก 350 ล้านบาทที่เหลือ 80 ล้านบาท จะใช้เงินงบประมาณประจำปีเป็นงบผูกพันต่อเนื่องหาก ครม.เห็นชอบกรมทรัพย์จะตั้งงบต่อไป





ทั้ง 2 โครงการไว้แล้วเมื่อ  
วันที่ 18 มี.ค. 65 ขณะ  
กรม.ได้อนุมัติให้ก่อสร้าง  
ทั้ง 2 โครงการเมื่อวันที่  
18 ต.ค. 65

สะพานข้ามทะเล  
สภาพสงขลา วงเงิน 4,700  
ล้านบาท มีสัดส่วนเงินกู้  
3,290 ล้านบาท (70%)  
และเงินงบประมาณ 1,410

หากที่ประชุม กรม.  
อนุมัติ ทช. วางแผนเริ่ม  
กระบวนการเปิดประกวด  
ราคานานาชาติทันทีเพื่อ  
ประกาศฟังความเห็นร่างที่  
โออาร์แยกเป็น 2 โครงการ  
คาดว่าจะได้ผู้ชนะประมูลไม่เกินกลางปี 68 เพื่อลงนามสัญญา  
ผู้รับจ้างและเริ่มก่อสร้างทันที ใช้เวลา 3-4 ปี ให้แล้วเสร็จภายใน  
ปี 72 ถ้าช้ากว่าแผนเดิมที่วางเป้าหมายก่อสร้างปี 66 ตั้งแต่  
สมัยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็น รมว.คมนาคม ที่วางศึลาฤกษ์

ล้านบาท (30%) มีระยะทาง 7 กม. ขนาด 2 ช่องจราจร ออกแบบ  
โดยนำจิตกรรมมโนราห์หรือโนราของท้องถิ่นมาประยุกต์ จะช่วย  
ลดการเดินทางระหว่าง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-อ.เขาชัยสน  
จ.พัทลุง จาก 80 กม. เหลือ 7 กม. ที่เคยเดินทาง 2 ชม. เหลือ  
10-15 นาที ส่วนสะพานเชื่อมเกาะลันตา วงเงิน 1,800 ล้าน  
บาท เป็นเงินกู้ 1,260 ล้านบาท (70%) และงบประมาณ 540  
ล้านบาท (30%) มีระยะทาง 1,825 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร  
ถนนต่อเชื่อมทั้งสองฝั่งรวม 415 เมตร ระยะทางทั้งโครงการ  
2,240 เมตร ช่วยให้เดินทางได้ตลอด 24 ชม. ภายในเวลา 10  
นาที ไม่ต้องรอแพขนานยนต์ 1-2 ชม.

News

# Finance Ministry sees THAI's rehab exit in Feb, no extra funds needed

FRIDAY, NOVEMBER 15, 2024



**The Thai national carrier is on track to exit its rehabilitation process by February 2025, with plans to re-list on the Stock Exchange by May thanks to strong performance**

The Finance Ministry believes that Thai Airways International (THAI) may not require additional capital and it may exit the rehabilitation process by February thanks to its continually improving performance.

Now that it has achieved all its targets under the rehabilitation plan, the national carrier can be re-listed on the Stock Exchange of Thailand by May next year, **Tibordee Wattanakul**, director-general of the State Enterprise Policy Office, said on Thursday.

He explained that as a major shareholder of the airline, the Finance Ministry has earmarked 12.5 billion baht to boost THAI's capital, which will bring its shareholding ratio up to 41% from 40%.

"However, this may not be necessary since the airline's performance is improving," he said, adding that the decision for capital increase by the ministry and other shareholders is still under consideration.

Tibordee added that THAI creditors, which also include the Finance Ministry, are deliberating the appropriate ratio of debt-to-equity swap, which will allow debtors to get their money back faster while also maintaining a strong business operation.

"The ratio has been initially set at 24.5% and could be further increased if the airline continues reporting strong performance," he said.

THAI filed for bankruptcy protection in late 2019 after reporting massive debts of 245 billion baht. In May 2020, the Cabinet approved a rehabilitation plan under the Bankruptcy Act, and the Central Bankruptcy Court approved it in June 2021.

After meeting its revenue targets this year, the airline is preparing to issue rights offerings to help with rehabilitation.

# ธพว.ช่วยอุดหนุนรายรัฐสตอกจม เพิ่มรายได้ SME กว่า 270 ล้าน



SME D Bank เสริมแกร่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 622 ราย แก้มดันทุนสตอกจม ลดภาระธุรกิจกว่า 300 ล้าน เพิ่มรายได้กว่า 270 ล้านบาท ผ่านโครงการที่จัดต่อเนื่อง 9 ครั้ง ใน 9 จังหวัด ต่อยอดขยายผลความสำเร็จ คัดหัวกะทิ 25 ราย เป็นต้นแบบปลูกผู้ประกอบการทั่วไป

นายพิชิต มิตราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยคือ ขาดความรู้ด้านบริหารจัดการสตอกสินค้า ทำให้เกิดต้นทุนธุรกิจสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น SME D Bank ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารสตอก จัด “โครงการอุดหนุนรายรัฐเพิ่มรายได้ SME” อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้น ในการบริหารสตอก เน้นนำไปใช้จริง เช่น หลักสูตรเทคนิคบริหารความเสี่ยงและจุดรั่วไหลในองค์กร เพื่อควบคุมและตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลในการดำเนินธุรกิจ และหลักสูตรเปลี่ยนสตอกให้เป็นสตางค์ แนะนำบริหารจัดการสตอกสินค้าและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา รวม 9 ครั้ง ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ เชียงราย ขอนแก่น กรุงเทพฯ แพร่ น่าน อุบลราชธานี ตรัง และนครราชสีมา มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าร่วมรวม 622 ราย ใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ภาคการผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เครื่องประดับ 2. ภาคการค้า เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค และ 3. ภาคบริการ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง ร้านอาหาร เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ประกอบการที่ผ่านโครงการ สามารถนำแนวทางไปปรับใช้ในธุรกิจจนเกิดผลลัพธ์ ช่วยลดต้นทุนธุรกิจจากการบริหารสตอก

สินค้าได้รวมกว่า 300 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการสตอกที่มีประสิทธิภาพ รวมกว่า 270 ล้านบาท

“ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย มักประสบปัญหาต้นทุนสตอกจม โครงการนี้ จึงเข้ามาปิดช่องว่าง ด้วยการเพิ่มความรู้อและแนะนำการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ ช่วยบริหารจัดการสตอกอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น บริษัท เค.จี.วิสต์ก่อสร้าง จำกัด ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จ.กระบี่ แม้จะมีระบบสตอกสินค้าอยู่แล้ว แต่ไม่เคยนำข้อมูลตัวเลขมาวิเคราะห์ ทำให้มีสินค้าที่ไม่ทำรายได้ค้างอยู่ในสตอกจำนวนมาก เมื่อมาเข้าโครงการนี้ได้ทำการสำรวจความต้องการลูกค้า เพื่อกำหนดการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด ช่วยให้เกิดต้นทุนสินค้าคงคลังได้ถึง 200,000 บาท เป็นต้น” นายพิชิต กล่าว

นอกจากนั้น เพื่อต่อยอดความสำเร็จ และเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่นๆ ให้ความสำคัญกับการบริหารสตอก พร้อมเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่นำแนวทางบริหารสตอกไปใช้ในธุรกิจอย่างโดดเด่น จำนวน 25 ราย ด้วยการคัดเลือกให้เป็น “SME D Champions 2024” ซึ่งจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก SME D Bank และ ISMED เช่น การประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพธุรกิจต่างๆ ฟรี อีกทั้ง ได้รับประโยชน์อีกมากมายจากแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank และที่สำคัญ เข้าถึงแหล่งทุนจาก SME D Bank ที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยเติมทุนเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ ●



## ธ.ก.ส.อัดฉีด 1 หมื่นล้านอุ้มเกษตรกรรุ่นใหม่

นายฉัตรชัย สิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงต่อเกษตรกรผู้สูงอายุให้มีเงินทุนในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ธ.ก.ส.จึงได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก

# ธ.ก.ส.จัดวงเงินหมื่นล้าน ปล่อยโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

นายจัตตชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะมารับช่วงต่อเกษตรกรผู้สูงอายุให้มีเงินทุน ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร (Value Added) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในการเกษตร

ธ.ก.ส. จึงได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Gen & Young Smart Farmer) ครอบคลุมวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก โดยในปีที่ 3 จะมีการตรวจประเมินศักยภาพ

กรณีเกษตรกรหรือผู้ประกอบการบุคคลที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 2.975% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.875% ต่อปี) กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 0.5% ต่อปี และปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 0.5% ต่อปี

กรณีผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 2.125% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับ 6.125% ต่อปี) และหากไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5% ต่อปี และปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5% ต่อปี ไม่จำกัดวงเงินกู้ต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี ให้กู้เพื่อใช้เป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรหรือธุรกิจที่

เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร หรือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (Refinance)

สำหรับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการบุคคลหรือนิติบุคคล และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการอบรมโครงการ Young Smart Farmer ที่ได้รับใบรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองจากสำนักพัฒนา SME และ Startup แจ้งความประสงค์ขอกู้ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่จนถึง 31 มีนาคม 2572 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินสินเชื่อตามโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02-5550555

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ  
วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567  
ปีที่: 45 ฉบับที่: 15904  
Col.Inch: 28.76 Ad Value: 35,950  
คอลัมน์: แวดวงการเงิน

หน้า: 7(ล่างขวา)  
PRValue (x3): 107,850  
คลิป: ขาว-ดำ



■ ■ วันก่อน คุณเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...ได้ไปมอบนโยบายให้กรมสรรพสามิต โดยเรื่องหนึ่งที่จะไม่เขียนไม่ได้คือภาษีบุหรี่เพราะแวดวงฯเขียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ 2560 จนบัดนี้ 7 ปีแล้วยังไม่มื่ออะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น...ตัวเลขการเก็บภาษีบุหรี่มันฟ้องชัดว่าภาษีสรรพสามิตจากยาสูบลดลงเรื่อยๆ ทุกปี จากภาษีที่ขยับขึ้นสูงมากจนคนหันไปสูบบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้ากันหมด ประกอบกับโครงสร้างภาษี 2 อัตรา ที่บิดเบื้อยทำให้ต้องมาแข่งขันกันที่บุหรี่ราคากลางจนกระทบ



เผ่าภูมิ  
โรจนสกุล



ธีรัชย์  
อัฒนาวิช

ยอดขาย ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)...ก่อนหน้าปี 2560 ก็ใช้ภาษีอัตราเดียวแต่พอปรับมาเป็น 2 เทียร์...อุตสาหกรรมยาสูบ ก็ปั่นป่วนไปทั้ง ECOSYSTEM...แม้ว่าจะมีมติ ครม. ออกมากำชับหลายหนให้เปลี่ยนไปสู่อัตราเดียว แต่เวลาผ่านไปหลายปีแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่จบ...ต้องตามใจท่าน “เตอบ๊อต” ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตรับดีกรมสรรพสามิตว่าน่าจะถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องทำอะไรสักอย่างได้แล้วนะครับ...ท่านเองก็น่าจะทราบดีว่านโยบายภาษีที่ดีควรเป็นอย่างไร...แวดวงการเงิน...เพิ่งได้รับ

หมายงานเสวนาเรื่อง “อนาคตผู้ค้าส่งและชาวไร่ยาสูบกับกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ” โดยมีตัวละครหลักๆ ผู้ค้าส่งของ ยสท. และชาวไร่ยาสูบ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในอุตสาหกรรมในอนาคต...มันใจได้เลยว่าหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องภาษีสรรพสามิตบุหรี่แบบ 2 เทียร์ ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2560...!! แวดวงการเงิน...คิดว่าน่าจะจะมีเงื่อนงำ... รมช.เผ่าภูมิ เพิ่งมอบนโยบายไปหมาดๆ ให้กรมสรรพสามิตไปศึกษาการปรับภาษีบุหรี่เป็นอัตราเดียว สืบคาหัดัดมา ผู้ค้าส่งของ ยสท. และชาวไร่ยาสูบจัดเสวนาเกี่ยวกับภาษีบุหรี่ทันที...แวดวงการเงิน...มองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย นอกจากว่า ใครบางคน คงไม่เห็นดีด้วยกับนโยบายภาษีหรืออัตราเดียวของคุณเผ่าภูมิจนใครบางคนนั่งไม่ติดเก้าอี้ ต้องรีบลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง...จึงเกิดเวทีเสวนาของผู้ค้าส่งและชาวไร่ยาสูบออกมาทันควัน...ท่านอธิบดีศุลกากร ธีรัชย์ อัฒนาวิช ที่นั่งเป็นประธานบอร์ด ยสท. คงต้องลงมาดูเรื่องนี้สักนิดเพราะเรื่องนี้ดูไม่เด่นหากผู้ค้าส่งและชาวไร่ยาสูบที่สังกัด ยสท. ออกมาแถลงข่าวสวนหมัดใส่ รมช.เผ่าภูมิ และอาจลามไปถึงการสร้างความขัดแย้งกับ รมช.จุลพันธ์ ที่กำกับดูแล ยสท. อยู่ด้วยก็เป็นได้...!! แวดวงการเงิน...ปกติแล้วไม่ชอบหน้ารัฐบาล...แต่งานนี้ก็ต้องสนับสนุนแนวทาง รมช. เผ่าภูมิ เพราะภาษีหรืออัตราเดียวพูดกันมาหลายปีหลายรอบแล้ว ทั้งองค์การอนามัยโลก ธนาकारโลก และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ต่างก็สนับสนุนภาษีอัตราเดียว หวังว่ายุคของคุณเผ่าภูมิจะได้เห็นการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่เป็นอัตราเดียวสักทีนะ...■ ■

อนันตเดช พงษ์พันธ์

## แวดวง การเงิน



พิชัย ชุมหวัชร์



แพทองธาร  
ชินวัตร

■ ■ ■ วันก่อน พิชัย ชุมหวัชร์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...ได้ขึ้นเป็นองคป์าฐกในเวทีเสวนาหนึ่ง...ได้แสดงความกังวลประมาณว่าตัวเลขหนี้สาธารณะของไทยที่อยู่ระดับ 15 ล้านล้านบาท...ซึ่งเกือบจะชนเพดานที่มีได้ 18 ล้านล้านบาท...จะเป็นหนึ่ง “กับดัก” สำคัญในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ...และต้องทำให้เกินกว่านั้นไม่ได้...จึงเร่งเรื่องการลงทุน...โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ...!! แต่วันถัดมา “ผู้มากบารมี” ของพรรคเพื่อไทย...จับเวทีปราศรัยบอกจะแจกเงินคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไปคนละ 1 หมื่นบาท (รอบเก็บตกจากกลุ่มเปราะบาง “เฟส 1” 14 ล้านคน)...ไหนท่านรัฐมนตรีคลังออกมารับลูกง่าย ๆ เฉยเลย...ไม่ห่วงเรื่องภาระการคลังอีกแล้วหรือ...และเชื่อว่ารัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย...ก็จะหาทางแจกเงินอีกหลายรอบตลอดระยะเวลาที่ยังอยู่ในอำนาจ...!! รัฐมนตรีคลังที่ดีต้องให้ความสำคัญกับฐานะทางการคลังมากกว่าที่จะให้ความเกรงอกเกรงใจนักการเมืองนะท่าน...ก็เห็น ๆ อยู่ เฟส 1 ที่อัดลงไปเป็นเงินสดแสนกว่าล้านบาท...ส่งผลต่อเศรษฐกิจน้อยมาก..เพราะเงินมันถูกดูดหายไปจากระบบ...มันถูกนำมาใช้ลงทุนทำมาค้าขายอย่างที่รัฐบาลไม่ไว้เม็ดเงินก็เลยหมุนไม่ถึงรอบ...แต่ดอกเบี้ยที่เกิดบานจมห้วนเลย...!! แวดวงการเงิน...เชื่อเหลือเกินว่าในการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ที่มี แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในที่ประชุม...ก็จะหยิบเอาเรื่องแจกเงิน 1 หมื่นบาท ให้คนอายุ 60 ขึ้นไป...ขึ้นมาหารือกันเป็นวาระแรก ๆ เฉยละ...ก็แปลกตึนะก่อนหน้านี้ทั้ง “ผู้มากบารมี” พรรคเพื่อไทย... และอดีตนายกรัฐมนตรี ที่พรรคเพื่อไทยส่งขึ้นนั่งเก้าอี้ 1 ปี...ต่างก็เคยพูดไว้ว่า..การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการ “แจกเงิน”...มันเป็นเรื่องปัญหาอ่อน...มันเป็นเรื่องของคนโง่ที่สิ้นคิด...แล้วทำไมรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยจ้องแต่จะทำแค่เรื่องแบบนั้นอีก...■ ■ ■

อนันตเดช พงษ์พันธ์ุ



## ครบทุกระ สดทุกเรื่อง

# ข่าวสด

## บทบรรณาธิการ

### การเมืองแบ่งกัชาติ?

**มี** มุมมองหลายมุม กรณีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือประธานบอร์ด ธปท.คนใหม่

โดยบางมุมมองว่า นายกิตติรัตน์ คือตัวแทนฝ่ายการเมืองส่งเข้าไปเพื่อหวังแทรกแซงการทำหน้าที่ของผู้ว่าการ ธปท. ซึ่งที่ผ่านมาเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล

ขณะที่มุมมองนักกฎหมายที่เป็นกลาง ชี้แนะว่าการที่ประธานบอร์ด ธปท.จะเข้าไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของผู้ว่าการ ธปท.หรือไม่นั้น อย่านมองแล้วตัดสินแค่ว่ามาจากฝ่ายการเมืองหรือไม่

**แต่ต้องดูจากพฤติการณ์ การกระทำและกฎหมายที่บัญญัติว่าประธานบอร์ด ธปท. มีอำนาจหน้าที่อย่างไร**

**ค**ามพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการ ธปท. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งการบริหารงานของ ธปท.

ส่วนการกำหนดและติดตามการดำเนินการตามนโยบายการเงินของประเทศ กฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ซึ่งมีผู้ว่าการ ธปท.เป็นประธานกรรมการ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ธปท. เป็นการบริหารงานทั่วไป โดยให้ยกเว้นกิจการและการดำเนินการ

ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)

**ดังนั้น ปัญหาว่าการเมืองจะแทรกแซงเรื่องลด-ไม่ลดอัตราดอกเบี้ย ที่เป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลกับผู้ว่าการ ธปท.นั้น จึงทำไมไม่ได้เพราะกฎหมายแยกอำนาจไว้ชัดเจน**

**ส**วนประเด็นคุณสมบัติที่ประธานกรรมการ ธปท. คนใหม่ ต้องให้ความเชื่อมั่นประธานและกรรมการคัดเลือกทั้ง 7 คน ที่ยอมตรวจสอบโดยละเอียดรอบคอบ ทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน โดยไม่ยึดเอาความเป็นตัวแทนฝ่ายการเมืองเป็นคุณสมบัติหลัก

นายกิตติรัตน์ได้รับเสนอชื่อโดยกระทรวงการคลัง เป็น 1 ในแคนดิเดตร่วมกับอีก 2 ชื่อที่เสนอจาก ธปท. ได้แก่ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีปลัดกระทรวงพลังงาน และนายสุรพล นิติไกรพจน์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลังจากนี้ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการคัดเลือก จะนำเสนอชื่อที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ ธปท.คนใหม่ ต่อรมว.คลัง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และทูลเกล้าฯ เพื่อทรงแต่งตั้ง

**เวลาและการทำงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์เสียงวิพากษ์วิจารณ์ การเมืองแทรกแซง ธปท.จริงหรือไม่ ขณะที่ประธานบอร์ดคนใหม่เอง ควรทำหน้าที่อย่างมืออาชีพใช้ประสบการณ์ที่มี ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา**



คนชนขาว/สัปดาห์จร

# 'กิตติรัตน์ ณ ระนอง' ผงาด 'ประธานบอร์ด แบงก์ชาติคนใหม่'



ชี

ของ "กิตติรัตน์ ณ ระนอง" ผ่าด่าน  
เข้ามานั่งในตำแหน่งสำคัญ ประธาน  
บอร์ดแบงก์ชาติ คนใหม่ได้สำเร็จ  
โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ย.67 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้า  
ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) มีมติเป็น  
เอกฉันท์ เลือกกิตติรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนใหม่ ต่อจาก "ประเมธี วิมล  
ศิริ" ที่ครบวาระ  
ต่อมา กิตติรัตน์ โพสต์ข้อความ ผ่าน

# สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

Siam Rath Subda Wjiam  
Circulation: 450,000  
Ad Rate: 383

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 16 - ศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 72

ฉบับที่: 10

หน้า: 1(ขวา), 2

Col.Inch: 52.83

Ad Value: 20,233.89

PRValue (x3): 60,701.67

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: คนชนขาว/สัปดาห์จร: 'กิตติรัตน์ ณ ระนอง' ผงาด 'ประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่'

เฟสบุ๊กส่วนตัวระบุว่า **“ทุกเสียงสนับสนุนคือ กำลังใจ และทุกเสียงที่ติติงคัดค้านคือ การ เตือนใจ ให้คิดดี พูดดี และปฏิบัติดี”**

สำหรับขั้นตอนจากนี้ เมื่อ **“สถิตย์ ลิ้ม พงศ์พันธุ์”** ในฐานะประธานที่ทำหน้าที่คัดเลือก ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ นำชื่อกิตติรัตน์ส่ง ให้กับ **“พิชัย ชุณหวชิร”** รองนายกฯ และ รมว.คลัง แล้ว พิชัยจะต้องนำชื่อเข้าสู่การ พิจารณาในที่ประชุม ครม. ต่อไป ซึ่งคาดว่า จะเป็นวันที่ 19 พ.ย.นี้ เมื่อ ครม.เห็นชอบ แล้ว จะมีการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป ตามลำดับ

สำหรับกิตติรัตน์ มีชื่อเล่นว่า โต้้ง เกิด เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2501 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งล่าสุด ก่อนมานั่งเก้าอี้ประธาน บอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่นั้น เคยเป็นประธาน ที่ปรึกษาของนายกรณ์มนตรี **“เศรษฐา ทวีสิน”** ในการเข้าสู่เส้นทางทางการเมือง เริ่มต้น เมื่อปี 2554 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ และ รมว.พาณิชย์ ในสมัยรัฐบาล **“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”**

จากตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ มาสู่เก้าอี้ ชุนคลัง ในปี 2555 และในปีเดียวกัน ยัง ได้รับตำแหน่งให้เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อ ไทย ในการเลือกตั้ง สส. เมื่อปี 2562 ที่ ผ่านมา กิตติรัตน์ แม้ไม่ได้รับการเลือกตั้ง จาก สส.บัญชีรายชื่อ แต่ในปี 2563 ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และมีบทบาททางด้านทีมเศรษฐกิจ ในยุค นายฯ เศรษฐา จนมาถึงล่าสุด กิตติรัตน์ ได้รับมติเอกฉันท์ ให้ทำหน้าที่ประธานบอร์ด แบงก์ชาติคนใหม่ แบบไม่มีพลิกใผ ! ■



## 'แบงก์ชาติ' ไม่ใช่สมบัติใคร

ข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ) ที่มีนายสกลสิทธิ์ ลิ้มพงษ์พันธ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม

มีมติเลือกนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรมว.คลัง ในสมัย "รัฐบาลยิ่งลักษณ์" ด้วยเสียงข้างมาก 4 เสียง ส่วนอีก 3 เสียง แบ่งลงให้ผู้สมัครอีก 2 คน จำนวน 2 เสียง และ 1 เสียง ตามลำดับ

ขั้นตอนหลังจากนี้ จะส่งรายชื่อว่าที่ประธานบอร์ดแบงก์ชาติให้กับรมว.คลัง ภายในวันที่ 19 พ.ย.67 เพื่อนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ทรงแต่งตั้งต่อไป

"พยัคฆ์น้อย" มั่นใจว่าใครก็ตามที่เรียน-ทำงาน และสนใจเรื่องเศรษฐกิจ เมื่อเห็นคุณสมบัติของผู้สมัคร 3 คน ตั้งแต่เรียนหนังสือในระดับปริญญาตรีจนถึงประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ก็ต้องบอกว่า นายกิตติรัตน์มีความเหมาะสม เข้าใกล้กับตำแหน่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติมากที่สุด

ส่วนเสียงครหาที่ว่านายกิตติรัตน์มาจากฝ่ายการเมือง กลัวว่าจะมาแทรกแซงนโยบายการทำงานของแบงก์ชาติ จนขาดความเป็นอิสระ ขาดความน่าเชื่อถือ ก็ต้องไปดูรายชื่อคณะกรรมการแบงก์ชาติ ชุดปัจจุบันว่าแต่ละคนชื่อชั้นธรรมดาเสียที่ไหน คงไม่เอออออกับประธานบอร์ดแบงก์ชาติไปเสียทุกเรื่องหรอก!

1. นายกิตติรัตน์ ประธานกรรมการ 2. นายเศรษฐพุฒิ

สุทธวิภาตฤพุดิ รองประธานกรรมการ 3. นางรุ่ง มัลลิกะมาส กรรมการ 4. นางอลิสรา มหาสันตนะ กรรมการ 5. นายปิติ ดิษยทัต กรรมการ 6. นายคณูชา พิทยานันท์ กรรมการ 7. นายพรชัย ชูระเวช กรรมการ 8. นายพงษ์ภานุ เสวตรุนทร์ กรรมการ (เลือกเข้าไปใหม่) 9. นางชอุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการ (เลือกเข้าไปใหม่) 10. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการ 11. นายพี สุจริตกุล กรรมการ 12. นายสุภัท คีระรักษ์ กรรมการ 13. นายจิราวุฒินันท์ ชัญญะเจริญ เลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของ "ธนาคารกลาง" ทุกแห่งคือการกำหนดนโยบายการเงิน เพื่อสร้างระบบทางการเงินที่มีเสถียรภาพ รักษาระดับราคาของสินค้าและบริการไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมากจนเกินไป จนส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน

"แบงก์ชาติ" ไม่ใช่สมบัติของใคร ถ้าจะบอกว่าต้องมีความเป็นอิสระ ทุกวันนี้ก็อิสระอยู่แล้ว! ฝ่ายการเมืองนับตั้งแต่อดีตนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ไม่ได้แทรกแซง! แค่ "เห็นต่าง" จึงเรียกผู้ว่าการแบงก์ชาติมาคุยเพื่อแก้วิกฤติเศรษฐกิจ-ปัญหาดอกเบี้ยนโยบายสูง-หนี้ครัวเรือน-ค่าเงินบาทแข็ง กระทบการส่งออก

แบงก์ชาติดูแลนโยบายการเงิน เหมือนดูแลกระดูกด้านเดียว แล้วไม่ใช่ดูแลนโยบายการเงินได้อย่างถูกต้องเสมอไป เนื่องจากในอดีตเคยมีความผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นมาแล้ว!

ดังนั้นการทำงานระหว่างแบงก์ชาติกับรัฐบาล จึงต้องแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง เพราะรัฐบาลต้องดูแลอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ-การคลัง-ความเดือดร้อนของประชาชน

ทุกคนล้วนมีพวก มีเบื้องหลังกันมาทั้งนั้น แต่สำหรับนายกิตติรัตน์เคยผ่านงานทั้งกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ รมว.คลัง เมื่อมาอยู่แบงก์ชาติก็ต้องทำงานแบบ "มีอาชีพ" อยู่แล้ว!!

พยัคฆ์น้อย

# ฮีตต้าน'กิตติรัตน์'

## กลุ่มเศรษฐศาสตร์ฯ ส่งจม.ถึงพรรคร่วม ขวางขึ้นนั่งปธ.อปท.

"นักวิชาการ-กลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม" ลูกอีอีกรอบ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง "พรรคการเมือง-รัฐมนตรีพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล" จี้ไม่ให้ลงมติเห็นชอบ ตั้ง "ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ" ชี้คุณสมบัติน่า  
➡ ต่อ : กิตติรัตน์ - หน้า 2

### กิตติรัตน์

ขัดกฎหมาย วอนพิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันที่สำคัญของประเทศไทย"ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงครอบงำจากกลุ่มการเมือง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 กลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม ออกจดหมายเปิดผนึกถึง พรรคการเมืองและรัฐมนตรีของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล เรื่องการคัดเลือกประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณสมบัติอาจขัดกฎหมาย ได้คนไม่เหมาะสม คณะรัฐมนตรีและพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลต้องรับผิดชอบ ไม่ให้ผ่านเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีเนื้อหา ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกบุคคลผู้มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างแนบแน่นให้เป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่จันทร์ที่

11 พฤศจิกายน 2567

ในการคัดเลือกครั้งนี้ ได้มีเสียงทักท้วงแสดงความกังวลจากนักวิชาการกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ถึง 4 ท่าน อดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนมากและบรรดาสมาชิกองค์กรภาคประชาสังคมนับหมื่นคน ที่เป็นห่วงถึงผลกระทบต่อความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จำเป็นต้องการทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของชาติในระยะยาว ซึ่งอาจขัดแย้งต่อเป้าประสงค์ของกลุ่มการเมืองที่ต้องการแสดงผลงานทางเศรษฐกิจในระยะสั้น อันจะส่งผลกระทบต่อและสร้างความเสียหายในระยะยาวที่ยากจะกอบกู้คืนได้

กลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมขอเรียนต่อหัวหน้าพรรคการเมืองและรัฐมนตรีของพรรคที่ร่วมรัฐบาล ว่าคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจและบทบาทที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของเงินสำรองระหว่างประเทศ โดยกำหนดได้ว่า จะไปลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง

[พ.ร.บ. อปท. มาตรา 25 (8) คณะกรรมการ อปท. มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ในทุนสำรองเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราและสินทรัพย์ของ อปท. ตามส่วนที่ 3 ของหมวด 8 การบริหารจัดการสินทรัพย์ ของ อปท. เช่น สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ว่าเขา

เงินไปลงทุนอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหวเพราะผิดพลาดอาจทำให้ประเทศล้มละลายได้]

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายที่สำคัญ (policy board) ทั้ง 3 ด้าน ที่เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบายการเงิน สถาบันการเงิน และการชำระเงินของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีอิสระจากการเมืองเพื่อดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะยาว โดยการออกข้อบังคับในการเสนอชื่อการพิจารณาและในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตาม พ.ร.บ.อปท.มาตรา 25 (3) ที่กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการเสนอชื่อการพิจารณาและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่จะไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 4 คน จาก จำนวนทั้งหมด 7 คน

[พ.ร.บ.อปท. มาตรา 28/6 ให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกอบด้วย ผู้ว่าการเป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าการ ซึ่งผู้ว่าการกำหนดจำนวนสองคน โดยให้รองผู้ว่าการคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านการเงินการธนาคารซึ่งคณะกรรมการ อปท. แต่งตั้งจำนวนสี่คน เป็นกรรมการ]

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) 5 คน จากจำนวนทั้งหมด 11 คน

[พ.ร.บ. อปท. มาตรา 28/9 ให้คณะกรรมการนโยบายสถาบัน

# แนหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15904

หน้า: 1(บน), 2

Col.Inch: 113.16

Ad Value: 141,450

PRValue (x3): 424,350

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ฮีตด้าน'กิตติรัตน์' กลุ่มเศรษฐศาสตร์ฯส่งจม.ถึงพรรคร่วมขวางขึ้นนั่งปธ.อปท.

การเงิน (กนส.) ประกอบด้วย ผู้ว่าการ เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าการ ซึ่งผู้ว่าการกำหนด จำนวนสองคน โดยให้รองผู้ว่าการคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการชปท.แต่งตั้ง จำนวนห้าคน เป็นกรรมการ]

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่จะไปเป็นกรรมการใน คณะกรรมการระบบชำระเงิน (กรช.) 3 คนจากจำนวนทั้งหมด 7 คน [พ.ร.บ.ชปท. มาตรา 28/11 ให้คณะกรรมการระบบชำระเงิน (กรช.) ประกอบด้วย ผู้ว่าการเป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าการซึ่งผู้ว่าการกำหนดจำนวนสองคน โดยให้รองผู้ว่าการคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการชปท.แต่งตั้ง จำนวนสามคนเป็นกรรมการ]

3.ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีคลัง เพื่อปลดผู้ว่าการฯ ในกรณีบกพร่องในหน้าที่ร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ

[พ.ร.บ. ชปท. มาตรา 28/19 (5) ผู้ว่าการฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก โดยคำแนะนำของรัฐมนตรี หรือการเสนอของรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ชปท.เพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถโดย มติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง]

การแสดงออกของประธานคณะกรรมการคัดเลือกและผลของการคัดเลือก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏชัดเจนว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยดัง เช่น ธนาคารกลางของประเทศที่พัฒนาแล้ว และไม่ใส่ใจ

ที่อดีตผู้บริหารและคนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นอิสระจากกลุ่มการเมือง อีกทั้งไม่สนใจข้อท้วงติงของนักวิชาการและองค์กรสถาบันต่างๆ ที่ออกมาทักท้วงด้วยความห่วงกังวล เพราะหากฝ่ายการเมืองสามารถเข้าครอบงำการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศได้เสียแล้ว นโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่แม้จะไปในทิศทางเดียวกัน แต่อาจเป็นปัญหาในเรื่องเสถียรภาพและความมั่นคงในระยะยาว ความน่าเชื่อถือของธนาคารแห่งประเทศไทยในสายตาของสากลโลก จะตกต่ำลง กระทบความน่าเชื่อมั่นในนโยบายอัตราดอกเบี้ย อัตราการแลกเปลี่ยนและค่าเงินบาท ซึ่งในที่สุดจะส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวลดต่ำลง ประชาชนจะเกิดความยากลำบากจากสถานะเงินเฟ้อ ข้าวของราคาแพงขึ้นอย่างรุนแรง

อีกทั้ง หากธนาคารกลางถูกแทรกแซงครอบงำจากการเมืองได้แล้ว จังหวะของการปรับนโยบายย่อมส่งผลถึงคนบางกลุ่มที่จะร้ายร้ายผิดปกติได้ง่าย

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงในพรรคเพื่อไทย เคยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย (ที่ปรากฏหนังสือลาออกหนึ่งปีเพียงไม่กี่วัน) เคยเป็นประธานที่ปรึกษาของอดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาที่จำเป็นต้องพ้นจากตำแหน่งเพียงสองเดือนเศษ แม้จะอ้างว่าไม่ใช่เป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง แต่ก็เป็นการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งน่าจะขัดกับคุณสมบัติตามกฎหมาย ที่ระบุจะต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งเป็นเจตนาจะป้องกันมิให้ธนาคารแห่งประเทศไทยถูกแทรกแซงครอบงำจากกลุ่มการเมือง

อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงวิสัยทัศน์

และพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองในอดีต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แสดงออกว่าเป็นผู้ที่ชอบกดดันแสดงอำนาจอยากปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหลายต่อหลายครั้ง สะท้อนเจตคติว่าไม่ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่สำคัญในอีกเจ็ดเดือนข้างหน้า จะมีการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนต่อไป ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญและต้องเป็นอิสระอย่างยิ่ง การทำการคัดเลือกประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้ จึงมีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นรัฐมนตรีในนามของพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล ถือเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน และต้องร่วมรับผิดชอบในมติของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ กลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมและภาคส่วนต่างๆ ขอเรียกร้องให้ท่านพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันที่สำคัญของประเทศคือธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงครอบงำจากกลุ่มการเมือง ทั้งนี้ เพื่อรักษาให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตลอดไป

การตัดสินใจของท่านในครั้งนี้ ที่จะไม่เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือก จะมีความสำคัญต่อการรักษาสถาบันที่สำคัญของประเทศและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว จึงเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สามารถช่วยได้ความผิดพลาดในการตัดสินใจของพรรคการเมือง ที่ร่วมสนับสนุนให้ประเทศของเรามีผู้นำสูงสุด ในฝ่ายบริหารที่อ่อนด้อยความรู้ความสามารถในเกือบทุกด้าน

นายกรัฐมนตรีจะได้ไม่ต้องเสี่ยงที่จะนำชื่อที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องถูกต้อง

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15904

หน้า: 1(บน), 2

Col.Inch: 113.16

Ad Value: 141,450

PRValue (x3): 424,350

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ฮีตด้าน'กิตติรัตน์' กลุ่มเศรษฐศาสตร์ฯส่งจม.ถึงพรรคร่วมขวางขึ้นนั่งปธ.อปท.

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขึ้นทูลเกล้า  
ให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้ง

ก่อนหน้านี้นี้ กลุ่มเศรษฐศาสตร์  
เพื่อสังคม ซึ่งประกอบด้วย อดีต  
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 4 ท่าน  
คือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล, นายประสาร  
ไตรรัตน์วรกุล, นายวิโรฒ สันติประภพ และ  
นางธาริษา วัฒนเกส รวมทั้งนักวิชาการ  
คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และสาขา  
อื่นๆ หลายสถาบันทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
มีการส่งหนังสือแถลงการณ์ แล้ว 3 ฉบับ  
แสดงความห่วงใยการครอบงำธนาคาร  
แห่งประเทศไทย โดยกลุ่มการเมืองผ่าน  
การกีดสรรประธานและกรรมการผู้ทรง  
คุณวุฒิของคณะกรรมการธนาคารแห่ง  
ประเทศไทย

หลังจาก มีรายงานว่าที่ประชุม  
คณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ  
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดชปท.  
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมาพิจารณาคัดเลือก  
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตประธาน  
ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา  
ทวีสิน)อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต  
รมว.คลัง นั่งประธานบอร์ดชปท.คนใหม่  
แม้จะมีกระแสต้านจากหลายฝ่ายก็ตาม

# ลุยไฟตั้ง "กิตติรัตน์" ประธานบอร์ด เคลียร์ทาง "ผู้ว่าฯแบงก์ชาติคนใหม่" ลดดอกเบี้ย-ปูพรมประชานิยมกระตุ้น ศก.



กิตติรัตน์ ณ ระนอง

"เดอะโต้ง" ที่เคยได้ฉายา "โต้ง White Lie" หรือ "โกหกสีขาว" ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อตีโป่งเป้าส่งออก 15% สวนความจริงที่ทำได้เพียง 3% มาคราวนี้หลังขึ้นแท่นประธานบอร์ดแบงก์ชาติ ก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะมี White Lie ตีโป่งเป้าเศรษฐกิจเติบโตทะลุ 5% ตามที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยคุยโอ้อวดหรือไม่ เพราะหัวใจของรัฐบาลพาพทองธาร ชินวัตร จะรอดหรือร่วงก็ขึ้นอยู่กับ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเป็นสำคัญ

เหตุผลที่ปั้นตัวเลขคาดการณ์ส่งออกครานี้ก็อ้างเพื่อเรียกความเชื่อมั่น ครานี้ถ้า "เดอะโต้ง" จะ White Lie ซ้ำสองก็คงอ้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเช่นกัน แต่ทว่าอันดับแรกสุด กิตติรัตน์ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองก่อน ดังโพสต์แรกหลังได้รับคัดเลือกมาทำหน้าที่ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ ว่า "ทุกเสียงสนับสนุนคือกำลังใจ และทุกเสียงที่ติติงคัดค้านคือการเตือนใจ ให้คิดดี พุดดี และปฏิบัติดี"

กิตติรัตน์ ฝ่ากระแสต้านอันหนักหน่วงทั้งจากอดีตผู้

ว่าฯ แบงก์ชาติ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ และมวลชนศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว กว่าที่จะขึ้นเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติ ได้สำเร็จ โดยเสียงที่ลงมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่มี สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ เป็นประธาน ก็เชื่อว่า จะเป็นเอกฉันท์ และต้องใช้เวลาถกกันเกือบ 5 ชั่วโมง ก่อนจะเกาะชื่อออกมา

โดยคณะกรรมการฯ เสียงข้างมาก 4 เสียง เลือก กิตติรัตน์ อีก 2 เสียง โหวตให้ กุศล สมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ส่วนอีก 1 เสียง เลือก สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางคณะกรรมการฯ จะนำส่งผลการคัดเลือกเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

ผลการคัดเลือกครั้งนี้ กิตติรัตน์ถือเป็นผู้ว่าฯแบงก์ชาติ คนที่ 5 หลังมี พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 นับจากคนแรก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ถัดมาคือ วีรพงษ์ รามางกูร, อำพน กิตติอำพน



และ ประเมธิ วิมลศิริ ตามลำดับ

สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกสองคน คือ **พงษ์ภานุ เศวตรุนทร์** อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ **ซุทธะเจิต สังข์ใหม่** อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง คณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงมติเลือกด้วยเสียงข้างมาก ไม่มีใครได้รับคะแนนเสียงเอกฉันท์

มีรายงานว่า ภายในห้องประชุมอันเคร่งเครียด คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีการพิจารณากันถึงคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของตัวเต็ง คือ กิตติรัตน ในประเด็นเรื่องคุณสมบัติ มีสองปมที่ต้องเคลียร์ คือ คดีรับขายข้าวเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายเดียว หรือ "คดีข้าวเปลือก" ซึ่งศาลฎีกาตัดสินคดีให้ กิตติรัตน พ้นผิด และอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่อุทธรณ์คดีแล้ว ถือว่าตัดสิน

ส่วนอีกปมคือ ตำแหน่งทางการเมือง ด้วยว่า กิตติรัตน เคยเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน และอดีตนายกฯ เศรษฐา เองก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า กิตติรัตน มาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งยังไม่ถึงหนึ่งปี แต่คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีความเห็นว่า ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ของกิตติรัตน ไม่ได้ถือเป็นข้าราชการการเมือง จึงไม่ขัดระเบียบฯ การคัดเลือก

อย่างไรก็ดี ปมนี้อาจมีคนเอาเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาลตามที่ **เชาว์ มีฆวด** นายความ อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ว่าไว้ว่าคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ลงคะแนนให้ กิตติรัตน นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ เตรียมสู้คดีในชั้นศาลได้เลย

เชาว์ ได้ยกระเบียบว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกฯ พ.ศ. 2551 หมวดที่ 2 การเสนอชื่อ การพิจารณาและการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อ 16 (4) ที่ระบุว่า ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม "เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี" เจตนาของระเบียบฯ เพื่อต้องการให้บุคคลที่จะได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการเมือง

เขาอธิบายว่า ตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ของ กิตติรัตน แม้โดยนิยามจะไม่ได้เป็นข้าราชการการเมือง แต่โดยพฤตินัยตามคำสั่งที่ระบุให้ กิตติรัตน ให้คำปรึกษาพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และให้ส่วนราชการสนับสนุน จึงอยู่ในความหมายของ "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" ตามระเบียบฯ ข้อ 16 (4) โดย กิตติรัตน พ้นพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ตามอดีตนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ที่ตกเก้าอี้จากคดีแต่งตั้ง "นายถุชชนม" เป็นรัฐมนตรี

มองผิวเผินดูเหมือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไร คณะกรรมการคัดเลือกฯ คงพิจารณารอบคอบถี่ถ้วนดีแล้ว แต่

ก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ประมาทไม่ได้ เพราะดูทรงแล้วตอนนั้น "เทวดา ชั้น 14" ที่เป็น "นายใหญ่" แห่งบ้านจันทรีสองห้อง ยังมีขบวนการตามล้างตามเช็ดไม่เลิก ซึ่งเหล่าบริวารเวดล้อมที่การเมืองส่งไปคุมขุมกำลังตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ก็อาจเจอบ่วงคดีมัดมือมัดเท้า ทำให้การขยายอิทธิพลและอำนาจของ "นายใหญ่" ไม่ราบรื่นตามความมุ่งมาดปรารถนา ก็อาจเป็นไปได้ทั้งนั้น

ขณะที่ **พิชัย ชุทธะหวัช** รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่าประธานบอร์ดแบงก์ชาติจะเป็นใครก็เหมือนกัน เพราะ พ.ร.บ.เขียนชัดเจนว่าประธานบอร์ดและคณะกรรมการแบงก์ชาติต้องทำหน้าที่อย่างไร มีการแบ่งหน้าที่ไว้ชัดเจนว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ดูแลอะไร และ 4 ชุดที่เหลือมีหน้าที่อะไร ฉะนั้นทุกอย่างมีหน้าที่ชัดเจนและมีความเป็นอิสระ

ส่วนการทำงานของรัฐบาลกับแบงก์ชาตินั้น รัฐบาลดูแลเรื่องคลัง และแบงก์ชาติเรื่องเงินในภาพใหญ่ให้ ธปท.ดูแลและพยายามปรับจูนให้กันไปในทิศทางเดียวกัน

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ปฏิภิกิยาของตลาดที่ซ่านรับการมาของ "เดอะโต้ง" ไม่น่าประทับใจสักเท่าใดนัก ทั้งคาบหาอ่อนยามมากสุดในเอเชีย ส่วนตลาดหุ้นก็แดงเกือบทั้งกระดานอีกต่างหาก

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานโดยอ้างความเห็นของนักวิเคราะห์ว่า เงินบาทอ่อนค่ามากที่สุด เมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินของประเทศในเอเชีย เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยเงินบาทร่วงลงกว่า 1% แตะที่ระดับ 34.739 บาทต่อดอลลาร์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมของปีนี้ หลังมีข่าวว่า กิตติรัตน ณ ระนอง ได้รับเลือกขึ้นเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่

ยูจีเนีย วิกโตริน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์เอเชียของธนาคาร Skandinaviska Enskilda Banken AB สิงคโปร์ กล่าวว่า นักลงทุนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ ธปท.นับตั้งแต่รัฐบาลเพิ่มแรงกดดันให้ ธปท.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และข่าวลือเกี่ยวกับการแต่งตั้ง กิตติรัตน ยิ่งส่งผลให้นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายมากขึ้น

"ตราปัดที่ความเป็นอิสระของ ธปท.ยังคงมีความเสี่ยง นักลงทุนก็จะยังคงหันไปถือครองสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับบาทในระยะยาว" วิกโตริน กล่าว

เงินบาทอ่อนค่าลงกว่า 7% ในไตรมาส 3/2567 ซึ่งทำผลงานแย่ที่สุดในเอเชีย หลังจากรัฐบาลกดดันให้ ธปท.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย แนวโน้มเงินบาทแย่ลงอีกเมื่อนักลงทุนเริ่มระมัดระวังการซื้อขายสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีการค้าเป็นวงกว้าง

ลอยด์ ชาน นักกลยุทธ์ค่าเงินจากธนาคาร MUFG



ม.ร.ว.จัตมมงคล โสณกุล ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ คนแรก



ปรเมธี วิมลศิริ ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ คนที่ 4

ในสิ่งคปรี มองว่า การแต่งตั้ง กิตติรัตน์ เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่ อาจทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีหน้า และการที่ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะเผชิญผลกระทบจากภาวะการค้าของทวีปนั้น อาจทำให้เงินบาทได้รับผลกระทบมากเป็นสองเท่า

ส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ปรับลดลงจุดต่ำสุด 1,443.15 จุด และจุดสูงสุด 1,460.13 จุด จากกระแสเงินทุนไหลกลับที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยกไปเล่นคริปโตเคอร์เรนซี และค่าบาทอ่อน นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทย ราคาน้ำมันปรับลดกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียที่ปรับลดลงเช่นกัน

เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาโต้กลับว่า การเลือกกิตติรัตน์มานั่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติไม่น่าจะใช้ประเด็นหลักที่ทำให้บาทอ่อน แต่มีสาเหตุจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างมาก

แม้จะมีเสียงตำหนิรอบทิศ แต่เมื่อลุยไปมาระดับนี้แล้ว เชื่อเห็นว่า "เดอะโต้ง" ต้องมีการกิจสำคัญที่ยิ่งใหญ่รออยู่เบื้องหน้า ไม่งั้นนั่นรัฐบาลคงไม่เสี่ยงเดิมพันสูงขนาดนี้ ต้องไม่ลืมว่าคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการและการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ



วีรพงษ์ รามางกูร ประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนที่ 2



อำพน กิตติอำพน ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ คนที่ 3

ที่ 4) พ.ศ. 2551

แม้ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ จะไม่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายการเงินโดยตรง แต่มีอำนาจในการประเมินผลงานของผู้ว่าการ ธปท. มีส่วนร่วมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ การกำกับดูแลสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

และที่สำคัญที่สุด คือ การสรรหาผู้ว่าฯ แบงก์ชาติคนใหม่ ที่จะมาแทน เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ คนปัจจุบัน ซึ่งจะหมดวาระลงในเดือนกันยายน 2568 หากประตูปานแรกถูกเปิด ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ เป็น

คนของรัฐบาล ประตูปานถัดไป การสรรหาผู้ว่าฯแบงก์ชาติ มาแทน "ผู้ว่าฯ เศรษฐพุฒิ" ย็นำกั่วงวลกว่าหลายเท่าตัว นอกจากนั้น ยังต่อเนื่องไปถึงนโยบายการให้ใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) ที่ฝั่งการเมือง เห็นว่าควรเปิดเสรี แต่แบงก์ชาติจะเปิดให้แค่ 3 ราย

ทั้งนี้ การทลายอุปสรรคขวางกั้นการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ฝ่ายรัฐบาลกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แบงก์ชาติ ใฝ่ร่วมกันมาตลอด รวมถึงการดูแลค่าเงินบาท การกำหนดกรอบเงินเพื่อ ที่รัฐบาลกับทางแบงก์ชาติมีความเห็นส่วนทางกันอยู่เนื่อง ๆ รวมไปถึงการทำโครงการประชานิยมเพื่อหวังผลกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น แต่จะกระทบกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว เช่น โครงการแจกเงินหมื่น ที่รัฐบาลกับแบงก์ชาติกลายเป็นไม่เอื้อไม่แมกัน กำลังถูกจับตามองจากสังคม

เช่นเดียวกันกับ การแก้กฎหมายแบงก์ชาติ เพื่อโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ให้ไปอยู่บัญชีบริหารหนี้ของ ธปท. แทนที่จะอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง เพื่อเอื้อให้รัฐบาลก่อนนี้เพื่อทำโครงการประชานิยมกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ส่วนอีกเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยเช่นกัน ก็คือ การล้งทุนสำรองระหว่างประเทศ ที่มีอยู่กว่าสองแสนล้านดอลลาร์ออกไปแสวงหาประโยชน์บางส่วน ตามแนวคิดตั้งทุนสำรองมาตั้งกองทุนความมั่งคั่งของรัฐ (Sovereign Wealth Fund หรือ SWF) เหมือนกับต่างประเทศ ซึ่งมีความลุ่มเสี่ยงต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ภารกิจสำคัญของ "เดอะไต้ง" จึงเต็มพันด้วยอนาคตของประเทศไทยกันเลยทีเดียว ■

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12408

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 117.94 Ad Value: 182,807

PRValue (x3): 548,421

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ทะลุคนทะลุวงข่าว: เปิดตัว3วาที่บอร์ดรคปท. กิตติรัตน์-นั่งประธาน 'พงษ์ภาณุ-ชุดหน...

# เปิดตัว3วาที่บอร์ดรคปท. กิตติรัตน์-นั่งประธาน 'พงษ์ภาณุ-ชุดหนจิต'ผู้ทรงคุณวุฒิ



กิตติรัตน์ ณ ระนอง



ชุนหจิต สังข์ใหม่



พงษ์ภาณุ เสวทรุนทร์



คณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (รคปท.) ที่มี สติชัย

ลิมพงศ์พันธุ์ เป็นประธาน ลงมติเลือกประธานกรรมการรคปท. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรคปท. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา

จาก 3 รายชื่อประกอบด้วย กิตติรัตน์ ณ ระนอง เสนอโดยกระทรวงการคลัง, กุฉิน สมบัติศิริ และ สุรพล นิติไกรพจน์ เสนอโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลการคัดเลือก กิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้เป็นประธานกรรมการรคปท.คนใหม่

ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ด รคปท. อีก 2 รายแทน นนทิกร กาญจนะจิตรา และมนัส แจ่มเวหา ที่หมดวาระ

ปรากฏว่า พงษ์ภาณุ เสวทรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตลูกหม้อกระทรวงการคลัง

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12408

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 117.94 Ad Value: 182,807

PRValue (x3): 548,421

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ทะลุคนทะลุวงข่าว: เปิดตัว3ว่าที่บอร์ดธปท. กิตติรัตน์-นั่งประธาน 'พงษ์ภาณุ-ชุดท...

กับ **ซุณหจิต สังข์ใหม่** อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับคัดเลือก

สำหรับตำแหน่งประธานบอร์ดธปท. นั้น ประธานกรรมการคัดเลือกจะเสนอชื่อต่อรมว.คลัง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของครม. ก่อนนำขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ขณะที่ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิธปท. จะเสนอชื่อให้รมว.คลังพิจารณาแต่งตั้ง

**กิตติรัตน์ ณ ระนอง**  
ชื่อเล่น 'ไต้ง'

เกิดเมื่อ 3 ส.ค.2501 อายุ 66 ปี

ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมรสกับเกสรดา บุตรสาวของ พล.อ.พร ชนะภูมิ

เคยเป็นอาจารย์สอนระดับอุดมศึกษา

ทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นั่งเก้าอี้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระหว่างก.ย.2546 -31 พ.ค.2549

ปี 2549-53 อดีตรองผอ.ฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2553-54 อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร

อีกมุมของชีวิตชื่นชอบการเล่นกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอล เคยทำหน้าที่ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย

ชุดเยาวชน, ชุดเอเชียเกมส์ และทีมชาติชุดใหญ่

ปี 2554 รองนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) และรมว.พาณิชย์ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ม.ค.2555 โยกมาเป็น รมว.คลัง ควบตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

เลือกตั้งปี 2562 ลงสมัครสส.บัญชีรายชื่อ แต่ไม่ได้รับเลือกเพราะพรรคเพื่อไทยได้ "สส.ทิ้งมี" ครบแล้วตามกติกาเลือกตั้งของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเวลานั้น

ปี 2563 รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ปี 2566 ประธานที่ปรึกษาของ นายกรัฐมนตรี (เศรษฐา ทวีสิน)

11 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกลงมติเอกฉันท์ให้เป็นประธานบอร์ดธปท. คนที่ 5

**พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์**

อายุ 65 ปี ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Northwestern University สหรัฐอเมริกา

ลูกหม้อกระทรวงการคลัง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2549-51

ปี 2552 อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปี 2553-54 อธิบดีกรมสรรพสามิต

รองปลัดกระทรวงการคลัง

ปี 2558 ได้ขึ้นชั้นปลัดกระทรวง โดยข้ามถิ่นมานั่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เดือนธ.ค.2561 ขึ้นลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ 10 เดือน

ได้ทำหน้าที่กรรมการบริษัท เอกชนยักษ์ใหญ่หลายแห่ง อาทิ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท อีสริน โฮลคิง จำกัด (มหาชน), บริษัท ดีวี 8 จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีวีดี โฮลคิงส์ จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2567 ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

พ.ย.2567 ได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดธปท.

**ซุณหจิต สังข์ใหม่**

อายุ 62 ปี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma in Information Management จาก University of Strathclyde ประเทศอังกฤษ

ลูกหม้อกระทรวงการคลัง มีประสบการณ์การทำงานหลายตำแหน่งในกรมบัญชีกลาง ได้แก่ รองอธิบดี, ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

รองปลัดกระทรวงการคลัง และผู้ตรวจราชการกระทรวง

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12408

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 117.94 Ad Value: 182,807

PRValue (x3): 548,421

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ทะลุคนทะลวงข่าว: เปิดตัว3วาที่บอร์ดธปท. กิตติรัตน์-นั่งประธาน 'พงษ์ภาณุ-ชุดท...

มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล  
องค์กรต่างๆ อาทิ กรรมการการรถไฟ  
แห่งประเทศไทย, กรรมการบริษัท  
ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรรมการ  
บริษัทยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด

ก.ย.2565 เกษียณอายุราชการ  
ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง  
มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร  
การคลัง และการพัฒนาระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐ

พ.ย.2567 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรง  
คุณวุฒิในบอร์ดธปท.

# กอบกู้'20 ปีที่เสื่อมทรุด'



**บ**รรยากาศทางการเมือง ด้วยการมุ่งชกแจงให้เห็นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย ที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อ “แพทองธาร ชินวัตร” ลูกสาวสุดที่รักของ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีต นายกรัฐมนตรี ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤตหนักในช่วงนั้น ก่อนที่จะถูกรัฐประหารจนต้องออกไปอยู่นอกประเทศเกือบ 20 ปี

การสร้างคะแนนนิยมของ “พรรคเพื่อไทย” จึงถูกปลุกด้วยความหวังว่าจะกอบกู้ความยากลำบากจากปัญหาปากท้องของประชาชนด้วยการทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น

ณ วันนี้เศรษฐกิจประเทศไทย ชีวิตความเป็นอยู่ โอกาสของประชาชนส่วนใหญ่ที่จะลืมตาอ้าปากได้เป็นอย่างไร

“ใครบอกมาว่าตลาดหุ้นไทยจะบวกขึ้นไปถึง 2,000 จุด ผมไม่เคยเชื่อ เพราะเป็นไปได้ หากไทยยังขาดการลงทุนใหม่ๆ ที่เป็นปัญหาโครงสร้างใหญ่ของไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา” พิชัย ชูณหวิธร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สรุปถึงภาวะเศรษฐกิจไทยส่งท้ายปี 2567 ให้ฟัง

โดยขยายในรายละเอียดไว้สรุปว่า สถานะของประเทศวันนี้เราขาดการลงทุนอย่างต่อเนื่องมา 20 ปีแล้ว ในอดีต GDP ไทยเติบโตได้มากกว่า 6% ช่วงนั้นการลงทุนมีสัดส่วนราว 40% แต่ลดลงเหลือ 20-22% กระทั่งต่อ GDP ไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเติบโตต่ำเฉลี่ยเพียง 1.9% ต่อปี

การลงทุนต่ำ มีการจ้างงานต่ำ อีกทั้งยังมีปัญหานี้ครวเรื้อนในระดับสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้บ้านและรถยนต์ ขณะที่กลุ่มธุรกิจ SMEs ก็ประสบปัญหาหนี้สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ทั้งภาคครัวเรือนและ SMEs มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ เนื่องจากหนี้อยู่ในระดับสูง

ในอนาคตไทยจำเป็นต้องลงทุนมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาการลงทุนต่ำ เพราะมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้ไม่เกิดการลงทุนหรือลงทุนแล้วไม่สามารถแข่งขันได้

นั่นคือข้อสรุปในภาพรวมโดยรองนายก

รัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแลการบริหารเศรษฐกิจ ซึ่งชัดเจนว่าคือเวิร์ดของทางออกคือประเทศจะต้องมีการลงทุน เพื่อให้กลไกต่างๆ ทำงานต่อเนื่องไปจึงจะฟื้นเศรษฐกิจได้

ขณะที่มีความเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือ หากเศรษฐกิจของประเทศจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนได้ การลงทุนจะต้องเกิดขึ้นกับภาคเอกชน

ธุรกิจเอกชนเข้มแข็งและเติบโตได้คือดัชนีชี้วัดของเศรษฐกิจประเทศ

แต่สิ่งที่เกิดขึ้น “รองนายกฯ พิชัย” บอกว่า เมื่อเป็นแบบนี้รัฐบาลไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร จึงต้องควักงบประมาณมาอุดหนุน สิ่งที่สะท้อนคือหนี้รัฐบาลเพิ่มขึ้น 9-10 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 48% ต่อ GDP หรือใกล้ๆ 5 ล้านล้านบาท ขณะที่ปัจจุบัน GDP เพิ่มขึ้นอยู่ที่กว่า 18 ล้านล้านบาท หนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 65-66% มาใกล้ที่ 12 ล้านล้านบาท สะท้อนว่าพื้นที่ทางการคลัง (Fiscal Policy Space) เริ่มเหลือน้อยหากจะปล่อยให้เรื่อยๆ เพราะต้องรักษาวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ต่อ GDP ซึ่งเหลืออีก 3-4% เท่านั้น

หากเป็นการพูดที่ไม่อ้อมค้อมคือ “การลงทุนจากภาครัฐต้องระวังมากขึ้น”

อย่างไรก็ตาม หากติดตามมาตรการของรัฐบาลที่ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีคนอื่นๆ จะพบว่าส่วนเป็นการลงทุนกระตุ้นโดยงบประมาณของรัฐบาลเสียเป็นส่วนใหญ่ หรือแทบจะทั้งหมด การลงทุนที่เกิดจากภาคเอกชนที่เกิดขึ้นจริงยังไม่ในระดับที่เป็นความหวังได้

คำถามคือ “พื้นที่การคลังที่เหลือน้อย” ซึ่งหมายถึงการหางบประมาณมาให้รัฐบาลใช้ลงทุนไม่ง่ายแล้ว

แต่ปัญหาที่มีอยู่ทำให้รัฐบาลถอยไม่ได้ เพราะแม้แต่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ความหวังในแรงกระตุ้นล้วนไม่ได้เกิดจากความเข้มแข็งของบริษัทในตลาด แต่เกิดจากการสร้างกองทุน และนโยบายการระดมเงินเพื่อให้เกิดกำลังซื้อ แทนที่จะเป็นความอยากซื้อเพราะมีความหวังในผลประโยชน์ของบริษัทซึ่งเป็นความปกติของการลงทุน

ทำให้ภาพรวมในทุกมิติของการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ทรุดต่อเนื่องมา 20 ปี เพราะการแข่งขันประเทศด้วยรัฐประหาร

ดูจะเป็นภาพลวงที่ชวนให้สงสัยว่าหวังได้จริงหรือไม่

## การ์ตอง



## การลงทุนแบบไหน??? ช่วยเศรษฐกิจไทยได้

■ ก็เป็นอย่างที่คุณพิชัย ชุมทวนิช รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...กล่าวไว้ว่า“ประเทศไทยเหมือนเศรษฐกิจที่ไม่มีอนาคต เศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็ได้แต่อาศัยบุญเก่าเท่านั้น”...ก่อนหน้านี้นักว่า 20 ปีเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ปีละ 6-7% เพราะมีการลงทุนสูงมาก สัดส่วนสูง 40% ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) แต่ 20 ปีให้หลังมานี้การลงทุนมีเพียง 20% ของ GDP เท่านั้น

เศรษฐศาสตร์วันหยุด...มองว่าเหตุที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียงปีละ 2-3% ก็เพราะเราพึ่งแต่จุดแข็งเดิมที่ตอนนี้เหมือนจะไม่ได้กลายเป็นจุดแข็งอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งออก ที่ตอนนี้สินค้าส่วนใหญ่ก็“OUT”ไปแล้ว ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ส่วนสินค้าเกษตรที่มีจุดแข็งก็สู้คู่แข่งอย่างเวียดนาม อินเดีย พม่า ฯลฯ ไม่ได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ข้าว...ส่วนเรื่องการท่องเที่ยว ก็เน้นจะหาแต่ปริมาณ สุดท้ายก็ได้นักท่องเที่ยวแบบทัวร์“ศูนย์เหรียญ”...ส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ใช้จ่ายต่อหัวสูงๆ ก็ถูกประเทศอื่นแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดไป...

20 ปี เหตุที่ทำให้เศรษฐกิจไทย(ในปีที่ไม่ได้เกิดวิกฤต)ยังเติบโตได้ในระดับต่ำ...ก็มาจากที่รัฐบาลในช่วงนั้น“เอาง่ายไว้ก่อน”...นั่นก็คืออัดเงินเข้าระบบผ่านสารพัดโครงการ“แจกเงิน”...มีทั้งแจกให้ตรงแบบยึดเงินใส่มือประชาชน...การจ่ายชดเชยให้ภาคการเกษตร การจ่ายเงินอุดหนุนการเพาะปลูก จำนำสินค้าเกษตรประกันราคา ฯลฯ...ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ตามมาด้วยการชะงักการคลัง และสร้างหนี้สาธารณะสะสมมาจนถึงวันนี้ก็ 15 ล้านล้านบาทแล้ว...ขณะที่เพดานที่หนี้สาธารณะห้ามเกินกว่านั้นคือ 18 ล้านล้านบาท...รัฐบาลชุดนี้เข้ามาปีแรกใช้เงินงบประมาณแบบขาดดุลปีงบ'67 ไปแล้วกว่าหลายแสนล้านบาท...ปีงบ'68 ก็คงต้องขาดดุลอีกเช่นกัน...ตัวเลข 20 ปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบขาดดุลปีละประมาณ 8 แสนล้านบาท...ถ้ารัฐบาลนี้อยู่อีก 3 ปี (ครบเทอม)...ใช้ตัวเลขสมมุติฐานการขาดดุลงบประมาณเดียวกันที่ 8 แสนล้านบาท...ก็เท่ากับว่าเพดานที่เหลืออยู่ 3 ล้านล้านบาท ไม่พอ...

เชื่อเหลือเกินว่าถ้าจะให้รัฐบาลนี้“รัดเข็มขัด”คงไม่มีทาง...สิ่งที่จะทำให้ไทยไม่เจอ“กับดัก”สัดส่วนหนี้สาธารณะ...ก็ต้องเบ่งตัวเลขจีดีพีให้สูงขึ้น...และสิ่งที่ต้องทำคือการเบ่งตัวเลขการลงทุนให้สูงกว่านี้ ไม่ว่าจะการลงทุนภาคเอกชนและการ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15905

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 38.94

Ad Value: 48,675

PRValue (x3): 146,025

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์วันหยุด: การลงทุนแบบไหน???. ช่วยเศรษฐกิจไทยได้

## ลงทุนภาครัฐ

การลงทุนภาคเอกชนนั้นหดหายไปนานมากเกือบจะ 5 ปี แล้วเพราะถูกเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย แย่งไปเพราะจุดแข็งเรื่อง“ต้นทุน”ของไทยไม่มีอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนแรงงาน พลังงาน ฯลฯ เราสูงกว่าคู่แข่งมาก...ไม่นับ“ต้นทุนแฝง”ที่ต้องจ่ายได้โต๊ะให้กับนักการเมือง ข้าราชการอีก

ส่วนการลงทุนภาครัฐที่ดูเหมือนรัฐบาลพยายามจะเซ็นโครงการขนาดใหญ่ ออกมา...ทั้งโครงการอินเทอร์เน็ตเทรนเมนต์คอมเพล็กซ์...แลนด์บริดจ์...ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วประชาชนคนไทยและสังคมไทยได้ประโยชน์แค่ไหน...โครงการลงทุนของภาครัฐที่จะเกิดหากไม่ตบใจเรื่องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยการลงทุนนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

พงษ์พันธุ์

Business

# THAI workers' union urges creditors to block appointment of govt execs

SATURDAY, NOVEMBER 16, 2024



## Amid fears of political interference, rescheduled creditors' meeting on Nov 29 to decide fate of proposal

The Thai Airways Workers' Union has called on creditors to vote against the appointment of two executives from the Ministry of Finance and the Ministry of Transport under the rehabilitation plan, fearing political interference.

After the Thai Airways creditors' meeting, a decision was made to postpone the meeting originally scheduled for November 8 to November 29. This postponement was due to a proposal to appoint two additional executives to the rehabilitation plan.

A source from Thai Airways International Pcl (THAI) revealed that the workers' union and some creditor groups had expressed their opposition, fearing political interference. They have called on creditors to stand firm and protect their rights at the meeting on November 29, urging them to vote against the proposal to add the two new executives to the rehabilitation plan.

The union and several creditor groups believe this move could involve political interference that might obstruct Thai Airways' rehabilitation plan. They urged all creditors to participate in the meeting, oppose the proposal, and work towards a stronger future for the airline.

The creditors showed solidarity by voting to postpone the November 8 meeting, aiming to protect the rehabilitation plan and ensure Thai Airways could settle its debts according to the plan, thereby restoring confidence among all creditors.

Additionally, they have called on the government and the Ministry of Finance to stop interfering by proposing executives from the ministries of Finance and Transport. Such interference does not aid the airline's rehabilitation but erodes the trust of creditors, they said.

They requested that the government respect the process and allow Thai Airways to proceed with its rehabilitation independently for the benefit of all parties.

TAGS Appointment Creditors Proposal Thai Airways Thai Airways (THAI)

Rehabilitation Plan

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17053

หน้า: 1 (ขวา), 4

Col.Inch: 181.83 Ad Value: 300,019.50

PRValue (x3): 900,058.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดสูตร'แก้หนี้-แก้จน'รัฐบาลยิ่งค์ 'บิ๊กรธุรกิจ'เซียร์มาถูกทาง บุสต์ศก.ฟื้น

เปิดสูตร'แก้หนี้-แก้จน'  
รัฐบาลยิ่งค์  
'บิ๊กรธุรกิจ'เซียร์มาถูกทาง  
บุสต์ศก.ฟื้น

u.4

# เปิดสูตร'แก้หนี้-แก้จน' รัฐบาลยิ่งค์

## 'บิ๊กรธุรกิจ'เซียร์มาถูกทาง บุสต์ศก.ฟื้น



การเมืองเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นของคู่กัน ที่ไม่ว่าพรรคการเมืองไหนมาเป็นรัฐบาล การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายแก้หนี้ แก้จน แก้เศรษฐกิจ จึงเป็นนโยบายแรกที่รัฐบาลจะเร่งแก้ไขในทันที

เช่นเดียวกับ “รัฐบาลแพทองธาร 1” จาก 10 นโยบายเร่งด่วน ก็ได้ปักธงการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ เป็นนโยบายแรก โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อบ้านและรถ รวมถึงช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยจะดำเนินนโยบายผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์

### ● ลุ้น'ยิ่งค์'เคาะบิ๊กรแพคเกจกระตุ้น

จากถ้อยแถลงนโยบายในวันนั้น วันนี้ “รัฐบาล” ได้ตั้งคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ มี “นายกฯแพทองธาร” เป็นประธาน เตรียมเปิดประชุมนัดแรกวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 นี้ ถึงแม้จะเป็นครั้งแรก แต่ก็เป็นที่คาดหวังจากภาคธุรกิจ รัฐบาลน่าจะมีความมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ ออกมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้สูงสุดท้ายต่อเนื่องถึงปีหน้า 2568

มีการส่งสัญญาณจาก 3 ชุนคลังว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลากหลายให้ที่ประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจพิจารณา ไม่ว่าจะมาตรการของช่วงปีใหม่ มาตรการทางด้านภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 2 วงเงิน 10,000 บาท ซึ่งครั้งนี้นำไปจ่าย “ผู้สูงอายุ” อยู่ระหว่างซึ่งน้ำหนักนิยม “สูงวัย” เริ่มนับตั้งแต่ 50 ปี หรือ 60 ปี รวมถึงมาตรการสินเชื่อรายย่อย เพื่อเติมสภาพคล่องให้กับประชาชน

ยังมีมาตรการ “แก้หนี้ครัวเรือน” ที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่า 90% ของจีดีพี ทั้งนี้บ้าน รถยนต์ กลุ่มเอสเอ็มอี โดยไฟท์กลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ (SM) ที่ค้างชำระเกิน 30-90 วัน และกลุ่มเป็นหนี้เสียไม่เกิน 1 ปี โดยให้พักชำระดอกเบี้ย 3 ปี ยืดเวลาผ่อนเงินต้นยาว 80-85 ปี และให้ผ่อนครั้งหนึ่ง

สำหรับลูกหนี้ที่เข้ามาตรการ ต้องเป็นรายย่อยสินเชื่อบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย เป็นบ้านที่อยู่อาศัย ไม่ใช่ซื้อเชิงกำไร ขณะที่สินเชื่อรถยนต์ต้องราคาไม่เกิน 7 แสนบาทต่อราย ส่วนเอสเอ็มอี ต้องมีวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาทต่อราย และตัดยอดหนี้ค้างชำระถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งหมดเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นจากวงประชุมหารือระหว่างกระทรวงการคลังกับสมาคมธนาคารไทย ส่วนบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ จะเปิดไฟเขียวตามนี้หรือมีเกณฑ์เพิ่มเติม คงต้องลุ้นกันต่อไป

## ● ‘เครดิตบูโร’ เชียร์พักดอก-จ่ายแค่ต้น

จากแนวคิด ทางออก ที่เปิดออกมา มีเสียงขานรับมากกว่าติงจากภาคธุรกิจ เพราะทุกคนรู้เต็มอกกว่า “หนี้ครัวเรือน” เป็นปัญหาใหญ่ในการลงทุนและเดินหน้าเศรษฐกิจ

สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มองว่า สูตรแก้หนี้ของรัฐบาลโดยลูกหนี้รับผิดชอบเฉพาะเงินต้น ทางเจ้าหนี้และรัฐจะดูแลดอกเบี้ยให้ ถือว่าเป็นสูตรใหม่ ถ้าหากภาครัฐดำเนินการได้สำเร็จ จะส่งผลค่อนข้างแรงเนื่องจากโดยปกติเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่ แต่เมื่อรัฐพักดอกเบี้ยให้ 3 ปี ทำให้คนมีภาระผ่อนชำระลดลง มีเงินเหลือ เพื่อไปชำระเงินต้น แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะลดอัตราหนี้เสียในระบบได้มากหรือน้อย

จาก ณ เดือนสิงหาคม 2567 ภาพรวมสินเชื่อผู้บริโภคทั้งระบบอยู่ที่ 13.63 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 3.2% สินเชื่อรถยนต์ลดลง 4.6% บัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 0.3% สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่ม 2.3% ขณะที่หนี้เสียค้างชำระเกิน 90 วัน อยู่ที่กว่า 1.18 ล้านล้านบาท เป็นหนี้เสียบ้านกว่า 230,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.3% รถยนต์กว่า 259,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.6% บัตรเครดิตกว่า 69,306 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.9% หนี้ที่ค้างชำระ 31-90 วัน หรือหนี้ที่กำลังจะเสีย (SM) อยู่ที่กว่า 641,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% มีหนี้บ้านกว่า 187,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% รถยนต์กว่า 187,386 ล้านบาท ลดลง 12.9% หนี้บัตรเครดิตกว่า 10,796 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% และคาดว่าหนี้เสียยังคงปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 1.2 ล้านล้านบาท

“การแก้หนี้ จะไม่สำเร็จเลย ถ้าคนเป็นหนี้ ไม่มีรายได้เพิ่ม เพราะการ

ปรับโครงสร้างหนี้เท่ากับเป็นการเริ่มต้นขอสินเชื่อใหม่ ต้องพิสูจน์สถานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ตามที่แบงก์กำหนด” สุรพลย้ำ

## ● ‘อสังหาฯ’ หนุนช่วยบุสต์ดีมานด์ใหม่

ขณะที่เสียงสะท้อนจากภาคอสังหาริมทรัพย์ ทาง อิศระ บุญยัง นายกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ระบุว่า การปรับโครงสร้างหนี้แนวคิดนี้เป็นสูตรใหม่ที่ให้ลูกหนี้จ่ายแต่เงินต้น พักดอกเบี้ย 3 ปี อย่างการแก้หนี้รถยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะถือว่าช่วยคนมีเครื่องมือในการทำอาชีพต่อ ส่วนหนี้บ้านจะช่วยลดหนี้ครัวเรือน ขณะที่การช่วยธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นเรื่องของการจ้างงาน ทำให้คนมีงานทำ ซึ่งภาคธุรกิจอสังหาฯนั้น เป็นแค่ผลพลอยได้ทางอ้อม เมื่อภาระหนี้ลดลง จะทำให้คนมั่นใจและอาจจะทำให้เกิดดีมานด์ใหม่ขึ้น ส่วนดีมานด์เก่าจะไม่ถูกยึดบ้านขายทอดตลาด เดิมซัพพลายเข้าไปในตลาดบ้านมือสอง

เช่นเดียวกับมุมมองของ สุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า แนวคิดนี้เป็นการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ตรงจุดและเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ด้วยจากปัจจุบันที่สินเชื่อโตต่ำ โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านและรถยนต์ ที่แบงก์มีการคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เพื่อป้องกันหนี้เสียในระบบเพิ่ม

ดังนั้นการพักดอกเบี้ย 3 ปี จ่ายเฉพาะเงินต้น สำหรับลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสีย 1 ปี ถือว่าเป็นเรื่องดี แก่ตรงจุด ช่วยลดภาระผ่อนต้องงวด ทำให้มีเงินเหลือชำระเงินต้น รวมถึงทำให้คนจำนวนมากกลับเข้ามาสร้างผลผลิตใหม่ในระบบเศรษฐกิจ เกิดกำลังซื้อใหม่ๆ เมื่อเคลียร์หนี้เดิมได้แล้ว อีกทั้งยังทำให้ธนาคารมีมุมมองในการปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบได้มากขึ้น

มองว่ามาตรการแก้หนี้สูตรนี้ น่าจะทำให้เกิดเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจได้ผลดีกว่าการแจกเงิน 10,000 บาท ที่จะช่วยได้แค่ระยะสั้นๆ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี ที่ต้องการแหล่งเงินทุนใหม่ เพื่อมาต่อลมหายใจให้กับธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

ด้าน อุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แผนแก้หนี้บ้านและรถยนต์ รวมถึงเอสเอ็มอีที่รัฐบาลจะผลักดันออกมาเป็นมาตรการ เพื่อลดปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงในปัจจุบัน โดยพักดอกเบี้ย 3 ปี ผ่อนเฉพาะเงินต้น เป็นเรื่องที่ดี ช่วยลดภาระการผ่อนชำระ ซึ่งต้องยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงทำให้แบงก์ไม่ปล่อยกู้ ทำให้ลูกค้าซื้อบ้านไม่ได้ เมื่อมีการปลดหนี้จากหนี้เสีย ทำให้มีวงเงินมาซื้อบ้านได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยากให้ผลักดันต่อไปคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องผ่อนคลายมาตรการ LTV ให้คนกู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 ได้โดยไม่ต้องวางเงินดาวน์และปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

## ● เอสเอ็มอี-ส.อ.ท. แนะวางกรอบ

ในส่วนของบริษัทเอสเอ็มอีนั้น แสงชัย สิริกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า ในหลักการเห็นด้วย หากจะมีโครงการหรือมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเอสเอ็มอี แต่อยากให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในระบบสถาบันการเงิน มีความชัดเจนใน

หลักเกณฑ์ อย่างกรณีพักดอกเบี่ย 3 ปี แล้วบวกสมทบปีที่ 4 จะกลายเป็นหนี้รวมในอนาคต อาจไม่ตรงใจพวักมากนัก เหมือนกรณีโครงการชอฟด์ไลน์ที่ผ่านมา ทางปฏิบัติยังติดขัดในระเบียบของระบบสถาบันการเงิน

สมาพันธ์เสนอมาตลอดหากจะให้แก้หนี้และลดภาระได้อย่างยั่งยืน ควรตั้งกองทุนฟื้นฟูขึ้นมาโดยเฉพาะ เริ่มต้นที่ 50,000-100,000 ล้านบาท เช่น กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูประชาชนและเอสเอ็มอี โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ ด้วยการรวบรวมหนี้ที่กำลังเสีย มาฟื้นฟูด้วยการเว้นดอกเบี่ย พร้อมกับผลักดันให้เข้าแพคเกจพัฒนาอาชีพ หากภายใน 3 ปี ยังไม่พบตัวการสร้างหนี้ซ้ำซ้อนอีก ให้ขึ้นบัญชีดำ เพื่อให้คนเป็นหนี้เร่งปรับตัวและอยู่ได้อย่างยั่งยืน

“ปัญหาหนี้จะรุนแรงมากขึ้น หากไม่แก้ไขอย่างรวดเร็ว ทำให้เอสเอ็มอีติดกับดักหนี้ถาวรกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคจะส่งผลต่อการเพิ่มภาระหนี้เอสเอ็มอี เกษตรกร และประชาชนจากการฟื้นฟูอาคารสถานที่ประกอบการ เครื่องจักรอุปกรณ์ และพื้นที่เกษตร” แสงชัยกล่าว

ขณะที่ เกรียงไกร เขียรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่า มาตรการแก้หนี้ ผ่านการพักดอกเบี่ย 3 ปี จ่ายแต่เงินต้น ไม่ก่อหนี้ใหม่ใน 3 ปี เป็นแนวทางที่ดีและถูกต้อง ซึ่งเวลา 3 ปีที่กำหนด ถือว่าเพียงพอในการฟื้นตัว ซึ่งปัจจุบันทุกคนรู้ว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ทำให้โอกาสจ่ายหนี้คืนมีน้อยลง การคิดต้นดชำระหนี้มีมากขึ้น กลับไปสู่การติดลือกจนตัวเลขหนี้เสียสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดการชะงักงันในการจับจ่ายใช้สอยในภาพรวม

“การไม่ก่อหนี้ใหม่ เพื่อพักจ่ายหนี้เก่าไว้ก่อน ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสฟื้นตัวได้ จะต้องอาศัยเงินทุนในการดำเนินธุรกิจต่อไป เพราะบางรายหากไม่ปล่อยเพิ่ม เม็ดเงินใหม่ที่จะเข้ามาเติมสภาพคล่องก็อาจไม่มีเช่นกัน แม้พักการจ่ายหนี้ไว้แล้วก็ตามเปรียบเหมือนตอนการพักหนี้เป็นการหยุดเลือดไม่ให้ไหลต่อได้แล้ว แต่การรักษาในขั้นต่อไป ต้องเติมออกซิเจน หรือสารอาหารใหม่เข้าไปผ่านการเพิ่มเม็ดเงินเพื่อเติมสภาพคล่องให้ฟื้นตัว หากหยุดเลือดเฉยๆ

แต่ไม่มีอะไรเข้าไปช่วยใส่ยาเพิ่มเลย ในช่วง 3 ปีหลังพักหนี้จบแล้ว ก็อาจล้มลงอยู่ดี เพราะไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ ประชาชน มีความแข็งแรงด้านกำลังจ่ายไว้ก่อน รับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะหลังมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ ที่อาจส่งผลเชิงบวกและลบหลายเรื่อง อาทิ การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตเข้ามาในไทย และในภูมิภาคนี้” เกรียงไกรกล่าว

## ● ‘ทีทีบี’ ชี้ตรงเป้าบรรเทาขายทอดตลาด

ฝั่งนายแบงก์ สุภากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทย ธนชาติ หรือทีเอ็มบีธนชาติ (ทีทีบี) มองว่า หากมีการปรับโครงสร้างหนี้รถยนต์และมีมาตรการช่วยเหลือมากขึ้น จะทำให้ซัพพลายรถมือสองในตลาดน้อยลง หลังที่ผ่านมามีเรื่องคุณภาพสินเชื่อก่อการฟ้องร้องและยึดรถมากขึ้น ทำให้มีรถยนต์ไหลเข้ามาสู่ตลาดรถมือสองมากขึ้นและราคาตกลง

มาตรการแก้หนี้ที่รัฐบาลจะออกมาช่วยเหลือเป็นการช่วยกลุ่มเปราะบางเป็นหนี้บ้านและรถยนต์ จะเป็นตัวช่วยลดปริมาณรถและบ้านถูกยึดได้ คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2568 โดยกลุ่มรถกระบะที่ใช้รถเพื่อประกอบอาชีพ หากช่วยได้มาก จำนวนรถที่ถูกยึดจะลดลง ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไป ลดซัพพลายที่จะเข้าสู่ตลาดรถมือสอง พวงเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปในทิศทางที่เป็นบวกขึ้นกว่าเดิม

ขณะที่ทีทีบีกำลังเตรียมระบบหลังบ้าน มีรถที่เข้าเกณฑ์อยู่ร่วม 100,000 คัน ประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการ 50,000 คัน จะคัดเลือกลูกหนี้กลุ่มเปราะบางจริงๆ ขณะที่ลูกหนี้บางรายอาจไม่ต้องการเข้าร่วมเพราะตามเกณฑ์แล้ว จะต้องควบคุมการก่อหนี้เป็นระยะเวลา 3 ปี ผู้เข้าร่วมมาตรการจะต้องมั่นใจว่าจะไม่ก่อหนี้เพิ่มใน 3 ปีนี้

แม้จะเป็นโจทย์ยาก ท้าทาย “รัฐบาลแพทองธาร 1” แต่ก็มีความคาดหวังที่ “ภาคธุรกิจ” อยากให้เกิดขึ้นในเร็ววัน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยหลุดพ้นกับดักหนี้

## ทีมข่าวเศรษฐกิจ

## 3 อ่านระหว่างบรรทัด



อนาคตแบ่งกัชาติ

ถ้าถูกแทรกแซง เศรษฐกิจชาติวิบัติแน่

# อนาคตแบ่งกัชาติ ถ้าถูกแทรกแซง เศรษฐกิจชาติวิบัติแน่



ผลการคัดเลือกประธานบอร์ดแบ่งกัชาติคนใหม่ ได้แก่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

หลังจากนี้ จะนำส่งผลการคัดเลือกเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันที่ 19 พ.ย. 2567 และนำรายชื่อเข้าที่ประชุม กรม.ให้ความเห็นชอบต่อไป

นำคิดว่า อนาคตธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นอย่างไร?

และจะกระทบเศรษฐกิจประเทศโดยรวมอย่างไร?

1. นายกิตติรัตน์ ได้โพสต์ข้อความ หลังได้รับคัดเลือกเป็นประธานบอร์ดแบ่งกัชาติ

ระบุว่า

“ทุกเสียงสนับสนุน คือ กำลังใจ

และทุกเสียงที่ติติงคัดค้าน คือ การเตือนใจ ให้คิดดี พุดดี และปฏิบัติดี”

หากคุณกิตติรัตน์คิดและทำอย่างที่แสดงออกนั้นจริงๆ ถือว่าเป็นทำที่ที่ดี พร้อมรับฟัง และพร้อมพิสูจน์ตัวเองในการทำหน้าที่ประธานบอร์ดแบ่งกัชาติให้ดี

สำหรับประธานบอร์ดแบ่งกัชาติคนก่อนๆ ที่มาตาม พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ได้แก่ ม.ร.ว. จัตุรงคกุล โสณกุล, นายวีรพงษ์ รามางกูร, นายอำพน กิตติอำพน และ นายปรเมธี วิมลศิริ ตามลำดับ

กระทั่งคนล่าสุด คือ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

2. ปมที่ก้างคาก่อนหน้านี้

กรณีคดีข้าวบูด สภาปฏิภาฯพิพากษายกฟ้อง และ อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่อุทธรณ์ คดีจบ

กรณีเคยตำแหน่งทางการเมือง เคยเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ถือเป็นข้าราชการการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งยังไม่ถึงหนึ่งปีหรือไม่ หากมีใครไปร้อง ก็ต้องไปสู้กันอีกที

ส่วนกรณีที่เคยแสดงท่าทีคุกคามต่อบทบาทการทำหน้าที่ของแบ่งกัชาติไว้ก่อนหน้านั้น ก็ต้องพิสูจน์ความจริงกัน ว่าเข้ามาแล้วจะทำอะไร แก่ไหน อย่างไร?

3. ชุมทรัพย์แบ่งกัชาติ

บทบาท อำนาจ หน้าที่ของแบ่งกัชาตินั้น เกี่ยวพันกับชุมทรัพย์ 3 แหล่งใหญ่ๆ

3.1 อัตราดอกเบี้ย

กนง.กำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่บอร์ดแบ่งกัชาติก็เลือกคนไปเป็น กนง. โดยดอกเบี้ยส่งผลได้-เสีย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แก่ภาคธุรกิจเอกชน

3.2 อัตราแลกเปลี่ยน

แบ่งกัชาติก็ทำหน้าที่คอยดูแลอัตราแลกเปลี่ยน

แม้จะไม่ได้ครึ่งไว้ตายตัว แต่ก็คอยบริหารจัดการดูแล มิให้ผันผวนรุนแรง ค่าเงินบาทแข็ง-อ่อน จะมีผลได้-เสีย ทั้งโดยตรง และโดยอ้อมภาคธุรกิจเอกชนด้วยเช่นกัน

### 3.3 ทนสำรองระหว่างประเทศ

ขณะนี้ มีอยู่กว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ จะบริหารจัดการอย่างไร? จะขับเคลื่อนแนวคิดตั้งทุนสำรองมาตั้ง กองทุนความมั่งคั่งของรัฐ (Sovereign Wealth Fund หรือ SWF) เหมือนกับต่างประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน หรือไม?

เชื่อว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายหากใครจะเข้าไปก้าวล้ำ แทรกแซง ล้วงลึก ล้วงควักยุทธวิธี 3 ส่วนข้างต้น ยิ่งถ้าจะไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ยิ่งเป็นไปได้ยาก เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายคน

ประการสำคัญ หากแบงก์ชาติถูกแทรกแซง ผู้ว่าการ ธปท. ก็มีหน้าที่ต้องสื่อสารให้สังคมได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมา

4. ตามพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการและการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย

แม้ประธานบอร์ดแบงก์ชาติ ไม่มีอำนาจในการ กำหนดนโยบายการเงินโดยตรง แต่มีอำนาจในการประเมิน ผลงานของผู้ว่าการ ธปท.

มีส่วนร่วมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามา เป็นคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย ชุดต่าง ๆ

การกำกับดูแลสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ

ประการสำคัญ การสรรหาผู้ว่าฯ แบงก์ชาติคนใหม่ ที่จะมาแทนนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ซึ่งจะหมดวาระลงในเดือนกันยายน 2568

ภายใต้ พ.ร.บ. ธปท.ปัจจุบัน การปลดผู้ว่าการฯ จะทำได้เพียงกรณีที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ

5. ทำไมแบงก์ชาติต้องอิสระจากฝ่ายการเมือง? ทำไมต้อง แยกบทบาทหน้าที่ ?



ที่ผ่านมา การทำหน้าที่ของแบงก์ชาติ ไม่เป็นที่ สนองตอบความต้องการของฝ่ายการเมืองหลายเรื่อง ตั้งแต่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย การดูแลค่าเงินบาท การทำโครงการประชานิยมเพื่อหวังผลกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะสั้น แต่จะกระทบกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว เช่น โครงการแจกเงินหมื่น ฯลฯ การแก้กฎหมายแบงก์ชาติ เพื่อโอนหนี้กองทุนฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDE) ให้ไปอยู่บัญชี บริหารหนี้ของ ธปท. แทนที่จะอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง เพื่อเอื้อให้รัฐบาลก่อนหน้าเพื่อทำโครงการประชานิยมกระตุ้น เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

นโยบายการให้ใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) ที่แบงก์ชาติจะเปิดให้แก่ 3 ราย แต่ฝ่าย การเมืองเห็นว่าควรเปิดเสรีมากกว่านั้น ฯลฯ

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับ ความเป็นกลางและความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ระบุว่า “...ธนาคารกลางในประเทศที่มีกรอบ จะขีดเส้น แบ่งระหว่างการทำนโยบายการเงินกับนโยบายการคลัง คือ ไม่ให้ธนาคารกลางเข้าสนับสนุนเงิน (finance) ให้รัฐบาล โดยตรง

เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีเรื่องตรงนี้เกิดขึ้น โอกาสที่จะ เกิดปัญหาที่จะเพิ่มขึ้น และนำไปสู่ประเด็นที่ว่าเหตุใดเรื่อง ความเป็นอิสระของธนาคารกลางจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ไม่ใช่เรื่องความเป็นอิสระที่ศักดิ์แต่ว่าอิสระ แต่เป็น เรื่องที่มีเหตุมีผล

และความเป็นอิสระนั้น ก็เป็นความอิสระตามกรอบ กฎหมาย โดยเฉพาะการแยกบทบาทหรือมีเส้นแบ่งงานทาง ด้านนโยบายการคลังกับด้านนโยบายทางการเงิน

...เอาง่ายๆ เช่น ปริมาณพันธบัตรที่เราพิมพ์และ เวียนอยู่ในระบบ สมมุติว่ามีอยู่ 100 บาท เวียนอยู่ใน ระบบ สมมุติว่าผมเป็นรัฐบาล ผมขาดดุลการคลัง 10 บาท ผมก็ต้องกู้เงิน 10 บาท โดยออกพันธบัตร 10 บาท แล้ว

ได้เงินมา 10 บาท ทำให้ตอนนี้เสมือนว่าปริมาณเงินในระบบลดลงจาก 100 บาท เหลือ 90 บาท แต่ผมไม่ได้กู้มาเพื่อสักแต่จะเก็บไว้ ผมเป็นรัฐบาลก็ต้องเอาไปใช้จ่ายเงิน 10 บาท ก็จะออกไปในระบบ เงินในระบบก็อยู่ที่ 100 บาทเท่าเดิม อันนี้ คือ เคสแรก

เคสที่สอง ประเทศที่เจอปัญหา คือ ฐานะการคลังย่ำแย่ ใช้จ่ายมากกว่าภาษีที่เก็บได้ ผมจะกู้ แต่คนรู้ว่าฐานะผมย่ำแย่ ขายบอนด์ไม่มีใครซื้อ ประชาชนไม่ซื้อ เพราะไม่เชื่อมั่นนายให้ประชาชน ประชาชนไม่ซื้อ ผมไปบังคับให้แบงก์ชาติซื้อ ถ้าทำอย่างนั้น ผมก็ออกบอนด์ให้แบงก์ชาติ แบงก์ชาติก็ถูกบังคับให้ซื้อ แล้วแบงก์ชาติเอาบอนด์ไป พูด่างๆ เหมือนพิมพ์เงินให้ผม 10 บาท เพื่อให้ผมเอาใช้ แล้วตอนนี้ผมเอาเงิน 10 บาท มาใช้จ่าย

จากเดิมที่เงินในระบบมี 100 บาท ตอนนี้ผมใช้จ่ายเข้าไป 10 บาท เงินในระบบก็กลายเป็น 110 บาท

แล้วมันก็ไปอย่างนี้ แล้วกลายเป็นเงินเพื่อไปเรื่อยๆ และตอนนี้คนก็เริ่มไม่เชื่อมั่นในค่าของเงิน มันก็จะไป

นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่การแบ่งเส้นระหว่างนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังมันจึงสำคัญมาก และเรื่องความเป็นอิสระของแบงก์ชาติ มันเป็นเรื่องสำคัญ

ถ้าขาดตรงนี้ ก็จะเหมือนกับนโยบายการเงินถูกกำหนดโดยนโยบายการคลัง

เพราะเหมือนกับว่า คุณต้องเอาเงินมา เพื่อชดเชยนโยบายการคลัง คือ ผม (รัฐบาล) จะใช้จ่ายเท่าไร ธนาคารกลางต้องไฟแนนซ์ชดเชย ถ้าเป็นอย่างนี้เสถียรภาพก็ไป

แล้วประเทศที่เงินเพื่อวิ่งไปเป็นร้อยๆ เปอร์เซ็นต์ปกติจะมาจากรงนี้

ดังนั้น ความเป็นอิสระของธนาคารกลางไม่ใช่สักแต่ว่าอิสระ

แต่เป็นความอิสระเพื่อปกป้องไม่ให้ปัญหาพวกนี้

เกิดขึ้น” – ดร.เศรษฐพุฒิกล่าว

ดังนั้น หากแบงก์ชาติถูกแทรกแซงการทำงานโดยฝ่ายการเมือง จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยในหลายด้าน อาทิ การดูแลเงินเพื่อทำได้อากขึ้น การถูกสั่งปรับลด credit rating กระทบต้นทุนการกู้ยืมของทั้งภาครัฐและเอกชน

หากแบงก์ชาติถูกกดดันให้ทำนโยบาย/ มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง เช่น การพักหนี้กว้าง การให้ soft loan ในเวลาที่ไม่ใช่ช่วงวิกฤต จะสร้าง moral hazard กระทบเสถียรภาพการเงินและการคลังในระยะยาวได้

ตัวอย่างกรณีประเทศตุรกี รัฐบาลเข้าแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางตั้งแต่ปี 2557 และรุนแรงขึ้นในช่วงที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจัดการเงินเฟ้อ โดยไล่ ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ ออก 4 คน ภายใน 5 ปี

เริ่มตั้งแต่กลางปี 2562 ส่งผลให้ค่าเงินลีราอ่อนค่าลงกว่า 442% จาก 5.6 USDTRY (ก.ค. 2562) เป็น 30.36 USDTRY ณ (ม.ค. 2566)

โดนปรับลด credit rating อย่างต่อเนื่อง จาก Baa3 (ก.ค. 2562) เป็น B3(มี.ย. 2566)

เงินเฟ้อ ม.ค. 2024 อยู่ที่ 65% และ ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 45% ฯลฯ

6. อนาคตธนาคารแห่งประเทศไทย อนาคตเศรษฐกิจไทย

หากแบงก์ชาติถูกแทรกแซงครอบงำโดยฝ่ายการเมือง ย่อมจะสร้างความวิบัติใหญ่หลวงแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ

เชื่อว่า คนในแบงก์ชาติคงไม่ยอม องค์กรฯ ในสังคมไทยก็คงไม่ยอม

แล้วจริงๆ รัฐบาลเพื่อไทยก็ดี คุณกิตติรัตน์ก็ดี ก็คงไม่ต้องการให้เกิดเหตุร้ายอันไม่พึงประสงค์เช่นกัน

สันติสุข มะโรงศรี



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทนำ

วันที่: จันทร์ 18 - พุธ 20 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 5724

หน้า: 1(ซ้าย), 2

Col.Inch: 135.88 Ad Value: 183,438

PRValue (x3): 550,314

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: ยกเครื่อง 20 สนามบิน ปั่นคลองเตยรับ Entertainment Complex

ยกเครื่อง

20 สนามบิน

ปั่นคลองเตยรับ

Entertainment Complex

2

# ยกเครื่อง 20 สนามบิน

## ปั่นคลองเตยรับ Entertainment Complex



สัมภาษณ์พิเศษ

มนพร เจริญศรี

**U** นพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น "รัฐมนตรีวิ่งใน" ตลอด 14 เดือน หลังได้รับโปรดเกล้าฯ ตั้งแต่รัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน จนถึงรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร การกิจในกระทรวงพาณิชย์ นอกจากภารกิจ "ทางน้ำ" อันมี

โปรเจกต์ยักษ์อย่างการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือ คลองเตย ท่ามกลางกระแสข่าวว่าเป็นหนึ่งในหมุดสำคัญที่จะ เป็นต้นทางโครงการ Entertainment Complex "มนพร" ยังได้รับการกิจใหม่ให้รับผิดชอบทั้งกรมการบินพลเรือน

รหัสข่าว: C-241118023017 (16 พ.ย. 67/06:41)

หน้า: 1/3

NewsClip  
app.iqnewsclip.com

Dataxet Limited | 888/178 Ploenchit Road, 17<sup>th</sup> Floor, Mahatun Plaza Building, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND

☎ 02-253-5000, 02-651-4700

📠 02-253-5001, 02-651-4701

✉ help@iqnewsclip.com

กรมท่าอากาศยาน วิทยุการบิน ต่อยอดสู่การเป็น Aviation Hub ประชาชาติธุรกิจ สัมภาษณ์พิเศษ “มนพร” ถึงหน้าที่ใหม่ในการกิจ แปลงโฉมสนามบิน 29 แห่ง ที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมแบบ ด่วนที่สุดในวันนี้อาคมนี่

### อัปเดตสนามบินภูธร

มนพรฉายภาพว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ที่กำกับดูแลสนามบิน ทั่วประเทศ 29 แห่ง แต่เมื่อเข้ามาดูแล้วที่สามารถดำเนินการ ได้จริง ๆ มีแค่ 20 แห่ง เพราะ 9 แห่ง ไม่มีเครื่องบินลง เช่น สนามบิน แพร์ สนามบินตาก เราโอนให้กรมฝนหลวง สนามบินลำปางมี 1 โฟลต์ สนามบินหัวหิน มีเที่ยวบิน หัวหิน-เชียงใหม่ 1 โฟลต์ แล้วจะอย่างไรให้สนามบินในการกำกับของ ทย. มีรายได้ เพิ่มมากขึ้น เพราะต้องยอมรับว่า สนามบินคือด่านหน้าการเข้าสู่ เมือง จึงควรมีการปรับลูกให้ทันสมัยเหมือนสนามบินที่อยู่ในกำกับ ของ AOT จึงมาดูว่าสนามบินแต่ละแห่งที่สร้างรายได้ให้ ทย. ซึ่งพบว่า สนามบินแต่ละแห่งแตกต่างกันด้วยกายภาพ โฟลต์บิน การดูแล รักษา บุคลากร จึงต้องจัดเป็นกลุ่ม A B C D แยกตามจำนวน โฟลต์บิน และผู้โดยสาร

**กลุ่ม A** ซึ่งมีผู้โดยสารมากที่สุดตั้งแต่ 1,000-2,500 คน ต่อวัน คือ กระบี่ อุดรธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และ อุบลราชธานี

**กลุ่ม B** มีผู้โดยสาร 500-1,000 คนต่อวัน คือ น่าน นครพนม ร้อยเอ็ด สกลนคร เลย บุรีรัมย์ นราธิวาส ตรัง และพิษณุโลก

**กลุ่ม C** มีผู้โดยสาร 500 คนต่อวัน คือ หัวหิน ระนอง ชุมพร ลำปาง แม่สอด และแม่ฮ่องสอน

**กลุ่ม D** คือ สนามบินที่ไม่ได้ใช้ คือ แพร์ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ปาย และเบตง

การจัดกลุ่มเพื่อดูว่า ถ้ากลุ่ม A ขาดอะไรในงบประมาณนี้ จะได้เติมให้ กลุ่ม B กลุ่ม C จะต้องเติมงบประมาณเท่าไร จัดงบประมาณตามภารกิจและตามโฟลต์บิน

เช่น สนามบินตรัง อยู่ในกลุ่ม B อาคาร Terminal ก่อสร้าง พ้นกว่าล้านบาท แต่เครื่องบินลงวันละ 6 โฟลต์ เพราะรันเวย์สั้น ต้องเพิ่มรันเวย์ให้ยาวขึ้น จะได้มีโฟลต์บินมาลง เพราะตัวรันเวย์ เป็นตัวทำให้เกิดรายได้อีก

ดังนั้น เราเปลี่ยนโจทย์ใหม่เราทำ Terminal ให้เล็ก เพราะ คนอยู่ไม่นาน คนที่จะบินอยู่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ขาเข้าคนอยู่ไม่ เกิน 1 ชั่วโมง ไปลงทุนเรื่องสร้างรันเวย์ดีกว่า

### ปรับภาพลักษณ์ให้เชิงรับ

ข้อจำกัดของ ทย. เป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องมุ่งทำงานที่ สอดคล้องกับงบประมาณ การจัดทำใหม่จะเชิงรับต่อเมื่อได้รับบฯ เพิ่ม ซึ่งบฯ ปี'68 เสร็จไปแล้ว ได้รับบฯ 4,400 ล้าน แต่กำลัง จะไปของบฯกลางกับนายกฯ เรื่องทำ Aviation Hub ทำเมืองรองเป็น เมืองหลัก พัฒนาสนามบินไปเป็นเมืองหน้าด่านแต่ละจังหวัด “ต้องละเอียดเรื่องการใช้งบฯ ใช้งบฯไปแล้ว ผลตอบแทนคือ

อะไร เงินประชาชนถูกใช้ไปเพื่ออะไร จะเพิ่มรายได้ให้กับสนามบิน แต่ละแห่งได้อย่างไร ไม่ใช่ว่าทำแล้วถูกทิ้งร้าง ขาดทุน และยัง ต้องคิดถึงสนามบินกรุป D ที่ไม่มีเครื่องบินลง เช่น สนามบิน โคราช ต้องให้เอกชนมาใช้พื้นที่เป็นศูนย์ฝึกซ่อม สนามบิน เพชรบูรณ์ มีสายการบินพาณิชย์ขอเช่า ก็ต้องให้เขาเช่า ไม่ใช่ กอดไว้ทิ้งร้างไปเรื่อย ๆ เพราะรันเวย์ 4-5 ปี รันเวย์ก็แตก”

### ทำสนามบินให้มีชีวิต

รมช.คมนาคม บอกว่า การจะเป็น Aviation Hub (ศูนย์กลางการบิน) ได้ เราต้องทำให้สนามบินมีชีวิต มีกิจกรรม ต้องมีอัตลักษณ์ของเมือง มีความปลอดภัย มีรันเวย์ที่ยาวพอที่จะสามารถรับเครื่องบิน ขนาดใหญ่ได้

อันดับแรกจะต้องทำให้สนามบินมีอัตลักษณ์ของเมือง ยก ตัวอย่าง สนามบินกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีเทศกาลกินเจที่ขึ้นชื่อ ระดับโลก ดังนั้นต้องเพิ่มพื้นที่ให้กับการทำกิจกรรมของจังหวัด จัดงานตรอกไหม มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจตรงไหน

“เรามองเห็นว่า นายกฯแพทองธาร ผลักดันซอฟต์แวร์แอร์ จึงสั่งงานให้ทุกสนามบิน จัดกิจกรรมงานลอยกระทงขึ้น”

ขณะที่ร้านค้าภายในสนามบิน ต้องทำให้เป็นระเบียบ แยก เป็นโซน ทั้งร้านค้า ประเภทสินค้าที่ขาย ของฝากซึ่งขาดการวาง หลักเกณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ดังนั้นต้องกำกับเรื่องการวางพื้นที่ ราคาอาหารในสนามบินจะต้องมีราคาเท่ากับในเมือง รวมถึงเปิด พื้นที่ให้กรมพัฒนาชุมชนเข้ามาจำหน่ายสินค้า OTOP ด้วย

เรื่องของห้องน้ำภายในสนามบินก็สำคัญ ที่ “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ในฐานะเจ้ากระทรวงสั่งการ ให้ดูเรื่องห้องน้ำ เพราะการจัด อันดับสนามบินนานาชาติ คะแนนส่วนใหญ่ก็มาจากห้องน้ำ “มนพร” จึงรับนโยบายนี้มาใช้กับ ห้องน้ำในสนามบินของ ทย.

“ห้องน้ำจะต้องสะอาด เพียงพอ และมีกลิ่นหอม ต้องเวียน ทำความสะอาด ทุก 15-30 นาที”

มนพรบอกว่า โจทย์พัฒนาสนามบิน ไม่ใช่แค่สนามบินใด สนามบินหนึ่ง ไม่ได้พัฒนาเฉพาะสนามบินที่อยู่ในกำกับของ AOT แต่เราต้องเอาจุดค้อยของสนามบินในกำกับของ ทย. มาเป็นจุดเด่น เพราะราคาเราถูกกว่าทั้งค่าจอดตลอด ค่าแะรันเวย์ ค่าเช็กอิน ของเราถูกกว่า

### ตั้งกรรมการบูรณาการสนามบิน

มนพรลงไปตรวจสนามบินกระบี่ แล้วพบปัญหาหลายจุด จึง ออกโอเคเดียวเลย ให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาสนามบินกระบี่ขึ้นมา ต้องเอาจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้อง เอาการท่องเที่ยว หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้ามาเกี่ยวข้อง

เพราะสนามบินกระบี่มีปัญหา คือ การก่อสร้างทางที่มีปัญหา กับนักท่องเที่ยว หน่วยงานในกระทรวงคมนาคมต้องเป็นทุก พาร์ทเนอร์ และประสานกับท้องถิ่น ทั้ง อบต. และ อบจ. ดังนั้น สั่งการว่า ทุกสนามบินของ ทย. ให้มีองค์ประกอบแบบเดียวกัน

“พอเข้าไปก็ขอไปตรวจสนามบินกระบี่ก่อน เนื่องจากอาคาร

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทนำ

วันที่: จันทร์ 18 - พุธ 20 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 5724

หน้า: 1 (ซ้าย), 2

Col.Inch: 135.88 Ad Value: 183,438

PRValue (x3): 550,314

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ: ยกเครื่อง 20 สนามบิน ปั่นคลองเตยรับ Entertainment Complex

สถานที่ยังไม่พร้อม 100% เพราะอาคารบางโชนยังสร้างไม่เสร็จ ปรากฏว่าไม่มีการจัดรถรับส่งผู้โดยสารเข้าเมือง ซึ่งผู้โดยสาร Complain มาตลอด แต่ไม่มีการจัดการ กลับปล่อยให้แท็กซี่ หรือ เอกชนเข้ามาบริการ จึงปรากฏข่าวว่าตบตีแย่งผู้โดยสารกัน ดังนั้น จึงขอรถโดยสารประจำทางเข้ามารับผู้โดยสารถึงตัวอาคาร”

## รื้อสัญญาเช่าคู่ค้าสนามบิน

ขณะที่อาคารที่จอดรถของสนามบินแต่ละแห่ง ทย.ให้ ผู้ประกอบการเช่าแค่ 3 ปี เพราะสนามบินบางแห่งมีอาคารที่จอดรถ ที่มีหน่วยงานทับซ้อนกัน บางที่สร้างในพื้นที่กองทัพอากาศ ก็ ต้องไปเจรจา หรือบางแห่งสร้างในพื้นที่กรมธนารักษ์ ก็ต้อง ไปเจรจากับกรมธนารักษ์ แต่เวลาเราให้สัญญาเช่ากับเอกชน จะต้องเป็นในนามของ ทย.

ซึ่งแต่เดิมกรมธนารักษ์ให้สัญญาเช่า 3 ปี จึงทำให้เอกชนไม่ กล้าลงทุน เพราะระยะเวลาสั้นๆ จึงเชิญรองอธิบดีกรมธนารักษ์ มาหารือ ซึ่ง ทย.ขอให้กรมธนารักษ์อนุญาตในการทำสัญญา เช่าอย่างน้อย 10 ปี เอกชนก็กลัวที่จะลงทุนที่จอดรถใช้ระบบ AI จัดการ เพราะเขาคิดว่าจะบริหารภายใน 10 ปี โดยเราได้ปลดล็อก ตรงนี้เรียบร้อยแล้ว ส่วนพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่กองทัพอากาศก็ ให้เจรจากับกรมธนารักษ์

มนพรยืนยันว่า เดือนธันวาคม 2567 ทุกอย่างต้อง เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ในเทศกาลเดินทางใหญ่ของคนไทย เทศกาลปีใหม่จะเห็นภาพเป็นรูปธรรม

## เปิดแผนพัฒนาท่าเรือคลองเตย

ส่วนอีกโปรเจกต์ใหญ่ยักษ์ของรัฐบาลแพทองธาร คือ การพัฒนา ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) ตามข้อสั่งการของนายกฯ มนพรกล่าวว่า เรื่องการพัฒนาท่าเรือคลองเตย ผลการศึกษาเดิมการใช้พื้นที่ท่าเรือ

คลองเตย 2,353 ไร่ แบ่งเป็นเฟสไหนต้องพัฒนาอะไร

เฟสหน้าท่า ต้องทำ Cruise Terminal พัฒนาเรือท่องเที่ยว เข้ามามากขึ้น สร้างมิกซ์ยูส ห้างสรรพสินค้า แต่เรื่องการอำนวยความสะดวก อาคารสถานที่ ด้านตรวจคนเข้าเมืองยังไม่มี

และหน้าท่าของท่าเรือคลองเตยสวยงามมาก แต่ยังมีหน่วยงาน ของกรมศุลกากรขอใช้พื้นที่อยู่ ไม่ควรเป็นแค่เพียงพื้นที่ท่าเล ทอดูกวางตู้คอนเทนเนอร์แล้วไม่ได้รับการพัฒนา ซึ่งในแผน งานศึกษาเดิมเขาก็อยากทำอยู่แล้ว พอเราเข้ามาก็เห็นว่าน่า ทำ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอา Entertainment Complex ไปใส่ทั้งหมด แต่จะเป็น Smart Port

เป็น Cruise Terminal ซ็อบบี้มอลล์ ซึ่งกาลิโนอาจเป็นหน่วยเล็ก ๆ อยู่ในโรงแรม โรงละคร น่าจะมีสัก 1 ไบอูญาต แต่เรื่องนี้ยังไม่มี การพูดถึง แต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำ เพื่อใช้พื้นที่การทำเรือให้เกิด ประโยชน์

“นายกฯแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท่าเรือ มีการแบ่งเป็น 4 อนุกรรมการ คือ ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการจราจร การขนย้าย การชดเชยและการทำความเข้าใจมวลชน”

“ส่วนท่าเรือกรุงเทพทั้งหมดเราไม่มีแผนย้ายออกไป แต่จะใช้ พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้อง ชุมชนคลองเตย เราไม่ได้ไปรบกวนที่อยู่อาศัยของชุมชน แต่ เราจะสร้างปอดให้กับคนกรุงเทพฯ ให้กับชุมชนคลองเตย”

“ความเหมาะสมไม่ได้แค่ Entertainment Complex อย่างเดียว แต่มันเหมาะสมด้าน Location มีเรือโดยสาร ท่องเที่ยวก็เข้ามา เสน่ห์ของแม่น้ำเจ้าพระยา เรื่องของวิว” มนพรปิดท้าย

# “ทรัมป์” มา-ไทยเหนื่อย..?!!!

ศูนย์วิจัยสถาบันการเงิน วิเคราะห์ “โดนัลด์ ทรัมป์” ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อไทยค้าขายได้ไม่คุ้มเสีย จีนโดนภาษีนำเข้า 60% ต้องหนีมาลงทุนแถมเอาของถูกมาขายแย่งตลาดผู้ประกอบการไทย สินค้าไทยส่งออกไปทดแทนสินค้าจีนในสหรัฐฯ ได้ไม่มาก ความขัดแย้งในตะวันออกกลางบานปลายดันราคาพลังงานสูงขึ้นอีก เงินลงทุนไหลกลับสหรัฐฯ กดบาทผันผวนอ่อนค่า

ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำเสนอบทวิเคราะห์ “เมื่อทรัมป์กลับมา จะพาโลกและไทยไปทางไหน” โดยระบุว่า ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มนโยบายของทรัมป์ที่สำคัญ ได้แก่ (1) การค้า : เก็บภาษีสินค้านำเข้าทั้งหมดจากจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 60% และประเทศอื่นเพิ่มเป็น 10% (2) การลงทุน : ดึงดูดการลงทุนกลับสู่สหรัฐฯ โดยใช้มาตรการจูงใจทางภาษี (3) นโยบายสีเขียว : อาจถอนตัวจากข้อตกลง Paris Agreement และอาจชะลอร่างกฎหมาย Clean Competition Act ซึ่งเป็นการเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง และ (4) การเมืองโลก : สนับสนุนอิสราเอลชัดเจน ซึ่งโดยรวมนโยบายของทรัมป์จะส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนต่อทิศทางการค้าการลงทุนโลกในหลายด้าน ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันทั่วทั้งนี้ ในเบื้องต้น สามารถประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากแนวโน้มนโยบายของทรัมป์ ดังนี้

การค้า : ไทยได้ไม่คุ้มเสียจาก Trade War รอบใหม่ เนื่องจากโอกาสส่งออกสินค้าไทยไปแทนที่สินค้าจีนในตลาดสหรัฐฯ มีไม่มาก เพราะกลุ่มสินค้าที่ถูกเก็บภาษีใหม่ (ไม่เคยถูกเก็บจาก Trade War รอบแรก) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Consumer Goods เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เสื้อผ้า รองเท้า และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งไทยไม่ได้เป็นฐานการผลิตที่สำคัญอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำกว่าประเทศอื่น อาทิ เวียดนาม และเม็กซิโก นอกจากนี้ นโยบายของทรัมป์ยังอาจทำให้สถานการณ์สินค้าจีนทะลักเข้าไทยรุนแรงขึ้น จากการระบายสินค้าส่วนเกินของจีน โดยเฉพาะในกลุ่ม Consumer Goods ไปยังประเทศอื่น

การลงทุน : กระแสการย้ายไปลงทุนในประเทศที่วางตัวเป็นกลาง (Conflict-free Countries) ยังดำเนินต่อไป แต่อยู่ภายใต้ภาวะกดดันเพิ่มขึ้น เนื่องจากภายใต้การบริหารงานของทรัมป์มีกีดกันมาตรการกีดกันทางการค้ากับประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ประเทศที่จีนย้ายฐานลงทุนไปผลิตสินค้าเพื่อเลี่ยงสงคราม

อ่านต่อหน้า 11

ต่อจากหน้า 12

ทรัมป์

การค้าเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกใช้มาตรการทางการค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น



นโยบายสีเขียว : กลไกการลดคาร์บอนโลก อาจสะดุด และส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของไทยทางอ้อม เนื่องจากการที่สหรัฐฯ อาจชะลอกฎหมาย Clean Competition Act ลดแรงกดดันต่อธุรกิจส่งออกไทยในการปรับตัวเพื่อลดคาร์บอน ซึ่งอาจมองเป็นมุมบวกของภาคธุรกิจได้ในระยะสั้น เนื่องจากไม่ต้องเร่งลงทุนเพื่อปรับตัว แต่ก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของไทยในระยะถัดไป

ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง : สถานการณ์อาจยกระดับความรุนแรงได้ง่ายขึ้น เนื่องจากอิสราเอลจะกล้าดำเนินมาตรการทางทหารเชิงรุกมากขึ้นหลังรู้ว่าจะมีสหรัฐฯ คอยหนุนหลังอย่างเต็มที่ ซึ่งอาจขยายวงความวุ่นวายในตะวันออกกลาง และส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและต้นทุนการขนส่งสินค้าปรับขึ้นรุนแรง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ : หวัหว่าในระยะสั้น แต่จะเผชิญความเสี่ยงหลายด้านในระยะข้างหน้า โดยการมาของทรัมป์จะทำให้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากนโยบายลดภาษีนิติบุคคลจาก 21% เหลือ 15% และทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับขึ้นเพื่อขานรับนโยบาย แต่สหรัฐฯ อาจต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่จะตามมาหลังการขึ้นภาษีนำเข้า และทำให้ Fed อาจพิจารณาชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 นอกจากนี้ นโยบายลดภาษีจะขยายการขาดดุลงบประมาณให้เพิ่มขึ้นถึง 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลา 10 ปี ซึ่งบั่นทอนเสถียรภาพทางการคลังและซ้ำเติมปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงถึง 122% ต่อ GDP (ปี 2566)

# ดอกเบี้ยธุรกิจ

Dokbia Turakij  
Circulation: 135,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ตลาดเงิน

วันที่: จันทร์ 18 - อาทิตย์ 24 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 32

ฉบับที่: 1659

หน้า: 12(บนซ้าย), 11

Col.Inch: 129.63 Ad Value: 194,445

PRValue (x3): 583,335

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: "ทรัมป์" มา-ไทยเหนียว..?!!!

สถานการณ์ค่าเงินบาท : พันพวนในทิศทางอ่อนค่า โดยในระยะสั้น เงินทุนมีแนวโน้มไหลกลับเข้าสหรัฐ เพื่อเก็งกำไรในตลาดหุ้นหลังรับรู้ผลการเลือกตั้ง ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นและเป็นปัจจัยกดดันให้เงินบาทพันพวนในทิศทางอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดไป การชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2568 และปัจจัยทางเศรษฐกิจของไทย เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อาจทำให้ค่าเงินบาทกลับมาผันพวนในทิศทางแข็งค่าได้

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรับมือกับทิศทางการค้าการลงทุน และการเมืองโลก ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป ไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรักษามดุลระหว่างสองประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐ และจีน โดยเน้นการรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับทั้งสองประเทศได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ภาคธุรกิจอาจต้องเตรียมพร้อมรับมือ โดยเน้นกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้

รุกเข้าตลาดหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนในประเทศที่เป็น Conflict-free Country ซึ่งได้ประโยชน์จากความขัดแย้ง เช่น อินเดีย และเวียดนาม ทั้งในแง่ของการค้าระหว่างประเทศ และการขยายการลงทุนไปยังประเทศดังกล่าว

ลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Foreign Exchange Forward Contract เพื่อป้องกันความผันผวนของค่าเงิน แม้ว่าเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่าอาจทำให้ผู้ส่งออกบางส่วนเล็งเห็นถึงประโยชน์จากส่วนต่างค่าเงินดังกล่าว แต่การส่งออกที่เน้นการเก็งกำไรค่าเงินถือว่าเสี่ยงเกินไปในภาวะที่โลกต้องเผชิญความผันผวนสูงในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังควรพิจารณาการรับประกันการส่งออก (Export Credit Insurance) และประกันความเสี่ยงการลงทุน (Investment Insurance) เพื่อลดเหตุความไม่แน่นอนในประเทศคู่ค้าซึ่งอาจมีมากขึ้นจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มรุนแรงภายใต้การดำเนินงานของทรัมป์

ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองถึงผลกระทบต่อประเทศไทยว่า นโยบายกีดกันทางการค้าในภาพรวมและผลจากการเปลี่ยนแปลงซัพพลายเชนโลก ยังเป็นความเสี่ยงด้านต่ำต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย โดยในระยะสั้นๆ ไทยอาจได้รับประโยชน์จากการเร่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐและการนำเข้าสินค้าจากไทยบางรายการเพื่อทดแทนสินค้าจีน ได้แก่ เซมิ

คอนดักเตอร์ โซลาร์เซลล์ ดุมมียาง น้ำผลไม้ อุปกรณ์โทรทัศน์ PCA และของเล่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ระยะข้างหน้าสินค้าส่งออกของไทยอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกมาตรการปรับเพิ่มภาษีศุลกากรขาเข้าของประธานาธิบดีทรัมป์ เนื่องจากไทยมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐสูงเป็นอันดับที่ 12 (ปี 2566) ในบรรดาคู่ค้าทั้งหมด ซึ่งคงต้องติดตามและผลสุดท้ายน่าจะต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐด้วย นอกจากนี้ การส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยอาจได้รับผลกระทบจากแรงกดดันต่อเศรษฐกิจจีนที่มีมากขึ้น

ไทยอาจได้อานิสงส์บางส่วนจากการย้ายฐานการผลิต แต่ผลบวกคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นเร็ว ดอกผลของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน (FDI) ไปยังประเทศต่างๆ คงจะไม่เกิดขึ้นในทันที และการพิจารณาเข้าไปลงทุนของผู้ประกอบการยังขึ้นกับอีกหลายเงื่อนไข ซึ่งนอกจากประเด็นเรื่องต้นทุนและโอกาสในการสร้างรายได้ระยะกลางของแต่ละสินค้าในแต่ละประเทศแล้ว คงอยู่ที่ว่าประเทศนั้นๆ จะถูกเรียกเก็บอัตราภาษีจากสหรัฐเท่าใด และการถูกตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นบริษัทจีนหรือเกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนของจีนมากน้อยเพียงใดด้วย

FDI การผลิตรถยนต์และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในไทย และอีกหลายประเทศในอาเซียน (ตลอดจน เม็กซิโก อินเดีย ยุโรปตะวันออก) แตรยนต์ BEV ที่เริ่มลงทุนและผลิตในไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ายจีน คงจะส่งออกปสหรัฐ (รวมถึงสหภาพยุโรป) ได้ลำบาก รวมถึงการส่งออกไปยังตลาดที่เหลืออย่างเช่นอาเซียนก็คงต้องเผชิญการแข่งขันมากขึ้น ขณะที่การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปยังสหรัฐ ในอนาคตก็อาจเสี่ยงถูกเรียกเก็บภาษีเช่นเดียวกับกรณีแผงโซลาร์เซลล์ ยังไม่นับว่าไทยยังมีอุปสรรคด้านความพร้อมที่จำกัด (พลังงานสะอาด แรงงานทักษะสูง เป็นต้น) ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไปสู่ความต้องการชิปอัจฉริยะที่ซับซ้อนขึ้นอย่าง AI, GenAI

ผู้ผลิตสินค้าไทยในกลุ่มเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง (เหล็ก) สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม มีแนวโน้มเผชิญการแข่งขันกับสินค้านำเข้าและ/หรือการเข้ามาลงทุนในไทยจากจีนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการผลิตที่มากกว่าความต้องการในประเทศของสินค้าจีน ประกอบกับกำแพงภาษีจากชาติตะวันตก ทำให้จีนต้องหาตลาดส่งออกเพื่อระบายสินค้าและหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจ จะยิ่งเพิ่มการแข่งขันให้กับสินค้าไทยทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

รักษาแนวทางการดำเนินงานที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการที่สหรัฐ อาจถอนตัวออกจากกลไกการลดโลกร้อน ยิ่งทำให้ประเทศต่างๆ รวมถึงไทย ต้องพยายามมากขึ้นในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการดำเนินงานที่ลดคาร์บอน จะช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาตำแหน่งในห่วงโซ่อุปทานโลกยุคใหม่ได้มั่นคงยิ่งขึ้น

ขณะที่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายทรัมป์ 2.0 ต่อเศรษฐกิจโลกและไทย โดยอาศัยสมมติฐานชุดนโยบายของสหรัฐ ตามการวิเคราะห์ล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในรายงาน World Economic Outlook (WEO) รอบเดือนตุลาคม 2567 มาใช้ในการคำนวณผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านช่องทางการค้าและการลงทุนว่า เศรษฐกิจไทยในระยะสั้นเผชิญความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้นจากนโยบายทรัมป์ 2.0 ผ่านผลกระทบด้านการค้าและการลงทุนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย

1. การส่งออกสินค้า : นโยบายกีดกันการค้าและการขึ้นภาษีนำเข้าเป็นวงกว้างของสหรัฐ ที่กดดันการค้าโลกให้ชะลอลง ส่งผลโดยตรงต่อภาคการส่งออกไทย จาก (1) สินค้าส่งออกไทยไปสหรัฐ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยจะขยายตัวลดลง โดยเฉพาะสินค้าหลัก เช่น คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามผลกระทบโดยตรงจากการขึ้นกำแพงภาษี และ (2) ภาษีนำเข้าสินค้าจีนไปตลาดสหรัฐที่สูงขึ้น ประกอบกับปัญหา Overcapacity ของจีนที่ยังไม่คลี่คลายในปัจจุบัน ยิ่งทำให้จีนจำเป็นต้องหาตลาดอื่นทดแทน สินค้าจีนจึงมีแนวโน้มทะลักเข้ามาขายตลาดอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะไทย ส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้ผู้ผลิตไทยเผชิญการแข่งขันรุนแรงขึ้น และยิ่งกดดันให้ภาคการผลิตไทยพินิจ SCB EIC ประเมินมูลค่าส่งออกไทยในปี 2568 จะลดลงราว 0.8 - 1 pp. จากผลกระทบนโยบายกีดกันการค้าที่เพิ่มขึ้น

2. การลงทุน : ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตามนโยบายการค้าของทรัมป์ที่ยังไม่ชัดเจน อาจทำให้ภาวะการลงทุนซบเซาลง นักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจน ทำให้การย้ายฐานการผลิตเข้ามาในไทยจึงอาจยังไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นหรือเป็นไปได้ช้า รวมถึงความเสี่ยงกดดันการลงทุนจะมีมากขึ้นในระยะต่อไป โดยเฉพาะการย้ายฐานการลงทุนจากสหรัฐที่

มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ตามนโยบายกีดกันของ  
สหรัฐที่ต้องการดึงการลงทุนกลับไปสหรัฐมาก  
ขึ้นเช่นกัน SCB EIC ประเมินการลงทุนภาค  
เอกชนไทยในปี 2025 จะลดลงราว 0.4-0.5  
pp. จากความไม่แน่นอนของการค้าและการ  
ลงทุนโลกที่เพิ่มขึ้น

ในภาพรวม SCB EIC ประเมินว่า ผล  
กระทบจากนโยบายทรัมป์ 2.0 จะส่งผลกระทบต่อ  
ให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2568  
ขยายตัวต่ำลงจากแนวโน้มเดิม สาเหตุหลัก  
จากการส่งออกไทยถูกกดดันจากปริมาณการ  
ค้าโลกที่ชะลอลง และการลงทุนในไทยที่ยังไม่  
สามารถได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการ  
ผลิตจากต่างชาติได้เต็มที่ โดย SCB EIC ได้  
ประเมินผลกระทบนโยบายทรัมป์ 2.0 ต่อ  
เศรษฐกิจไทยผ่านแบบจำลองที่เชื่อมโยงผล  
กระทบเศรษฐกิจโลกตามผลศึกษาของ IMF  
(Oct24) ช่องทางหลักของเศรษฐกิจไทย  
พบว่า การส่งออกสินค้าและการลงทุนภาค  
เอกชนไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจาก  
มาตรการกีดกันการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น  
มา เศรษฐกิจไทยในปี 2568 จะลดลงราว 0.5  
pp. เทียบกับแนวโน้มเดิมก่อนรู้ผลการเลือกตั้ง  
สหรัฐ

แม้นโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ 2.0  
โดยเฉพาะการกีดกันการค้าและลงทุนจะ  
กดดันให้เศรษฐกิจไทยในปี 2568 ขยายตัวต่ำ  
ลง แต่ในระยะปานกลาง SCB EIC ประเมิน  
ว่าผลกระทบของนโยบายกีดกันระหว่าง  
ประเทศในมิติต่างๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่  
ส่งผลให้การแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจเร่งตัว  
ขึ้น ไทยอาจได้รับประโยชน์ จากรูปแบบการ  
ค้าโลกที่เปลี่ยนไป โดยกลุ่มประเทศที่มีขั้ว  
เศรษฐกิจต่างกันจะพึ่งพาการค้าระหว่างกัน  
ลดลงและหันมาพึ่งพาประเทศที่มีบทบาท  
เป็นกลาง (Neutral stance) มากขึ้น หาก  
ประเทศไทยสามารถรักษาทบบาทเป็นกลางใน  
เกมภูมิรัฐศาสตร์โลกได้ อาจจะได้รับประโยชน์  
จากการเบี่ยงเบนทางการค้าและการลงทุน  
(Trade and investment diversion) จากกลุ่ม  
ประเทศที่แบ่งขั้วกันมากขึ้น

นโยบายของประเทศไทยในการเตรียม  
รับมือโลกที่กำลังแบ่งขั้วรุนแรงขึ้นภายใต้  
ทรัมป์ 2.0 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้ง  
นโยบายเร่งด่วนในระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาการ  
แข่งขันรุนแรงจากสินค้านำเข้าจากจีนที่จะ  
เข้ามาตีตลาดไทยได้มากขึ้น และนโยบาย  
รับมือในระยะยาวเพื่อเตรียมปรับตัวคว้า  
โอกาสที่จะเกิดขึ้น ●